
๑๐๑ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               เบญจมาภรณ ๔๘/๒ 
 
หนึ่งหรือสอง แลวก็ไปถึงชาวนา วันนี้เหตุการณมันกลับตาลปตร เพราะเราไปบอกเขาบอกวา 
ชาวนาอยาเพิ่งขายขาว ใหไดราคาเทานี้กอน เชน ๑๑,๐๐๐ บาท ๑๕,๐๐๐ บาท ๑๘,๐๐๐ บาท 
แลวคอยขายเขาก็เชื่อตามนั้น วันนี้ผมเรียนทานนิดหนึ่งนะครับ คนที่นาจะปวดหัวมากที่สุด 
นี่คือพอคาสงออก เพราะอะไร เพราะชาวนาก็จะขายราคาตามที่บอก พอบอกปุบขาวเปลือก 
ก็อยูที่ตกประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท ๑๒,๐๐๐ บาท ๑๓,๐๐๐ บาท หรืออยูถึง ๑๕,๐๐๐ บาท 
นี่ผมย้ํานะวาขาวเจาธรรมดา ขาวหอมมะลิก็ไปอยูที่ ๑๗,๐๐๐ บาท ๑๘,๐๐๐ บาท อันนี้ 
มันไปเกี่ยวอะไร พอชาวนากําหนดราคาขายอยางนี้มันก็จะสะทอนกลับไปคนซื้อหนานา 
พอคาคนกลาง เขาไปที่โรงสี เขาไปที่หยง และที่แนนอนที่สุดก็ไปที่ราคาสงออก ทีนี้ตราบใด 
ที่เรายังไมควบคุมการสงออกเรายังปลอยอยู ถามวา ทําไมปลอยอยูอีกครั้งหนึ่งนะครับ 
ก็เรามีปริมาณสงออกอยูที่ประมาณ ๙-๙.๕ ลานตัน ตอนนี้นะครับ ๓ เดือนเขาสงมาประมาณ 
๓ ลานตันเศษ ๆ ๓ เดือนสง ๓ ลานตันเศษ ๆ เรายังปลอยเขาอยู แตถาปริมาณมันเพิ่มขึ้น ๆ 
เราอาจจะตองไปควบคุมเร่ืองการสงออก หรืออาจจะไมควบคุมเดี๋ยวเราดูกอน  
  มีอีกอันหนึ่งที่อาจจะเปนทั้งขาวดีหรือขาวไมดีไมรูนะครับ ชาวนาหลังจาก 
ที่เก็บเกี่ยวนาปรังมาแลว กระทรวงเกษตรและสหกรณพยายามบอกวาอยาเพิ่งปลูก 
ใหรอกอน อาจจะรอไปนาปหรืออะไรเดี๋ยวจะมีปญหาเรื่องน้ํา แตตอนนี้เขาไมฟง เขาอยากปลูก 
ตอนนี้ปญหาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณตองเขาไปเกี่ยว แลวผมโดยกรรมการผมตอง 
เขาไปเกี่ยวก็คือ ทําอยางไรจะใหเขามีน้ําใช ทําใหดีที่สุด มีปญหาแลวแกใหดีที่สุด 
ถาเกิดสมมุติไดผลมาอีกสักลานตัน สองลานตัน สามลานตันนะครับ สวนนี้เปนปริมาณเกิน 
หรือที่เขาเรียกวา เซอรพลัส (Surplus) เราก็จะปลอยสงออกไป สวนคนไทยนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่ง 
๑๑ ลานตันที่ใชกินอยูประมาณ ๖.๖ ลานตัน  ๖.๘ ลานตันแลวก็ใชเปนบาย โปรดักท 
(By product) ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                   - ๔๙/๑ 



๑๐๒ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                               สายชล ๔๙/๑ 
 
ทําขาว ทํากวยเตี๋ยว ทําแปงทําอะไรยังอยู ๑๑ ลานตัน ย้ําอีกใหมีความสุขอีกครั้งนะครับ 
คนไทยมีขาวกินแนนอน ราคาก็จะดูแลใหเต็มที่ ยืนยันนะครับ ทานเปนหวง ผมก็เปนหวง 
แลวก็ขอบคุณมาก ๆ ที่ออกมาตั้งประเด็น ตั้งกระทูถามนี้ ผมก็พยายามทําใหอยางเต็มที่ 
กราบขอบพระคุณครับ  
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ขอไปกระทูถามสดที่ ๓ เลยนะครับ 
   ๑.๒.๓ กระทูถามสด เร่ือง การคืนยศทหารใหนายดวง อยูบํารุง ทานนิพิฏฐ 
อินทรสมบัติ เปนผูถาม ถามทานนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
ซึ่งมีหนังสือแจงมาที่ผมมอบหมายใหทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตอบแทนครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                               สายชล ๔๙/๒ 
 
   เชิญทานนิพิฏฐครับ  
   นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
นิพิฏฐ อินทรสมบัติ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพัทลุง  พรรคประชาธิปตย 
ผมเสียดายครับทานประธานที่ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมไมไดมาตอบกระทูถามนี้ 
ดวยตัวของทานเอง แตผมคิดวาถูกตองแลวที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมไดมอบหมาย 
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมาตอบกระทูถามนี้  
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานนิพิฏฐครับ ผมลืมแจงไปนิดหนึ่งครับ ทานนายกรัฐมนตรีติดราชการอยูตางประเทศครับ 
   นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ครับ เพราะวาทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยก็คงจะมีขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองนี้มากที่สุด และนาจะมีขอมูลมากกวา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมดวยซ้ําไป ผมคิดวานอกจากทานจะมีขอมูลแลว 
อยางนอยที่สุดในภาษากฎหมายเราเชื่อวาทานก็มีผลประโยชนทับซอนในการปกปอง 
แลวก็ตอบกระทูถามนี้ดวย ผมกราบเรียนทานประธานในเบื้องแรกครับวา ตั้งแตนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมไดบริหารราชการแผนดิน ผมพอใจทานใน ๒ เร่ืองครับ 
   เร่ืองแรกคือ เมื่อทานรับตําแหนงนายกรัฐมนตรีใหม ๆ ทานไดประกาศ
อยางทระนงองอาจวาทานเปนนายกรัฐมนตรีที่มีเลือดสีน้ําเงิน ผมภูมิใจครับที่ทานนายกรัฐมนตรี 
ไดประกาศวาทานมีเลือดสีน้ําเงิน 
   เร่ืองที่สอง ที่ผมกราบเรียนวา ผมพอใจแลวก็ภูมิใจที่นายกรัฐมนตรีไดพูด
เมื่อตอนแรก ๆ ของการเขารับตําแหนงนายกรัฐมนตรีทานบอกวา ทานจะไมรีบแกรัฐธรรมนูญ 
โดยทานยืนยันวาการแกรัฐธรรมนูญนั้นควรจะทําในปที่ ๓ หรือปที่ ๔ ของรัฐบาล  
   แตวาถา ๒ ประการที่ทานนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
ไดรับปากและประกาศเปนนโยบายไปนั้น ผมคิดวาทานไมไดทําและปฏิบัติอยางนั้นเลย 
ผมอยากเห็นความเปนเลอืดสีน้ําเงินของรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมครับ ในเว็บไซต 
(Web site) ประชาไท  
 
 



๑๐๔ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       สายชล ๔๙/๓ 
 
   (รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดยืน 
และยกมือขึ้น) 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานรัฐมนตรีประทวงครับ เชิญครับ 
  รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) : 
ทานประธานที่เคารพ ผม รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง ผูแทนราษฎร แบบสัดสวน 
พรรคพลังประชาชน ซึ่งไดรับมอบหมายจากทานนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงกลาโหม  มอบหมายใหผมมาตอบกระทูถามสดของทานผูแทนราษฎร 
จากพรรคประชาธิปตย แหงจังหวัดพัทลุง ผมไมอยากใหบรรทัดฐานในสภาไดแปรเปลี่ยน 
หรือเปนตัวอยางที่คอนขางไมนาจดจํา กรณีที่ทานเริ่มตนทานอินโทร (Intro) มานี่ มันไมได 
เกี่ยวกับเร่ืองที่จะถามการคืนยศใหกับนายดวง อยูบํารุง วันนี้ทานนายกรัฐมนตรีไมอยู 
ทานมอบหมายใหผมมาเพื่อจะตอบกระทูถามสด ถามกระทูถามสดสิครับ ดูบรรพบาง 
เร่ืองแกรัฐธรรมนูญบาง มันไมเกี่ยวกับที่ทานไดยื่นกระทูถามไวตอทานประธานสภา 
ถามเรื่องเฉพาะวาคืนยศอยางไร ไมไดหมายความวาไปพูด ทานนายกรัฐมนตรีดูบรรพหรือไม 
ทานนายกรัฐมนตรีจะแกรัฐธรรมนูญไปดูเว็บไซตประชาไทผมวามันคนละเรื่อง ถาปลอยไป 
ผมไมขึ้นมาพูดจาก็จะเสียหายกับทานนายกรัฐมนตรีเพราะทานไมอยู ถาทานผูแทนราษฎร 
ผูทรงเกียรติจากจังหวัดพัทลุงฟตหรือพรอมสัปดาหหนาก็ไดครับ ทานสมัครก็มา รอบนี้ 
เอาเฉพาะเรื่องคืนยศทหารใหกับนายดวงนะครับ  
   (นายวรงค เดชกิจวิกรม ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานคุณหมอวรงคทานประทวงนะครับ  
  นายวรงค เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
นายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม พรรคประชาธิปตย จังหวัดพิษณุโลก ผมขออนุญาตประทวง 
ทานประธานครับ ตามขอบังคับ ขอ ๖๓ ที่ทานรัฐมนตรีไดประทวงขึ้นมา ซึ่งหนาทีข่องประธาน 
ควรจะฟงรัฐมนตรีชี้แจงในชวงระยะเวลาที่เหมาะสม แลวก็ทานประธานควรจะวินิจฉัยวา 
 



๑๐๕ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       สายชล ๔๙/๔           
 
สิ่งที่รัฐมนตรีพูดนั้นถูกตองหรือไม แตกลายเปนวารัฐมนตรีใชโอกาสนี้มาอภิปรายแลวก็มา 
เยาะเยยถากถางผูที่กําลังจะซักถามครับ ขอใหทานประธานวินิจฉัยครับ  
 
                                                                                                                     - ๕๐/๑ 

 
 
  
 
 
 



๑๐๖ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       จีรนุช ๕๐/๑ 
 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ผมวินิจฉัยไปทีเดียวเลยนะครับ เพราะเมื่อกี้ทานรัฐมนตรีก็ใชสิทธิประทวงที่โดนพาดพิง 
ทําใหเกิดความเสียหาย เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเตือนทานนิพิฏฐใหอยูในประเด็นที่ยื่น 
กระทูถามแลวใหกระชับนะครับ ถาไมจําเปนอยาไปพาดพิงทําใหคนอื่นเสียหายนะครับ 
เชิญตอเลยครับ  
   นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ทานประธานที่เคารพครับ ผมคิดวา 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตองสงบสติอารมณมากกวานี้ครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานตอของทานเถอะครับ  
   นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ผมตรงประเด็นแนครับ ทานใจเย็น ๆ 
ทานไดตอบเรื่องลูกของทานแนครับ ทานประธานที่เคารพครับ ที่ผมกราบเรียนทานประธานวา 
ผมเสียดายที่ทานนายกรัฐมนตรีไดประกาศวา ทานเปนนายกรัฐมนตรีที่มีเลือดสีน้ําเงิน 
ทานเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เปนผูบังคับบัญชาของทหาร ทหารก็ไดชื่อวา 
เปนทหารของพระราชา ทหารก็ไดชื่อวาเปนทหารของพระราชินีครับ ทหารมีเกียรติยศ 
ที่แตกตางจากขาราชการประเภทอื่น เปนคนของพระราชา เปนทหารของพระราชาและเปน 
ทหารของพระราชินี ผมเลยเริ่มตนบอกทานประธานถึงทานรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
มหาดไทยวา ผมภูมิใจที่ทานนายกรัฐมนตรีไดประกาศวาทานเปนนายกรัฐมนตรีที่มีเลือด 
สีน้ําเงิน แตวา ๓-๔ เดือนที่ผานมานั้นทานไมแสดงใหประจักษวาทานมีเลือดสีน้ําเงิน 
ผมกราบเรียนวา ทานมีเลือดสีมวงมากกวาครับ ทานประธานที่เคารพครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานนิพิฏฐครับ ผมไดเตือนย้ําแลวนะครับ อยาพาดพิงทําใหคนอื่นเสียหาย เขาสูประเด็น 
ของทานเถอะครับ กระทูถามของทานครับ  
   (นายประสิทธิ์  ชัยวิรัตนะ  ไดยืนและยกมือขึ้น)  
   นายประสิทธิ์  ชัยวิรัตนะ (ชัยภูมิ) : ทานประธานครับ ผมขอประทวงครับ 
  
 



๑๐๗ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        จีรนุช ๕๐/๒ 
 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญครับ  
   นายประสิทธิ์  ชัยวิรัตนะ (ชัยภูมิ) : ผมขอประทวงทานผูอภิปรายเพราะทาน 
พูดอยางนี้มันเสียดสีทําใหเสียหายไมรูสีมวงสีอะไรของทานมันคืออะไร อยากใหทานถอน 
คําพูดนะครับ เพราะทานพูดอยางนี้มันเสียหายตอทานนายกรัฐมนตรี ขอใหทานประธาน 
วินิจฉัยครับ  
   นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัต ิ(พัทลุง) : ทานประธานครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานนิพิฏฐครับ มีผูประทวงผมตองวินิจฉัยนะครับ ผมไดวินิจฉัยแลวครับ แลวไดเตือน 
ทานนิพิฏฐแลวใหอยูในประเด็นนะครับ  
   นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ขอบคุณทานประธานครับ ความจริงเวลา 
   (นายจตุพร  พรหมพันธุ  ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายจตุพร  พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : ผมขออนุญาตทานประธานครับ 
ขอประทวงทานประธานไปยังผูอภิปราย คําวา เลือดสีมวง จะหมายความวาอยางไร 
ก็ตาม แตวาคําวา สีมวง นี่นะครับ ถาเปนฉี่นี่ก็เปนยา  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานครับ ประเด็นเดิมผมไดวินิจฉัยแลว จบแลวครับ ทานนั่งเถอะครับ จบแลวครับ ผมถือวา 
ผมวินิจฉัยแลว แลวผมจะฟงตอ ก็ขอเตือนทานใหระวังดวยนะครับ   
   นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ขอบคุณทานประธานครับ ทานประธาน 
ที่เคารพครับ กระผมขอตั้งกระทูถามสดถามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
กลาโหมดังตอไปนี้ครับ ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมไดลงนามในคําสั่งคืนยศ 
ใหกับนายดวง อยูบํารุง ซึ่งเคยถูกถอดยศจากการหนีราชการทหารเนื่องจากตกเปนจําเลย 
ในคดีฆานายดาบตํารวจ สุวิชัย รอดวิมุต เมื่อป ๒๕๔๔ ทําใหเร่ืองดังกลาวไดมีการ 
วิพากษวิจารณอยางกวางขวางวา การคืนยศและการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนเพราะวา 
 
 



๑๐๘ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       จีรนุช ๕๐/๓ 
 
กระทรวงกลาโหมขาดแคลนกําลังพลหรือตองการปรับภาพลักษณของกองทัพใหม 
ทานจดคําถามนะครับ เปนเพราะวากระทรวงกลาโหมขาดแคลนกําลังพลหรือวาจําเปน 
ตองปรับภาพลักษณของกองทัพใหเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงจําเปนตองนํานายดวง อยูบํารุง 
มารับราชการเปนทหารอีกครั้งหนึ่ง กรณีดังกลาวเปนเรื่องที่ผมคิดวากระทบตอภาพลักษณ 
ของกองทัพเปนอยางยิ่ง ผมกราบเรียนทานประธานอยางนี้ครับวา ในคําถามแรก 
ผมกราบเรียนทานประธานวาธรรมเนียมปฏิบัติของกองทัพ ผมคิดวาไมเคยมีกรณีอยางนี้ 
มากอน การที่กองทัพไดใหบุคคลซึ่งถูกถอดถอนยศและออกจากราชการในขอหารายแรง 
กลับคืนสูกองทัพนั้น ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๕๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     รัชนีพร ๕๑/๑ 
 
ผมคิดวาการเมืองกําลังใชกองทัพเปนเครื่องมือ กองทัพกําลังตกเปนเครือ่งมอืของฝายการเมอืง 
ซึ่งจะทําใหกองทัพไดรับความเสียหาย ผมกราบเรียนทานประธานวา การปฏิบัติหรือคําสั่ง 
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมที่ไดคืนยศในครั้งนี้ ถึงแมวาอาจจะมีคนไมชอบใจ 
หรือรังเกียจรังชังนายกรัฐมนตรีมากขึ้นสักลานคน ๒ ลานคน ผมไมติดใจครับ แตผมคิดวา 
ถาการกระทําอยางนี้ของทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและกองทัพทําใหผูคน 
มีความไมเชื่อม่ันตอกองทัพ ผมคิดวานั่นคือความเสียหายหรือความหายนะของประเทศ 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผมขออนุญาตกราบเรียนทานถามคําถามแรกครับ  
  คําถามขอที่ ๑ รอยตรี ดวง อยูบํารุง ถูกถอดยศใหออกจากราชการดวยขอหา 
อะไร ดวยความผิดอะไร และ  
        ขอที่ ๒ การขอกลับเขากองทัพของ รอยตรี ดวง อยูบํารุง เปนเพราะกองทัพ 
ตองการบุคคลที่มีลักษณะพิเศษ เชน รอยตรี ดวง อยูบํารุง หรือเปนความตองการของ 
รอยตรี ดวง อยูบํารุง ในการยื่นคํารองขอกลับกองทัพดวยเหตุผลพิเศษ คําถามแรกครับ 
ขอบพระคุณครับ  
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานรัฐมนตรีครับ  
  รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) : 
ทานประธานที่เคารพ ผม รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง ผูแทนราษฎร พรรคพลังประชาชน 
แบบสัดสวน ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งไดรับมอบหมายจาก 
ทานนายกรัฐมนตรีใหตอบกระทูถามสดเรื่องนี้ ขออนุญาตเบื้องตน ผมไมไดตอบในฐานะ 
ผมเปนพอของลูก แตตอบในฐานะที่ไดรับมอบหมายและอยากจะบอกกับทานผูถาม 
กระทูถามวา ขาราชการทุกหมูเหลาเขามีเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ทั้งนั้น ไมใชเฉพาะฝายทหาร 
ที่จะเปนขาราชการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผมไมอยากใหทานเขาใจอะไรผิด ๆ 
แตทหารมีความใกลชิดเบื้องพระยุคลบาท เปนอาชีพเดียวที่สามารถพกพาอาวุธ 
ถวายการอารักขาหนาหองพระบรรทมได นั่นเปนหนาที่พิเศษของขาราชการทหาร 
 
 



๑๑๐ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     รัชนีพร ๕๑/๒ 
 
และแมทัพนายกองของกองทัพไทย แตขณะเดียวกันทานอยาไปเขาใจผิดหรือทึกทักเอาเองวา 
ถาขาราชการอื่นแลวจะไมใชขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทานเขาใจผิด 
ผมรับราชการนายตํารวจผมไดรับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานยศ นับตั้งแต รอยตํารวจตรี 
รอยตํารวจโท รอยตํารวจเอก เพราะฉะนั้นตรงนี้ใหทานเขาใจเสียกอน ผมอยากจะกราบเรียน 
ทานประธานผานไปยังทาน ส.ส. นิพิฏฐแหงจังหวัดพัทลุง เวลาจะมาถามกระทูถามสด 
มันตองเตรียมการ ไมใชไปอานหนังสือพิมพ ๒-๓ ฉบับแลวมาถาม มันเสียเวลาของสภาเขา 
เพราะนายดวง อยูบํารุง ไมไดเปนรอยตรีทหาร เขาเปน วาที่รอยตรี คําวา วาที่ แปลวา 
ยังไมไดรับพระราชทานยศจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เขาเปน วาที่ เขารับราชการ 
พุทธศักราช ๒๕๔๔ คําวา วาที่ แตกตางโดยสิ้นเชิงกับ คําวา ไมมีวาที่ เพราะฉะนั้น 
กระทูถามตอไปทานตองถามใหถูก อยาถามผิด ๆ แลวบันทึกเอาไวตรงนี้ทานเสียหาย 
เสียเหลี่ยมนักอภิปรายในสภา ผมเรียนทานประธานอยางนี้นะครับวา นายดวงเขารับ
ราชการครั้งแรกเปนวาที่รอยตรี เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๔ วันที่ ๑๐ เมษายน ดวยคุณวุฒิ 
นิติศาสตรบัณฑิต เขารับราชการที่สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
ขณะนั้น ฯพณฯ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เปนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงกลาโหม พอมาวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ ณ ผับ ทเวนตี้ ไนทคลับ ที่ถนนรัชดาภิเษก 
มีเหตุเกิดขึ้น -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                        - ๕๒/๑ 
 
 



๑๑๑ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทพิ ๕๒/๑ 
 
นายดวงขณะนั้นมียศเปน วาที่รอยตรี ดวง อยูบํารุง ซึ่งขณะนั้นชื่อดวงเฉลิม ไมใชดวง 
อยางเดียว ถูกกลาวหาวาฆาผูอ่ืนโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ 
บวกมาตรา ๒๘๙ บวกมาตรา ๘๓ ในเวลาตอมาถือวาเปนตัวการรวมกัน ถูกกลาวหา 
เหตุเกิด ย้ําอีกครั้งนะครับ เพราะทานชอบพูดกันบอย ๆ วา หนีทหาร เหตุเกิดวันที่ ๒๙ 
ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔ กระทรวงกลาโหมในขณะนั้น พลเอก สัมพันธ บุญญานันต 
ทําหนาที่ปลัดกระทรวงกลาโหมไดออกคําสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๘๓๔/๒๕๔๔ ลงวันที่ 
๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ คําสั่งความสรุป กระทรวงกลาโหมให วาที่รอยตรี ดวงเฉลิม  อยูบํารุง 
พักราชการ คนไมเคยรับราชการไมรูครับวา คําวา พักราชการ ขาดราชการ หนีราชการ 
มันเปนอยางไร นี่ผมไมไดหมายความวาคุณนิพิฏฐไมรูแตผมจําเปนตองบอก เพราะเปน 
องคประกอบสําคัญในการถามและเปนสิ่งสําคัญ สมควรที่ผมจะตองตอบใหทานผูแทนราษฎร 
ไดรับทราบ ๗ วัน เขาถือวาขาด ๑๕ วัน เขาถือวาหนี วาที่รอยตรี ดวงเฉลิม อยูบํารุง 
เหตุเกิดวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ พอวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ กระทรวงกลาโหม 
มีคําสั่งใหพักราชการ กลาวหาวากระทําความผิดรวมกันฆาผูอ่ืนโดยเจตนา พัก พัก แปลวา 
เธอไมตองมาทํางานแลวจะไปไหนก็ไป เวนแตทางราชการจะเรียกกลับมาสอบถาม 
หาขอเท็จจริง แตขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นไมมีการเรียกอีกเลย ใหพัก วาที่รอยตรี ดวงเฉลิม 
ก็พักราชการไมตองมาทํางานเพราะไมมีนิติสัมพันธกับหนวยงาน ขณะนั้น วาที่รอยตรี ดวงเฉลิม 
รับราชการศูนยรักษาความปลอดภัยแหงชาติ เขาเรียก ศรภ. แตกระทรวงกลาโหมบอก 
พักราชการ มาสํารองราชการสํานักงานเลขานุการแลวพักราชการไป เวลามีคดีความ 
ทานประธานที่เคารพ เรียนไปยังคุณนิพิฏฐวา เขาจะไมมีการลงโทษทางวินัยกอน 
เขาจะฟงผลคดีอาญาวาคดีอาญานั้นการพิจารณาคดีเปนอยางไร ถาการพิจารณาคดีผิด 
เขาจะเอาสํานวนทางคดีอาญามาเปนหลักเปนฐานแลวพิจารณาคดีทางวินัย นี่ไม 
กระทรวงกลาโหมไมเลย ๕ วันก็บอกวาใหพักราชการ คดีอาญายังไมเสร็จ ผมเรียน 
ทานประธานไมอับอายหรอกครับถึงแมจะเปนลูกผม วาที่รอยตรี ดวงเฉลิม ไมไดหนีทหาร 
เขาหนีตํารวจ เขาหนีตํารวจ ทานอยาไปเขาใจผิด เขาไมไดหนีทหาร เขาหนีตํารวจ  
เพราะอะไรครับ เพราะทหารนี่ใหเขาพักราชการแลว ผมอยากจะตอบตอ แตทานสมาชิก 
 



๑๑๒ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทพิ ๕๒/๒ 
 
ถามวา ใหออกจากราชการอยางไร เพราะอะไร ก็เรียนวา เขาถูกกลาวหาวาฆาคนตาย 
กระทรวงกลาโหมจึงสั่งพักราชการ เมื่อสั่งพักราชการเขาไมตองมาทํางาน จนกวา 
กระทรวงกลาโหมจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง แตวาประหลาด ------------------------------------- 
 

  - ๕๓/๑ 



๑๑๓ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            สุภาภรณ ๕๓/๑ 
 
หลังจากใหพักราชการแลว ทานประธานครับ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ทานปลัดกระทรวงกลาโหม 
คนเดียวกันนี่ละครับบอกวา ไดมีคําสั่ง ที่ ๘๘๑/๒๕๔๔ ใหปลดนายทหารชั้นสัญญาบัตร 
ออกจากราชการ นี่เปนคําสั่งเดียวตั้งแตมีกองทัพไทยที่นายทหารยศ วาที่ ถูกกลาวหา 
กระทําความผิดแลวมีคําสั่งใหพักราชการแลว แลวก็ยังพักอยู กระทรวงกลาโหม 
ออกคําสั่งซ้ําเมื่อ ๑๕ พฤศจิกายน ใหปลดออกจากราชการโดยไมมีการตั้งกรรมการสอบสวน 
ทางวินัยแตอยางใด แปลกใชไหมครับ แปลกครับ หลังจากปลดแลว พักราชการแลว 
ไมตั้งกรรมการสอบวินัย ไมเลย ปลด หลังจากปลดแลวเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 
พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา เปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม ไดออกคําสั่ง 
ที่ ๘๘๒/๒๕๔๔ มีคําสั่งใหถอดยศ วาที่รอยตรี ดวงเฉลิม อยูบํารุง ถอดยศ ความสรุป 
ก็คือวา ขอแรกผมตอบทาน ทานถามวา ออกจากราชการเพราะอะไร ออกเพราะ 
ถูกกลาวหาวาฆาคนตาย ตอบวาหนีทหารไหม ไมใช หนีตํารวจไปตั้งหลักเพื่อมาสูคดี 
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ใหเขาพักเขาก็หมดภาระที่จะรับราชการ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน  
ก็ปลดออกจากราชการ พอวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ถอดยศโดยไมมีการตั้งกรรมการสืบสวน 
สอบสวนวาเขาผิดหรือไม ดวยความเคารพทานประธาน ผมอยากจะยกตัวอยางเยอะ ๆ 
แตมันไมอัพเดท (Update) ยกตัวอยางเคส (Case) นี้จะชัดเจน พันตรี เฉลิมชัย มัจฉากล่ํา 
ถูกศาลชั้นตนพิพากษาประหารชีวิต ศาลอุทธรณประหารชีวิต ศาลฎีกาประหารชีวิต 
๓ ศาลประหารชีวิต วันนี้ พันตรี เฉลิมชัยยังมียศ ยังไมถูกถอด ผมเรียนคําถามแรกวา 
ทานถามวาออกเพราะอะไร เพราะถูกกลาวหาวาฆาคนตาย คําถามแรกผมตอบเพียงเทานี้กอน 
รอคําถามที่ ๒ และคําถามที่ ๓ ไมไดดวยใจระทึกหรอกครับ ดวยความอยากตอบเปนที่สุด 
นี่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ ๑ ยังไมดีใจขนาดนี้ ดีใจที่ทานนายกรัฐมนตรีมอบใหผมตอบ 
ไมไดทาทายแตอยากใหความจริงปรากฏ ขอขอบพระคุณทานประธานในคําถามแรก 
เชิญครับคําถามที่ ๒  
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานนิพิฏฐครับ 
 



๑๑๔ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            สุภาภรณ ๕๓/๒ 
 
  นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ (พัทลุง) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 
ผมคิดวาถาทานรัฐมนตรี 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานนิพิฏฐครับ ผมขออภัย ขัดจังหวะนิดหนึ่ง ยินดีตอนรับทานผูนําชุมชนจากตําบล 
สวางอารมณ และตําบลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เชิญครับทาน 
  นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ (พัทลุง)  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผมคิดวา 
ถาทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกลาวมาทั้งหมดเปนเรื่องจริง พลอากาศโท วีรวิท 
คงศักดิ์ เจากรมกําลังพลทหารในขณะนั้นก็ทํารายงานเท็จ แตถารายงานหรือคําสั่งของ 
พลอากาศโท วีรวิท คงศักดิ์ เจากรมกําลังพลทหารในขณะนั้นเปนเรื่องจริง ทานรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงมหาดไทยกําลังโกหกตอสภาเพื่อปกปองลูกชายของทาน ขอเท็จจริงของผมกับ 
ของทานตรงกันครับ ลูกชายของทานถูกใหออกจากราชการกอน ตรงกันครับทาน วันที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ถูกปลด ตรงกันครับ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ถูกถอดยศ ตรงกนัครบั 
เพราะฉะนั้นคําสั่งที่สุดของกระทรวงกลาโหมเปนเพราะวาถูกถอดยศครับ ถูกไลออกครับ 
ไมไดพักครับ ------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
                  - ๕๔/๑ 



๑๑๕ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                             ประภาลกัษณ ๕๔/๑ 
 
ผมกราบเรียนทานประธานครับวา เจากรมกําลังพลทหาร พลอากาศโท วีรวิท คงศักดิ์ 
ซึ่งเปนประธานคณะกรรมการสอบสวน วาที่รอยตรี ดวงเฉลิมในขณะนั้น เขาใหสัมภาษณ 
และใหขอมูลตอสื่อมวลชนเมื่อป ๒๕๔๔ ไมตรงกับรัฐมนตรีเลยทานครับ มีคนเท็จคนหนึ่ง 
ผมไมเชื่อทานครับ ผมเชื่อ พลอากาศโท วีรวิท คงศักดิ์ ทานประธานที่เคารพครับ หลังจาก 
เกิดเหตุแลว วาที่รอยตรี ดวงเฉลิม อยูบํารุง ไดหลบหนีไป ตามระเบียบของกระทรวงกลาโหม 
ผมขออนุญาตทานประธานอานขอความนะครับ ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวย 
ผูซึ่งไมสมควรจะดํารงอยูในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ ถาทานรัฐมนตรีไมมี 
ผมใหทานก็ไดครับ จะไดเพิ่มพูนความรูของทาน คือทานตองพูดความจริงไมตองกลัวครับ 
พูดความจริงใหหมดนะครับทานครับ ลูกชายของทานตองหาคดีอาญาแลวหลบหนีไปครับ 
ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยผูซึ่งไมสมควรจะดํารงอยูในยศทหารและบรรดาศักดิ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๗ ทานประธานครับ ขอ ๒ ผูซึ่งไมสมควรดํารงอยูในยศทหารมีดังตอไปนี้ 
๒.๗ ตองหาในคดีอาญาแลวหลบหนีไป หนีทหาร หนีตํารวจผมไมรูครับ หรือจะหนี 
ทั้ง ๒ อยางก็ได ๒.๗ ตองหาในคดีอาญาแลวหลบหนีไป ตรงประเด็นเลยครับ ๒.๗  ๒.๘ 
หนีราชการทหารในเวลาประจําการ ตรงครับ ๒.๙ ประพฤติชั่วอยางรายแรง ตรงครับ 
วาที่รอยตรี ดวงเฉลิมกระทําความผิดตามระเบียบกระทรวงกลาโหมขอ ๒.๗  ขอ ๒.๘ 
ขอ ๒.๙ ครบถวน เขาถึงถอดยศอยางไรครับ  
   (รอยตํารวจโท เชาวริน  ลัทธศักดิ์ศิริ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ขออภัยครับทาน มีคนประทวงครับ เชิญครับทานเชาวริน 
  รอยตํารวจโท เชาวริน  ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพ 
กระผม รอยตํารวจโท เชาวริน  ลัทธศักดิ์ศิริ สมาชิกภาผูแทนราษฎร ระบบสัดสวน 
พรรคพลังประชาชน ขอใชสิทธิตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ประทวงทานผูอภิปรายโดยขอ ๖๑ ผมขออนุญาตทานประธานอานขอความในขอ ๖๑ 
ซึ่งบัญญัติไววา การอภิปรายตองอยูในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่กําลังปรึกษากันอยู 
ตองไมฟุมเฟอย วนเวียน ซ้ําซาก หรือซ้ํากับของผูอ่ืน และหามไมใหนําเอกสารใด ๆ มาอาน 
 



๑๑๖ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                            ประภาลักษณ ๕๔/๒ 
 
ใหที่ประชุมฟงโดยไมจําเปน และหามไมใหนําวัตถุใด ๆ เขามาแสดงในที่ประชุม เวนแต 
ประธานจะอนุญาต วรรคสองเขียนไวอยางนี้ครับทานประธาน หามผูอภิปรายแสดงกิริยา 
หรือใชวาจาไมสุภาพ ใสราย หรือเสียดสีบุคคลใด และหามกลาวถึงพระมหากษัตริย 
ตรงนี้คงไมไดเกี่ยวของกับประเด็น ผมขอขามไปที่ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร 
ขอ ๑๖๔ ทานประธานครับ อยูในหมวด ๑๒ วาดวยประมวลจริยธรรม ขอ ๑๖๔ 
ทานประธานครับ ผมอายมุากขอใสแวนนิดครับ 
  (นายชินวรณ  บุณยเกียรติ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายชินวรณ  บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช) : ทานประธานครับ ผมประทวงครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานครับ ทานเชาวรินใชสิทธิประทวงยังไมจบครับ ทานนั่งกอนครับ ผมกําลังฟงอยู 
แลวผมจะวินิจฉัยครับ ทานนั่งกอนครับ  
  นายชินวรณ  บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช) : ทานกําลังจะวินิจฉัยผูประทวง 
แตวาผมอยากจะกราบเรียนวา จริง ๆ แลวผูประทวงไดลุกขึ้นประทวงตอทานประธานนั้น 
โดยอางขอบังคับที่ไมชอบดวย 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ก็เปนหนาที่ที่ผมจะตองวินิจฉัย ทานนั่งกอนครับ เชิญครับ  
  รอยตํารวจโท เชาวริน  ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน) : ผมขออางขอบังคับ 
ขอ ๑๖๔ ประกอบ ใหสมาชิกและกรรมาธิการปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรม 
ของสมาชิกและกรรมาธิการตามที่สภาไดตราไว วรรคสอง ใหนําขอบังคับวาดวยประมวล 
จริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ.  ๒๕๔๒ มาใชบังคับ และใหถือ 
เปนสวนหนึ่ง 
  (นายชินวรณ  บุญยเกียรติ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายชินวรณ  บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช) : ทานประธานครับ ผมขออนุญาต 
ประทวงทานประธานอีกครั้งครับ 
 

        - ๕๕/๑ 



๑๑๗ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              จงถนอม ๕๕/๑ 
 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท  (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานนั่งกอนครับ ทานครับ ทานเชาวรินขอใชสิทธิประทวง และอางขอบังคับ จบแลวผมก็ 
จะวินิจฉัย 
   นายชินวรณ บณุยเกียรติ (นครศรีธรรมราช) : อางขอบังคับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท  (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานนั่งเถอะครับ ทานครับ ทานเชาวรินกําลังใชสิทธิประทวง แลวผมจะวินิจฉัย ถาทานเห็นวา 
ผมหรือมีใครที่ยังผิดขอบังคับ ทานถึงจะใชสิทธิประทวงทีหลัง ตอนนี้ทานนั่งกอนครับ 
ก็เปนหนาที่ของผมที่จะตองวินิจฉัยนะครับ ผมยังไมวินิจฉัย เขาประทวงยังไมจบนี่ครับ 
ทานนั่งกอนครับ นั่งเถอะครับ ทานครับ ทานเชาวรินยังใชสิทธิไมสมบูรณนะครับ 
ใชสิทธิประทวงอยู หลังจากจบตรงนี้แลวถาทานใชสิทธิผมก็จะอนุญาตให ทานนั่งกอน 
  รอยตํารวจโท เชาวริน  ลัทธศักดิ์ศิริ  (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ 
ผมขอประทวงตอไปโดยอาศัย ขอ ๑๖๔ โยงมาถึงประมวลจริยธรรม ซึ่งบัญญัติไว 
ในขอ ๑๒ ขออภัยขอ ๑๔ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองไมใชสถานะหรือตําแหนง 
การเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือกรรมาธิการเขาไปกาวกายหรือแทรกแซง 
การบรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ ซึ่งมี
ตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  พนักงานหรือลูกจาง 
ของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือใหบุคคลดังกลาวพนจาก 
ตําแหนง ทานประธานครับ ผมคิดวาผูอภิปรายที่ซักถามทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ทําผิดจริยธรรมของการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งบัญญัติอยูในขอ ๑๔ ผมขอให 
ทานประธานชวยวินิจฉัยตรงนี้ดวยครับ และถาเปนไปตามคําประทวงของผม ขอไดสั่งการให 
ผูถามกระทูถามเลื่อนการถามไปเลย ยกเลิกไปเลย ขอบคุณครับ ทําไม นี่สภา 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท  (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานสมาชิก กรุณารักษามารยาทดวยนะครับ ทานครับ ผมขอวินิจฉัยนะครับ ยังไมเขาขาย 
ที่ทานเชาวรินไดวินิจฉัย เชิญทานนิพิฏฐตอเลยครับ 
 
 



๑๑๘ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             จงถนอม ๕๕/๒ 
 
  นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ  (พัทลุง) : ทานประธานที่เคารพ ผม นิพิฏฐ 
อินทรสมบัติ ครับ  ถาทานเชาวรินติดใจวาผมกําลัง   
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานตอเลยครับ 
  นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ  (พัทลุง) : ถาติดใจวาผมทําผิดรัฐธรรมนูญ 
ก็ถอดถอนเลยอยาดีแตพูดนะครับ ทานประธานที่เคารพ ขอเท็จจริงของผมกับรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงมหาดไทยตรงกัน ๔ ใหออกนะครับ ๑๕ ปลดนะครับ ๑๖ ถอดยศนะครับ 
เพราะฉะนั้นถาสิ่งที่ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพูดเปนความจริง ประธาน 
คณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้ที่ผมกราบเรียนทานประธานเมื่อสักครูก็โกหกนะครับ 
วันนี้เขาลือกันนะครับวา ในกระทรวงกลาโหมนั้นหลักฐานในการถอดยศ ในการปลด 
ในการใหออกของ วาที่รอยตรี ดวงเฉลิมนั้นถูกเก็บหมดแลว ผมคิดวาอาจจะมีการทําลาย 
หลักฐานเสียดวยซ้ํา ผมกราบเรียนทานประธานครับ ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ตอบแทนทานนายกรัฐมนตรีนั้นผิดกับขอเท็จจริงบางเรื่องครับ ผมจําเปนตองพูดเรื่องนี้ครับ 
เพราะสักวันหนึ่งเราตองมีการสอบสวนทวนความเรื่องนี้กัน ทานบอกวา ใหออกไวกอน 
สามารถทําไดเนื่องจากตองคดีอาญา ไมจริงครับ ในคําสั่งของประธานคณะกรรมการสอบสวน 
พลอากาศโท วีรวิท  คงศักดิ์ เจากรมกําลังพลทหาร เขาบอกอยางนี้ครับ เขาบอกที่มี 
การเสนอถอดยศนั้น เพราะวา วาที่รอยตรี ดวงเฉลิมนั้นหนีราชการทหารครับ และกระทํา 
ความผิดวินัยไมมารายงานตัวตอผูบังคับบัญชา  ก็มีหนังสือปดผนึกลงทะเบียนตอบรับ 
ทาน มท. ๑ เขาใจตอบรับไหมครับ ทานเปนนักกฎหมาย สงมาถึงบานทานดวย ป ๒๕๔๔ 
เขาสงไปรษณียตอบรับไปที่บานของทาน วาที่รอยตรี ดวงเฉลิมหายไปไหน ทําไมเขาตอง 
ทําอยางนั้นครับ เขาทําถึง ๓ ทางนะครับ ทางที่หนึ่ง คณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้นะครับ 
  ๑. สอบถามจากตํารวจวาไดรับขอมูลการเจ็บปวยของ วาที่รอยตรี ดวงเฉลิม 
หรือไม หายไปครับ เขาสอบสวนวาไปเจ็บปวยที่ไหนหรือเปลา มีนักขาวไปถามวา ทําไมตอง 
สอบสวนอยางนี้วาเจ็บปวยหรือเปลา เขาบอกอยางนี้ครับ ก็บอกวา ถา วาที่รอยตรี ดวงเฉลิม 
อางวาปวยนั้น วันดีคืนดีมาขอคืนยศไดครับ -------------------------------------------- - ๕๖/๑ 
 



๑๑๙ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         สิริพร ๕๖/๑ 
 
เขาเลยสอบถามไปที่ตํารวจวามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับ วาที่รอยตรี ดวงเฉลิมหรือเปลา ปรากฏวา 
ไมมีครับหายไปเฉย ๆ หนีทหารหรือหนีตํารวจก็แลวแตทานนะครับ  
  ๒. เขาสงหนังสือไปที่ สน. สุทธิสารวาไดมีการแจงความดําเนินคดีกับ 
วาที่รอยตรี ดวงเฉลิมแลวหรือไม อยางไร ขอทราบผลคดีครับ 
  ๓. เขาไดประสานงานไปที่ศูนยขอมูลกระทรวงมหาดไทยวา วาที่รอยตรี ดวงเฉลิม 
ลูกชายของทานหายไปครับ เปนคนหายไปครับ ทานประธานที่เคารพครับ ทําไมเขาปลดออก 
วันที่ ๑๕ นะครับ เพราะขาดราชการ ๑๕ วัน ๑๕ วัน ผูบังคับบัญชามีหนังสือใหมารายงานตัว  
ไมมาเขาเลยปลดออก พอวันที่ ๑๖ เกิน ๑๕ วันแลวทานประธานเปนนายทหารทานประธาน 
คงทราบ วันที่ ๑๖ ก็เลยถอดยศเลยครับ เพราะฉะนั้นที่ทานรัฐมนตรีบอกวาเขาใหออก 
เพราะวาถูกดําเนินคดีอาญานั้นไมจริงครับ ไมเกี่ยวกับคดีอาญาเลยเขาใหออกเพราะวา 
หนีราชการทหารที่ผมกราบเรียนทานประธานเมื่อสักครูนี้นะครับ นอกจากหนีราชการทหารแลว 
ยังหนีออกนอกประเทศดวยนะครับ ไปเกาะกงกระมังครับ ไปมอบตัวกับสถานทูตมาเลเซียนะครับ 
ขออนุญาตหรือเปลาครับ นายทหารเดินทางออกนอกราชอาณาจักรตองขออนุญาตนะครับ 
เรียนทานประธานวา ที่ใหออกเพราะวาหลบหนีราชการทหารเกิน ๑๕ วัน ขัดคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชา แลวหนีในคดีอาญาครับ เปนผูตองหานี่ทานประธานคงทราบนะครับวา 
ทหารเมื่อตกเปนผูตองหาในคดีอาญาแลวหลบหนีเขาใหออกเลยครับ ตามระเบียบของ 
กระทรวงกลาโหม เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพูดเมื่อสักครูนั้น 
ไมตรงตามรายงานของ พลอากาศโท วีรวิท คงศักดิ์ เจากรมกําลังพลทหาร ผมคิดวา 
เรากําลังทําอะไรอยูครับ กระทรวงกลาโหมกําลังทําอะไรครับ ปกปองอยางนั้นหรือครับ 
ทําลายหลักฐานเท็จหรือครับ ติดคุกนะครับ ผมเกรงวาถาใครก็ตามไดบังอาจทําหลักฐาน
เท็จเร่ืองการปลด เร่ืองการถอดยศ เร่ืองการพักราชการของ วาที่รอยตรี ดวงเฉลิมนั้น 
อาจจะเปนการทําหลักฐานเท็จและมีคดีอาญาไดนะครับ ผมกราบเรียนทานประธานวา 
ในขณะนี้ขอเท็จจริงทั้งหมดมันไมตรงที่ทานรัฐมนตรีตอบ เขาใหออกเพราะหนีราชการ 
เขาใหออกเพราะเปนผูตองหาหลบหนีคดีอาญา เขาใหออกเพราะขัดคําสั่งผูบังคับบัญชา 
ที่ใหมารายงานตัวภายใน ๑๕ วัน ไมเกี่ยวกับคดีอาญาใด ๆ ทั้งสิ้น ผมพูดเรื่องนี้แคนี้นะครับ 
 



๑๒๐ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        สิริพร ๕๖/๒ 
 
ผมอยากกราบเรียนถามทานรัฐมนตรี ซึ่งทานก็มาตอบแทนทานนายกรัฐมนตรีในขอตอไปวา 
ทานประธานคงทราบนะครับวา ตั้งแตป ๒๕๔๔ ถึงป๒๕๕๐ มีทหาร มีตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ 
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตเสียชวีิตไปเยอะมากครับ ในรายงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ตั้งแตป ๒๕๔๔ ถึงป ๒๕๕๐ มีทหารที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหนาที่ 
  (นายสุนัย จุลพงศธร ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   (การประชุมดําเนินการมาถึงตอนนี้ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท รองประธาน 
สภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให พันเอก อภิวันท วิริยะชัย 
รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน) 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
คุณสุนัยประทวงอะไรครับ 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ ผม สุนัย จุลพงธศร 
ผมอยากฟงกระทูถามของทาน ส.ส. นิพิฏฐนะครับ แตไมอยากฟงการอภิปรายที่นอกประเด็น  
ซึ่งกอนที่ทานประธานจะขึ้นมา ทานประธานสมศักดิ์ก็ไดวางแนวไวแลว ย้ําเตือนทานผูนี้ 
หลายครั้งแลว แตยังจะฉกฉวยใชเวลาในการอภิปรายอีก ผมไมอยากประทวงทานอีกแลว 
ขอใหทานถามตรง ๆ เพราะใครก็อยากจะฟง นอกประเด็นครบัทาน 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
เขาใจการประทวงของคุณสุนัยนะครับ เชิญคุณนิพิฏฐตอครับ 
  นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ (พัทลุง) : กราบเรียนทานประธานครับ ตั้งแต 
ป ๒๕๔๔ ถึงป ๒๕๕๐ มีทหารที่ปฏิบัติหนาที่ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตเสียชีวิต 
เนื่องจากการปกปองประเทศชาติ ๑๔๖ นาย ทั้งทหารชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร 
และไดรับบาดเจ็บ ๗๘๖ คน รวมแลวเสียชีวิตและบาดเจ็บ ๙๓๒ คน ผมถามทานประธาน 
ผานไปถึงทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยซึ่งทานมาตอบแทนทานนายกรัฐมนตรีวา 
ในบรรดาทหารที่ปกปองอธิปไตยของชาติที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ ๙๓๒ คน มีทายาทของ 
ผูที่ปกปองชาติ ปกปองราชบัลลังก ปกปองแผนดินเหลานั้นยื่นคําขอใหทายาทเขารับ 
ราชการกี่นาย และบัดนี้รับไปแลวกี่นาย ที่ไมรับเพราะอะไร ขอบพระคุณครับ  



๑๒๑ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        สิริพร ๕๖/๓ 
 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
เชิญทานรัฐมนตรีเฉลิมครับ 
  รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) : 
ทานประธานที่เคารพครับ ขออนุญาตตอบที่ทาน ส.ส. นิพิฏฐถาม ผมไมเตรียมมาที่บอกวา 
ทหารลมหายตายจากเปนจํานวนมาก ------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๕๗/๑ 
 



๑๒๒ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                    พรภิมล ๕๗/๑ 
 
แลวทายาทเขามาขอกลับเขารับราชการมีหรือไม เพราะในกระทูถามไมมี คุณตองถามให 
ตรงประเด็น ประเด็นเรื่อง วาที่รอยตรี ดวงเฉลิม คุณก็แวะไปเรื่องทหารตายในพื้นที่ 
ผมย้ําอีกครั้งนะครับ ผมไมมีความจําเปนที่ตองเอาความเท็จมาตอบในสภาแหงนี้ ผมไมมี 
ความจําเปนที่จะตองไปเอาเอกสารปลอมมาพูดในสภา ถาพูดไปก็กระทบใจกัน ในสภา 
คนจําความไดและอยูในสภา เขารูครับวาพรรคการเมืองพรรคไหนเอาเอกสารเท็จ 
มาอภิปรายในสภา เขารูครับ ผมไมอยากระบุชื่อ เดี๋ยวก็จะประทวงกันไฟแลบ พี่นองประชาชน 
คนทั่วไป คนเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรรูดีวาพรรคการเมืองพรรคไหนมีพฤติกรรม 
มีพฤติการณเอาเอกสารเท็จมาอภิปรายในสภา ถาคุณนิพิฏฐไมรูวาพรรคไหน ตองแวะ 
ถามทานบรรหาร  ศิลปอาชา ดูสิแลวจะรูวาพรรคไหน ผมไมเอาเรื่องเท็จมาพูด แตเอกสารที่ผม 
มีในมือที่คุณบอกกระทรวงกลาโหมเอาไปทําลาย แลวเอาไปเก็บ ไปซอน ไมตองหรอกครับ 
เดี๋ยวผมจะแจกใหผูสื่อขาว คุณไมแนจริงนี่ ผมอยากฟงคําพูดคุณ ไมไดยินจริง ๆ แนจริง 
จะตองพูดวาทําไมศาลยกฟองดวงเฉลิม อยากถามจริง ๆ อยากตอบจริง ๆ เพราะถา 
หมิ่นเหมคุณก็จะไดละเมิดอํานาจศาล ทานประธานครับ ผมย้ําอีกครั้งหนึ่งเพื่อใหเกิด 
ความเขาใจที่ตรงกัน ผมไมไดมาตอบในฐานะพอของลูก ตอบในฐานะทานนายกรัฐมนตรี 
มอบหมาย เหตุเกิดได ๕ วัน กระทรวงกลาโหมก็ให วาที่รอยตรี ดวงเฉลิมพักราชการ 
ทาน พลอากาศโท พลอากาศอะไรที่ทานพูดถึงผมไมรูจัก แลวผมก็ไมทราบวาเขาไปสอบ 
อะไร แลวที่คุณกรุณามีไมตรีที่บอกวาจะเอาเอกสารมาใหผมเพื่อเพิ่มพูนความรู 
ทานประธานครับ ใครก็ตามแนะนําผม ผมฟงทั้งนั้น ยกเวนพรรคประชาธิปตยผมไมฟง 
แลวผมเรียนมาเยอะแลวพอมีความรูไมตองมาเพิ่มพูนผม ผมจบปริญญาเอกกฎหมาย 
ผมอานกฎหมายรู ผมดูกฎหมายเปนไมตองมาเพิ่มพูนใหผม แตคนทั้งประเทศเพิ่มพูนใหผม 
ผมฟงหมด ยกเวนพรรคประชาธิปตย และที่คุณบอกวา  
  (นายชินวรณ  บุณยเกียรติ ไดยืนและยกมือขึ้น)  
  นายชินวรณ  บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช) : ทานประธานครบั 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ประทวงหรือครับ 



๑๒๓ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                    พรภิมล ๕๗/๒ 
 
  นายชินวรณ บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช) : ผมคิดวาทานประธานนั่ง 
ไมทราบฟงอยูหรือเปลานะครับ ทานรัฐมนตรีไดกรุณาพูดถึงพรรคประชาธิปตยถึง ๒-๓ ครั้ง 
ผมรูดีวาทานรัฐมนตรีทานก็เคยเปน ส.ส. พรรคประชาธิปตย แลวก็เคยอาศัยพรรคประชาธิปตย 
แตวันนี้มาพูดถึงวาไมฟงพรรคประชาธิปตย ๒ ครั้ง เสียดสี ผมถามวาพรรคประชาธิปตย 
ทําอะไรใหเดือดรอนครับ วันนี้เพียงแต ส.ส. นิพิฏฐถาม ทานก็ตอบตรงไปตรงมาเลยสิครับ ผมก็ 
อยากจะฟงคนที่ตอบอยางตรงไปตรงมาดวยความเคารพซึ่งกันและกันนะครับ ไมจําเปนตอง 
พูดถึงวาพรรคประชาธิปตย ทานจะฟงหรือไมฟงเปนเรื่องของทาน แตวาทานไมจําเปนตอง 
เสียดสีไปถึงพรรคครับ ทานมีขอมูลทานตอบใหตรงไปตรงมา แลวก็ประชาชน สาธารณะ 
จะไดตัดสินเองวา ทานทําเพื่อประโยชนของตนเองแลวมีผลประโยชนทับซอน โดยใช 
ตําแหนงหนาที่ของทานในรัฐบาลหรือไมครับ  
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
เขาใจการประทวงของคุณชินวรณแลวนะครับ ประทวงวาทานรัฐมนตรีพูดพาดพิงถึง 
พรรคประชาธิปตย แตทานรัฐมนตรีไมไดพูดพาดพิงในทางเสียหายนะครับ แตอยางไรก็ตาม 
ก็ขอใหทานรัฐมนตรีพยายามงดเวนกลาวถึงผูอ่ืนดวย  
  รอยตํารวจเอก เฉลิม  อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) : 
ทานประธานครับ ถาอยางนั้นขออนุญาตครับ ผมขอถอนวา ผมไมฟงพรรคประชาธิปตย 
เปนผมไมฟงทาน ส.ส. นิพิฏฐที่จะมาเพิ่มพูนความรูผม ถอนใหครับ ถอนพรรคประชาธิปตย 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ขอบคุณครับที่กรุณาไดถอนคําพูดพรรคประชาธิปตยนะครับ 
  นายชินวรณ  บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช) : ขอบคุณทานประธานครับ 
เพราะวาทานรัฐมนตรีเพิ ่งไปขอความเห็นของพรรคประชาธิปตยมา เพราะฉะนั ้น 
ทานถอนคําพูดแลวผมก็พอใจครับ แตวากรณีภาคใตทานเพิ่งไปขอมานะครับ  
                                       

                               - ๕๘/๑ 



๑๒๔ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ยุพเยาว ๕๘/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง ) : 
ผมตองขอความกรุณาทั้ง ๒ ฝายครับ กรุณาอยาประทวงนะครับ ประทวงกันไปกันมาก็เสียเวลานี่ 
เวลา ๑๓ นาทีแลวครับ เหลือเวลาอีก ๗ นาทีครับ  
   (นายสุนัย จลุพงศธร ไดยืนและยกมอืขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง ) : 
คุณสุนัยประทวงอะไรครับ 
  นายสุนัย  จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ กระผม สุนัย ขออนุญาต 
ประทวงทานผูประทวงเม่ือสักครู ทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ประทวงไดกลาวคํา 
ในลักษณะที่จาบจวงทานประธานหลายครั้ง หาวาทานประธานไมฟงอยางนั้นอยางนี้ 
กอนหนานี้ก็จาบจวงทานประธาน ผมไมอยากใหบรรยากาศอยางนี้เกิดขึ้น ถาทาน 
รักพรรคประชาธิปตยก็ไมเปนไร ก็ไมวากัน แตวาทําไมตองไปจาบจวงทานประธาน 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง ) : 
ทราบแลวครับ เชิญคุณสุนัยนั่งลงครับ ผมจะวินิจฉัย เชิญนั่งลงไดแลวครับ ถาคุณสุนัย 
ไมนั่งลง ผมก็วินิจฉัยไมไดครับ เชิญนั่งลงครับ 
  นายสุนยั  จลุพงศธร (แบบสัดสวน) : มิไดครับ  
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง ) : 
ผมวินิจฉัยนะครับ ทานผูประทวงคือ คุณชินวรณ บุณยเกียรติ ไมไดกลาววาจาจาบจวง 
อะไรผมเลยครับ แลวผมเองเปนผูฟงผมยังไมไดคิดอะไรเลย เชิญทานรัฐมนตรีตอครับ 
  รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) : 
ทานประธานที่ เคารพครับ ผมย้ําอีกครั้งหนึ่งวาเอกสารในมือผมนี้มันเปนเอกสาร 
ที่กระทรวงกลาโหมเปนคนออก ออกวา ๒ พฤศจิกายน วาที่รอยตรี ดวงเฉลิมพักราชการ 
คนรับราชการมาทั้งบานทั้งเมืองเขารู เวนแตคนไมเคยรับราชการที่ไมรู ไมรูก็ไมเสียหาย 
เพราะไมจําเปนตองรู เมื่อพักราชการ วาที่รอยตรี ดวงเฉลิมก็ไมไดไปทํางาน นิติสัมพันธ 
ขาดจากกัน แลวเขาก็หนีไปผมไมรูจริง ๆ ตอนนั้นวาหนีไปที่ใด ตอมาภายหลังหลังจาก 
 



๑๒๕ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ยุพเยาว ๕๘/๒ 
 
เขาหนีไปแลวจะมีหนังสือดังที่ทานนิพิฏฐบอกหรือไม ผมไมทราบ เพราะตัวการ ตัวแทน 
ผมจัดการไมได เขาบรรลุนิติภาวะเปนวาที่รอยตรี ถูกกลาวหาฆาคนตายใหพักราชการ 
ใหออกจากราชการแลวถอดยศ คนมันก็กลัวสิครับ ขาวออกทั้งวัน ประหารชีวิต พยานหลักฐาน 
มีเทปพยานเห็นเปนรอยปากเขากลัว เขาหนีไป พอหนีไปเห็นวาพลอากาศโทอะไร 
ที่ทานเอยถึงจะมีหนังสือไปหรือไม ผมไมทราบ เขาจะไปรับไดอยางไรก็มันหนีอยู ไปไหน 
ผมก็ไมรู หนีไป ไปสงที่บานผมรับไมได แลวที่ทานพูดเมื่อสักครูนี้วาออกนอกประเทศ 
ไมไดรับอนุญาต มันจะไปขออนุญาตใครครับก็ตํารวจจะจับก็มีความผิด หลบหนีออกนอก 
ราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต พอกลับมาเขาก็เปรียบเทียบปรับที่อิมมิเกรชั่น (Immigration) 
ดอนเมือง ตรวจคนเขาเมืองเขาก็เปรียบเทียบปรับ คุณดวงเฉลิมคุณหนีออกนอกราชอาณาจักร 
ไมไดรับอนุญาตเขาก็เปรียบเทียบปรับ แลวดวงเฉลิมก็กลับมา เขาสิ้นสุดกับกองทัพตั้งแต 
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เพราะใหเขาพักราชการ สวนทานพลอากาศโทที่ทานเอยถึง 
จะเปนใครอยางไรผมไมทราบ ทานไปสอบสวนมีความเห็นวาหนีทหารอยางไรผมไมรู 
ผมจะไปรูอยางไรก็ไปแอบทํากัน เมื่อดวงเฉลิมเดินทางกลับมาตอสูคดีตามกระบวนการยุติธรรม 
ทานประธานที่เคารพ ศาลพิพากษายกฟอง ไมไดยกประโยชนวาใหจําเลย เพราะพยาน 
ไมชัดเจน ศาลยกฟอง โดยบอกวาจําเลยไมไดกระทําความผิด พอศาลยกฟอง อัยการ 
ตองอุทธรณ อัยการก็ไมอุทธรณ โจทกรวมภรรยาผูตายมีสิทธิอุทธรณเขาก็ไมอุทธรณ 
คดีมันจบดวยกระบวนการพิจารณาในกระบวนการยุติธรรม ---------------------------------- 
 
                                       - ๕๙/๑ 



๑๒๖ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ณัฐชนก ๕๙/๑ 
 
ที่ใหออกเพราะวากลาวหาเขาฆาคนตาย  สุดทายกระบวนการยุติธรรมก็บอกวา 
วาที่รอยตรี ดวงเฉลิมไมไดกระทําความผิด จึงพิพากษายกฟองเพราะจําเลยไมได 
กระทําความผิด อัยการไมอุทธรณ โจทกรวมไมอุทธรณ คดีเปนอันยุติ ยุติแลวตั้งแต 
ป ๒๕๔๗ ถามวา ไดรับอภิสิทธิ์ไหม ไมหรอกครับ กลับมาติดคุก เขาเรือนจํา ตีตรวน 
ขังเดี่ยวตามระเบียบผูตองขัง เขามีสิทธิตอสูคดี ทานผูถามจบกฎหมาย เปนทนายความ 
ผมไมตองพูดมาก ความรูควรมีและนาจะมี เมื่อศาลพิพากษาวา นายดวงเฉลิมไมผิด  
เขาก็อยากจะกลับรับราชการ ผมก็บอกรอไวกอน เขาจบกฎหมายเหมือนทาน แลวก็ 
ตอนหลังไปเรียนไดปริญญาโทรัฐศาสตร มีคนแนะนําใหไปขอเงินจากกระทรวงยุติธรรม 
ในระหวางถูกขังไมเปนธรรม ผมบอกอยาไปเอาเลยก็ไมขอ เขาเปนคนไทยคนหนึ่ง 
นะครับ เขามีสิทธิตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่เขาจะตอสูคดีได 
  (นายบุญยอด สุขถิ่นไทย  ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ทานรัฐมนตรีครับ คุณบุญยอดประทวงอะไรครับ 
  นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานที่เคารพครับ 
บุญยอด สุขถิ่นไทย กรุงเทพมหานคร เขต ๔ ประชาธิปตยครับ ขออนุญาตประทวง 
ทานรัฐมนตรีที่กําลังอภิปรายอยูในขณะนี้ ทานไดรับหนาที่ในการมาตอบแทนรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงกลาโหมและไมไดตอบตรงประเด็นกับผูที่ยื่นกระทูถามสดไดถาม ถามทานในฐานะ 
ในการดูแลกระทรวงกลาโหมนะครับ เมื่อกี้คําถามก็คือวาทหาร ตํารวจที่ตาย ลูกของพวกเขา 
เหลานั้นไดขอเขารับราชการแลวไดรับยศในการรับราชการมีจํานวนสักเทาไร ที่ทานกําลัง 
อธิบายอยูยาวนานซ้ํากับรอบที่แลวก็หลายเรื่องนะครับ ก็พยายามตั้งใจฟง แลวก็รวมทั้ง 
จะมาอธิบายเรื่องศาลอะไรตาง ๆ ผมเชื่อวาคงจะเขาใจแลวครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
เชิญคุณบุญยอดนั่งลงครับ เขาใจคําประทวงของคุณบุญยอดแลวนะครับ คือคุณบุญยอด 
ประทวงวาทานรัฐมนตรีตอบไมตรงคําถาม เมื่อกี้ทานรัฐมนตรีทานก็ไดพูดนะครับวา 
ถามวาจะมีผูที่เสียชีวิตใหลูกชายกลับมารับราชการกี่คน ทานตอบวาทานไมไดเตรียม 
 



๑๒๗ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ณัฐชนก ๕๙/๒ 
 
ขอมูลมา เพราะวาไมไดเปนเรื่องที่คิดวาจะถามนะครับ เพราะฉะนั้นทานรัฐมนตรีเฉลิม 
ตออีกนิดหนอยครับ ขอรวบรัดดวยครับ  
  รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) : 
ทานผูประทวงนี่ผมไมอยากไประรานทานนะครับ กระผมก็บอกแตตนแลว ๑. กระทูถามสด 
คุณนิพิฏฐไมไดใสไว ใสเร่ือง วาที่รอยตรี ดวงเฉลิม ๒. ผมบอกวาถึงแมใสไวก็ตอบไมได 
ไมไดเตรียม ผมไมอับอายหรอก ผมจะไปเกงทุกอยางไดอยางไร ไมเกงทุกอยางหรอก 
ก็ตอบคุณนิพิฏฐกําลังของใจวา วาที่รอยตรี ดวงเฉลิม รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
เซ็นกลับเขารับราชการไดอยางไร 
  (นายบุญยอด สุขถิ่นไทย  ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับ ถาอยางนั้น 
ผมขอใหรัฐมนตรียุติการตอบในขอนี้นะครับ แลวก็ฟงคําถามขอถัดไป 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ทานบุญยอดประทวงอะไรนะครับ เชิญประทวง 
  นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับ รัฐมนตรี 
บอกวาไมมีขอมูลที่จะมาตอบเปนขอที่ ๒ ถูกไหมครับ ถาอยางนั้นทานรัฐมนตรีก็ตอง 
หยุดนะครับ ไมตอบขอที่ ๒ ก็จบแลว ตอไปก็เปนขอที่ ๓ เรากําลังใชเวลาในสภาแหงนี้ 
อยางมากมายนะครับ ทานตองตอบใหตรงประเด็น และไมใชนําเรื่องตาง ๆ มาพูดพลาม 
เต็มไปหมดนะครับ ขอบพระคุณครับทานครับ  
  รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) : 
ทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ทานรัฐมนตรีครับ ผมวินิจฉัยนะครับ ทานรัฐมนตรีเฉลิมก็ยังพูดในเรื่องที่เกี่ยวกับ 
วาที่รอยตรี ดวงเฉลิมอยูนะครับ  
   (รอยตํารวจโท เชาวริน ลทัธศักดิ์ศิริ  ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ทานเชาวรินไมตองประทวงแลวครับ ผมวา  



๑๒๘ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ณัฐชนก ๕๙/๓ 
 
  รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน) : ผมไมประทวง แตผม 
ขอใหทานประธานสั่งใหผูอภิปรายถอนคําวา พูดพลาม ไมไดหรอกครับ พูดพลามนี่ใชกับ 
คนระดับเสนาบดีไมได ไมเหมาะสม  
  นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับ พูดพลาม 
แปลวา พูดนอกเรื่อง มีในพจนานุกรมครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ก็ขอเชิญทานรัฐมนตรีตอครับ ขอรวบรัดดวยนะครับ  
  รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) : 
ทานประธานที่เคารพ ผมไมขัดของครับ คุณจะไปวิพากษวิจารณ พูดพลาม พูดเยอะ 
ไมเปนไรหรอก แตกรณีอยางนี้คุณจะมาแจงเกิดผิดคิวไมไดเกิดหรอก มีแตเร่ืองเสียหาย 
เขากําลังจะฟงประเด็น ไมได สภามาแจงเกิดงาย ๆ ไมไดหรอก มันตองมีที่มาที่ไป  
  (นายสาทิตย วงศหนองเตย  ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง) : ทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
คุณสาทิตยประทวงครับ  
  นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง) : ทานประธานครับ ผม สาทิตย วงศหนองเตย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย ผมฟงมาตลอดแลวก็ไมอยาก 
จะประทวงนะครับ ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

           - ๖๐/๑ 
 



๑๒๙ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                สาริศา ๖๐/๑ 
 
แตวาเวลาพวกเราพูดอะไรไปสมาชิกรัฐบาลก็จะประทวงผิดขอบังคับวาเสียดสี แตสักครูนี้ 
รัฐมนตรีพูดชัดเสียดสีนองใหมที่เพิ่งเขามาปแรกนะครับ บอกวา แจงเกิดผิดคิว อันนี้เปน 
คําเสียดสีชัดเจน คือคนเปนรัฐมนตรีเราใหเกียรติถาทานมีจิตสํานึกเพียงพอ แตวาทาน 
ไดพูดเสียดสีอยางนี้ผมคิดวาตองวินิจฉัยและก็ตองถอนและไมควรทําอยางนี้อีก คนเขา 
ถามใชเหตุใชผล คนเขาติติง ประทวงก็ใชเหตุใชผล แตทานนี่ขมขูและเสียดสีตลอดเลย 
ผมวาตองถอนนะครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ขอบคุณครับ วินิจฉัยนะครับ ทานรัฐมนตรีไมไดมีเจตนาเสียดสีครับ แลวก็เชนเดียวกันครับ 
คุณบุญยอดเมื่อสักครูพูดบอกวา พูดพลาม ผมก็เชื่อม่ันวามันไมไดเปนถอยคําที่ไมสุภาพครับ 
แตถาทานใชคําวา ไอพลาม อะไรอยางนี้ถือวาไมสุภาพครับ เพราะฉะนั้นผมวาเรื่องเล็ก ๆ 
อยางนี้เราอยาประทวงกันเลยเสียเวลาของสภาดวยครับ เชิญทานรัฐมนตรีรวบรัดดวยครับ 
  รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) : 
ทานประธานครับ ผมสรุปตอบนะครับ กอนจะตอบก็อยากจะบอกคุณสาทิตยที่บอกวา 
ขมขู คุณเชื่อผมเถอะไมมีใครกลาขมขูพรรคประชาธิปตยหรอก ไมมี ใครกลา สบายใจได 
ผมไมกลาหรอก พวกคุณเกงทุกคน ไมมี ไปขมขูไดอยางไรประชาธิปไตยมันเทากัน 
แตวาถามมาตองฟงผมตอบสิ ก็ถามวา ลูกหลานชาวบานชาวชองที่ลมหายตายจาก 
มียื่นเรื่องไหม ๑. ไมไดถามไวในกระทูถาม  ๒. ถาถามไมอายไมไดเตรียมมา  ๓. จากนี้ตอไป 
เอาเปนบรรทัดฐานมาคุณอยาอภิปรายสิ ยืนมาปบอยากถาม  ๑. ตอบ  ๒. ตอบ ๓. ตอบ 
ผมชอบสิทําไมไมชอบ แตบังเอิญคุณมาถามคนชางพูดอยางผมมันก็ตองอภิปรายประกอบ 
ไปใหเห็นภาพ ขอ ๒ ผมไมตอบ เดี๋ยวคุณบุญยอดคุมพวกคุณบางอยาอภิปรายถามเลย 
ขอบคุณทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
เชิญคุณนิพิฏฐ คําถามที่ ๓ แตเรียนอยางนี้ครับวา ปกติกระทูถามสดจะใหเวลา ๒๐ นาที 
แตเนื่องจากมีการประทวงกันเยอะ ผมตอใหอีก ๒ นาทีครับ 
 
 



๑๓๐ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                สาริศา ๖๐/๒ 

 
  นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
นิพิฏฐ อินทรสมบัติ ครับ ที่ผมกราบเรียนใหขอเท็จจริงทานประธานคอนขางยืดยาว 
เพราะวาทานรัฐมนตรีเปนคนพูดขึ้นเองนะครับวา ทหารนั้นมีลักษณะที่แตกตางคือสามารถถือ 
อาวุธหนาหองบรรทมได เพราะฉะนั้นการถามเรื่องนี้ก็เปนเรื่องที่มีความสําคัญมากวา 
การรับทหารเขาบรรจุใหมหลังจากถูกออกจากราชการเนื่องจากบกพรองศีลธรรมนั้น 
เปนความจําเปนอยางยิ่งและตองคัดเลือกอยางยิ่งครับ ทานประธานที่เคารพครับ 
เมื่อสักครูผมไดกราบเรียนทานประธานถึงระเบียบของกระทรวงกลาโหม ผมขออนุญาตอาน 
อีกสักเรื่องหนึ่งนะครับ ขออนุญาตทานประธานครับ ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวย 
การบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเขารับราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ ในขอ ๙ บอกวา บุคคล 
ที่เคยรับราชการในกระทรวงกลาโหมหากประสงคจะกลับเขารับราชการใหม ตองมี 
คุณสมบัติดังตอไปนี้มี ๙.๑  ๙.๒  ๙.๓ นะครับ ไมบกพรองในศีลธรรมอันดี หรือมีความผิด 
หรือมีมลทิน หรือมัวหมองในกรณีที่ทําใหราชการไดรับความเสียหาย ผมคิดวาการที่เขาให 
นายทหารคนหนึ่งที่บอกเมื่อสักครูนะครับ วาที่รอยตรี ดวงเฉลิมออก แลววันที่กระทรวง 
กลาโหมรับกลับเขารับราชการใหมก็มีขอแมวาบุคคลตอไปนี้รับกลับไมได ๑. มีรางกาย 
ที่พิกลพิการ ผมคิดวาเขาไมใชขอนี้ครับ  ๒. มีความบกพรองในศีลธรรมอันดี ถาสิ่งที่ 
นายทหารคนหนึ่งหนีราชการทหาร ถาสิ่งที่นายทหารคนหนึ่งตองคดีอาญาแลวหลบหนีไป 
แลวถูกถอดยศวันดีคืนดีมาขอกลับเขารับราชการ แลวกระทรวงกลาโหมบอกวา นายทหารคนนี ้
ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี ผูแตงตั้ง ผูคืนยศก็บกพรองในศีลธรรมแลวครับ ไมรูใคร 
คนหนึ่งละครับ ผมคิดวามีการบกพรองในศีลธรรมไมวาคนที่ไดรับการแตงตั้งยศใหมหรือ 
ผูที่แตงตั้งเขาบกพรองศีลธรรมแนครับ บานเมืองวันนี้มันมีปญหาอยางนี้ครับ เพราะเรา 
หยอนในเรื่องของศีลธรรม จริยธรรมมากเกินไป เมื่อสักครูทานประธานครับ ทานรัฐมนตรี 
ไดบอกผมวาลองใหผมไดบอกสิวาทําไมถึงยกฟองดวงเฉลิม ทานพูดเองนะครับ ทานอยากให 
ผมพูดใชไหมครับ ทานพูดโกหกครับ และผมจะไมถอนดวย ทานรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงมหาดไทยโกหกในสภาแหงนี้ ทานโกหก ผมไมอยากพูดวาหนาดานนะครับ 
แตโกหกจริง ๆ ครับ ยกฟองจริงครับ อัยการไมอุทธรณจริงครับทานประธาน 
 



๑๓๑ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                สาริศา ๖๐/๓ 
 
  (นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
ครับ คุณเชิดชัยใชไหมครับ ประทวงอะไรครับ 
  นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง) : อัยการไมอุทธรณจริงทานประธานครับ 
  นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ (อุดรธานี) : ทานประธานที่เคารพครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
คุณเชิดชัยประทวงอะไรครับ  
 

                   - ๖๑/๑ 
                             
 



๑๓๒ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           ศิริลักษณ ๖๑/๑ 
 
  นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ (อุดรธานี)  :  ผมประทวงผูกําลังอภิปรายขอบังคับ 
ขอ ๖๑ ครับ ใชวาจาไมสุภาพ ใชคําวา หนาดาน ครับ ผมขอใหถอนครับ 
   นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ทานประธานที่เคารพครับ ทานบอกวา 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ผมวินิจฉัยนะครับ เพราะวาคุณนิพิฏฐบอกวาไมอยากใชคําพูดวา หนาดาน แตเผอิญ 
คุณนิพิฏฐไดพูดไปแลวก็ไมจําเปนตองถอนครับ แตขอความกรุณาทีหลังคําพูดอยางพวก 
นี้ครับ 
   (นายสุนัย จลุพงศธร ไดยืนและยกมอืขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
เชิญ คุณสุนัยนั่งลงกอนครับ ผมยังวินิจฉัยไมจบครับ อยากจะขอรองพวกเราทุกฝายครับ 
คําพูดประเภทนี้ ผมก็ไดพยายามอะลุมอลวยนะครับ เพราะวาบางทีก็พูดไป ในอนาคต 
อยากจะขอความกรุณาขอใหงดคําพูดเหลานี้ลงตามความจําเปนนะครับ คุณนิพิฏฐไดใช 
เวลาเกิน ๒ นาทีตามที่ผมอนุญาตใหแลว เพราะฉะนั้นถามไดนะครับ 
   นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง) :  ทานประธานที่เคารพครับ ทานรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงมหาดไทยได 
   (นายสุนัย จุลพงศธร ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ  
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
คุณสุนัยประทวงเรื่องอะไรครับ  
   นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : ผมประทวงทานประธานครับ ทานประธานครับ 
ผมไดสังเกตทานประธานหลายครั้งในเรื่องการควบคุมการประชุมสภา มาตรฐานของ 
ทานประธานเกี่ยวกับเร่ืองคําหยาบนี่ผมวากําลังเบี่ยงเบนมากครับ วิธีการกลาววา 
ผมไมอยากพูดวาอยางนี้แลวก็พูดไปทานบอกวานั่นไมใชการพูด ผมไมรูวาทานประธาน 
เอามาตรฐานอะไรมา ผมขอใหทานถอนเถอะครับ เมื่อกี้คําพูด พลาม ทานก็บอกวา 
ไมเปนไรอีกแลว ทานครับ ถาทานพูดอยางนี้เร่ือย ๆ การใชคําแบบนี้ทําไดทั้ง ๒ ฝายครับ 
 



๑๓๓ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           ศิริลักษณ ๖๑/๒ 
 
ฝายรัฐบาลก็ทําเปน ฝายคานก็ทําเปน ถาทานบอกวามาตรฐานอยางนี้ไมเปนไรนี่นะครับ 
ตอไปทานจะคุมยากมากครับ ขอใหทานวินิจฉัยครับ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ผมวินิจฉัยนะครับ ที่ผานมาเราก็ไดอะลุมอลวยกันตามสมควร ทางฝายเราคือ ฝายพลังประชาชน 
ก็เชนเดียวกันครับเวลาพูดมา อยางวันนั้นที่บอกวา ถอย ผมก็วินิจฉัยดวยความเปนกลางครับวา 
คําวา ถอย นั้นเปนคําวิเศษณแปลวาไมดีไมงาม แตถาผูอภิปรายใชคําวา ไอถอย อันนี้ 
ไมสุภาพแน อันนี้คือคําไมสุภาพแนนอนครับ ผมวินิจฉัยแลวเปนที่สุดครับ 
   (นายสุชาติ ลายน้ําเงนิ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
คุณสุชาตินั่งลงครับ ไมตองประทวงแลวครับ ขอความกรุณาไมตองประทวงครับ จะไดถาม 
คําถามได เพราะเดี๋ยวเรายังมีเร่ืองขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรซึ่งสําคัญนะครับ 
เพราะจะตองมีการตั้งคณะกรรมาธิการ เชิญคุณนิพิฏฐถามคําถามเลยครับ 
   นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ทานประธานที่เคารพครับ ทานรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงมหาดไทย เมื่อสักครูทานบอกวาทําไมไมพูดเรื่องการยกฟองของดวงเฉลิม 
ขอเท็จจริงก็ตรงกันอีกครับวา ยกฟอง ขอเท็จจริงก็ตรงกันอีกครับวา อัยการไมอุทธรณ 
แตวาที่ทานพูดไมตรง เมื่อกี้ทานบอกวาโจทกรวมไมอุทธรณ ไมจริงครับทาน โจทกรวม 
อุทธรณครับทานรัฐมนตรีครับ ทานจําไมไดหรือครับ ภรรยาของนายดาบยิ้มอุทธรณครับ 
แลววันดีคืนดีภรรยาของดาบยิ้มไปถอนอุทธรณ ผมก็คิดวาจําเลยอาจจะกลัวคําพิพากษา 
ศาลอุทธรณกระมังครับ เพราะวาศาลอุทธรณอาจจะพิพากษากลับประหารชีวิตก็ได 
ทานรัฐมนตรีพูดไมตรง ทานพูดโกหกนะครับ รับไหมครับ พยักหนาใชไหมครับ ภรรยา 
ของนายดาบตํารวจยิ้ม 
   (นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ (อุดรธานี) : ทานประธานครับ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ทานประทวงเรื่องอะไรครับ 
 



๑๓๔ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ศิริลักษณ ๖๑/๓ 
 
  นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ (อุดรธานี) : ทานประธานครับ ผมเชิดชัย วิเชียรวรรณ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ใหผูประทวงไดประทวงกอนครับ 
  นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ (อุดรธานี) : ผูดําเนินการอภิปราย เนื่องจากประธาน 
บอกวา หมดเวลาแลวใหถามคําถามที่ ๓ ครับ แตก็ยังมีการอธิบายตอครับ  
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
เชิญนั่งครับ ผมวินิจฉัยครับ คุณนิพิฏฐถามคําถามเลยครับ 
   นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง) : นิดเดียวครับทานประธาน ทานรัฐมนตรี 
บอกทําไมไมพูดเรื่องนี้ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
คงไมตองพูดแลวครับ เชิญถามคําถามเลยครับ เพราะวาเวลาเกินมาพอสมควรครับ 
   นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ขอบพระคุณทานประธานครับ จําเปนตอง 
บันทึกไวทานประธานครับ เปนการจับโกหกในสภาดวยครับ ถาผมโกหกผมก็ฆาตัวตาย 
ในสภาครับ ทานรัฐมนตรีบอกวา โจทกรวมไมอุทธรณไมจริงนะครับ ภรรยาของ 
ดาบตํารวจ สุวิชัย รอดวิมุต เปนคนยื่นอุทธรณครับ แลววันดีคืนดีมีคนไปทําใหเขาถอน 
อุทธรณ เหตุผลรับฟงได ผมไมรังเกียจครับ ทําไมเขาถอนอุทธรณ ผมคิดวาเรื่องนี้นั่นคือ 
เร่ืองที่ผมกราบเรียนวามันมีเบื้องหนาเบื้องหลัง ความยุติธรรมมันไมยุติหรอกครับ  
เพราะเขาถอนอุทธรณแลวมีคนไปยื่นขอเสนอใหเขาถอนอุทธรณ เร่ืองนี้มันเลยจบครับ 
ทานรัฐมนตรีพูดไมจริงครับวาไมมีการยื่นอุทธรณ เขายื่นครับ แลวมีคนทําใหเขาถอน 
อุทธรณ ผมเห็นใจเขา ใครก็ตองถอนอุทธรณนะครับ แตวาเบื้องหลังการถอนอุทธรณ 
เปนเพราะอะไรทานรูอยูกับใจครับ ในศาลอาญาเขา ทานประธานครับ ผมมีเร่ือง 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ทานนิพิฏฐครับ ขอความกรุณาถามไดแลวนะครับ  
 
 
 



๑๓๕ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ศิริลักษณ ๖๑/๔ 
 
   นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ผมกราบเรียนเมื่อสักครูผมถามวา 
มีผูบาดเจ็บและเสียชีวิตที่เปนทหารจาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตทั้งหมด ๙๓๒ คน 
ผมถามวา มีคนขอเขารับราชการแทนเทาไร ------------------------------------------------------ 
 
                             - ๖๒/๑ 
 



๑๓๖ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            บุศยรินทร ๖๒/๑ 
 
ทานตอบวาทานไมทราบขอมูล ไมไดเตรียมขอมูล ผมไมวาทานนะครับ ทานเตรียมขอมูล 
เฉพาะลูกของทานเทานั้น แตลูกของชาวบานที่ตายที่เสียชีวิตเพราะการปฏิบัติหนาที่ 
ทานไมมีขอมูลเลย ทานปกปองเฉพาะคนในตระกูลของทาน ปกปองเฉพาะลูกของทาน 
บานเมืองนี้อยูไมไดหรอกครับอยางนี้ ทานประธานที่เคารพครับ เมื่อสักครูทานบอกวา  
ผมกราบเรียนทานประธานวา เมื่อทานไมมีขอมูลผมก็ไมถามนะครับ แตผมกราบเรียน 
ทานประธานฝากถึงประชาชน กระผมไมถามแลวนะครับ ฝากถึงทหาร ตํารวจที่เสียชีวิต 
ในการปกปองประเทศนี้มันตรงกันขามกันนะครับ คนที่ถูกกลาวหาวาฆาเจาพนักงาน 
ในขณะที่ปฏิบัติตามหนาที่ไดรับการคืนยศแลว แตวาคนที่เสียชีวิตเพราะปกปองประเทศนี้ 
อีกหลายคนที่ยื่นคําขอรับราชการ ทายาทยื่นคําขอเขารับราชการแทนผูเสียชีวิตยังไมไดกลับ 
เขารับราชการ ผมใชเวลาตรงนี้ผมไมถามนะครับ กราบเรียนพี่นองประชาชนอยูครับวา  
ถามีตํารวจ ทหารที่เสียชีวิตเนื่องจากการปกปองประเทศนี้ แลวทายาทยื่นคํารองเขารับ 
ราชการแลวยังไมได รับราชการไดโปรดสงขอมูลมาที่ผมก็ไดครับ สงขอมูลมาที่ 
พรรคประชาธิปตยก็ได  
  (นายทองดี มนิสสาร ไดยืนและยกมอืขึ้น) 
   นายทองดี มนิสสาร (อุดรธานี) : ทานประธานครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ทานประทวงเรื่องอะไรครับ  
   นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ (พัทลุง) : เปนคําถามที่ ๓ ของผมครับ ผมกราบเรียน 
ทานประธานวา 
  นายทองดี  มนิสสาร (อุดรธานี) : ทานประธานที่เคารพ กระผม ทองดี มนิสสาร 
จังหวัดอุดรธานี พรรคพลังประชาชน 
   พันเอก อภิวนัท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนทีส่อง) : ครับ 
ผูประทวงประทวงเรื่องอะไรครับ 
 
 
 



๑๓๗ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            บุศยรินทร ๖๒/๒ 
 
   นายทองดี  มนิสสาร (อุดรธานี) : ขอประทวงผูกําลังอภิปรายวาจะถาม 
คําถามก็ไมถาม อภิปรายไมไววางใจใชไหม หรือคุณทําอะไรอยูทําไมถึงไมถามตามขอบังคับ 
ขอ ๖๑ ขอบคุณมาก สวัสดีครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ผมขอวินิจฉัยนะครับ เพราะวาไดเตือนคุณนิพิฏฐใหถามคําถามมา ๓ ครั้งแลว ขอเตือน 
ครั้งนี้เปนครั้งสุดทายครับ ขอใหถามเลยครับ 
  นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ทานประธานที่เคารพครับ ผมกราบเรียน 
ทานประธานนะครับ 
   (นายศุภชัย โพธิ์สุ ไดยนืและยกมือขึน้) 
  นายศุภชัย  โพธิ์สุ (นครพนม) : ทานประธานครับ ประทวงครบั 
  พันเอก อภิวนัท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนทีส่อง) : ครับ 
คุณศุภชัยประทวงอะไรครับ  
   นายศุภชัย  โพธิ์สุ (นครพนม) : ทานประธานที่เคารพ ผม ศุภชัย โพธิ์สุ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครพนม พรรคพลังประชาชน ขอประทวงผูที่กําลัง 
อภิปรายตั้งกระทูถามในขณะนี้นะครับ แลวก็ประทวงทานประธานผิดขอบังคับ ขอ ๖๑ 
วนเวียน ซ้ําซาก ใสรายปายสีคนอื่นในขณะที่ไมถามคําถาม แตทานประธานปลอยให 
ผูอภิปรายอภิปรายเสียดสีใสรายคนอื่นเพลิน โดยถาผมประทวงไมถูกทานประธานเปดเทป 
ไดเลยครับ มีการใสรายแทนที่จะพูดถึงทานประธาน ไปพูดถึงพี่นองประชาชนบอกกลาววา 
ทหารที่ตายทานรัฐมนตรีไมใสใจ ทานประธานครับ แลวทานประธานปลอยใหกลาวใสราย 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
คุณศุภชัยครับ ผมเขาใจคําประทวงของคุณศุภชัยแลวครับ เชิญนั่งลงครับ ผมวินิจฉัยเลยวา 
คุณนิพิฏฐไมไดใสรายปายสี แตคุณนิพิฏฐพูดวนเวียนซ้ําซากครับ แลวผมก็ไดเตือนไป 
๓ ครั้งแลวก็ขอความกรุณาเปนครั้งสุดทาย คุณนิพิฏฐถามคําถามเลย มิฉะนั้นผมจะไมให 
อภิปรายตอครับ เชิญคุณนิพิฏฐครับ 
  (นายศุภชัย  โพธิ์สุ  ไดยืนและยกมือขึน้)  

 



๑๓๘ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            บุศยรินทร ๖๒/๓ 

 
            นายศุภชัย  โพธิ์สุ (นครพนม) : ทานประธานครับ ผมขอประทวงทานประธาน 

อีกครั้งหนึ่งครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ขอใหทุกทานนั่งลงครับ 
   นายศุภชัย  โพธิ์สุ (นครพนม) : คุณนิพิฏฐบอกแลววาจะไมถามคําถาม 
   นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ไดครับ เดี๋ยวผมกลับมาถามไดครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
คุณศุภชัยนั่งลงครับ ผมวินิจฉัยเมื่อกี้วาผมเตือนเปนครั้งสุดทาย ถาครั้งนี้ไมถามผมก็จะปด 
การอภิปรายครับ  
   นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัต ิ(พัทลุง) : ไดครับทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ถามเลยครับ 
   นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ไมยากครับพลิกนิดเดียวถามไดเลย 
ผมจะถามวา ทานจะใหความเปนธรรมกับตํารวจ ทหารที่เสียชีวิตใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต 
แลวทายาทเขายื่นคํารองขอเขารับราชการแทนหรือไม อยางไร มีวิธีการอยางไรครับ 
ขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
เชิญทานรัฐมนตรีครับ 
   รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) : 
ทานประธานที่เคารพ รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง ผมขออนุญาตตอบทาน ส.ส. นิพิฏฐ 
ผมไมคาดคิดวาคนที่เรียนจบกฎหมาย แลวผมไมคาดคิดวาคนเปนทนายความจะไดกลา 
แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ในสภา คดี วาที่รอยตรี ดวงเฉลิม เมื่อศาลยกฟอง อัยการ 
ไมอุทธรณ โจทกรวมไปอุทธรณ ไมใชเร่ืองของผมและจําเลยไมมีวันรู เพราะเมื่อเขา 
อุทธรณแลวเขาไปถอน ก็แปลวาเขาไมไดแจงใหเราทราบวามีการอุทธรณ ------------------------- 
 

                                        - ๖๓/๑ 



๑๓๙ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                  กมลทิพย ๖๓/๑ 
 
จําเลยก็ทําหนาที่ เฉพาะจําเลย โจทกก็ทําหนาที่สวนโจทก เมื่ออัยการไมอุทธรณ 
โจทกรวมมีสิทธิอุทธรณ แตการอุทธรณแลวเขาถอน เขาไมไดบอกผมนี่ครับในชวงนั้น 
เขาไมไดบอก แลวผมจําเปนตองรูไหมนี่ที่มาหาวาโกหกในสภา ทานเรียนกฎหมายแท ๆ 
คําวา อุทธรณ นั่นหมายความวา มันจะตองมีการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ แตเมื่อ 
อัยการไมอุทธรณ แลวโจทกรวมไปอุทธรณแลวถอนอุทธรณ ผมไมใชเทวดาครับ ผมถึง 
ตองไปรู เพราะไมมีการแจงใหทราบวามีการอุทธรณ ทานบอกวาไมมีจริยธรรม 
ขาดจริยธรรม ไมหรอกครับ วาที่รอยตรี ดวงเฉลิมถูกกลาวหาฆาคนตาย พักราชการ 
ใหออกจากราชการ ถอดยศ ศาลยกฟอง เขาขอกลับรับราชการภายหลังจากมีประกาศ 
พระราชบัญญัติลางมลทิน พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔ มาตรา ๕ บอกไวชัด ใครที่มี 
ความผิดเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานลางมลทิน มาตรา ๔ มาตรา ๕ 
คดีทางวินัย คดีทางอาญา นั่นหมายความวา คนที่มีความผิดยังมีพระราชบัญญัติลางมลทิน 
แตกรณี วาที่รอยตรี ดวงเฉลิมไมมีความผิด เพราะศาลยกฟอง โจทกไมอุทธรณคดีจบ 
และไมมีขอเท็จจริงเปนอยางอื่น ทานผูแทนราษฎรจากจังหวัดพัทลุง การขอกลับ 
รับราชการเขามีคอนเซ็พท (Concept) หนวยรับเร่ืองเขาตองถามไป ศรภ. ตนสังกัด 
เขาตอบมาก็เปนคนเรียบรอย ความประพฤติดี พวกทานไมมีวันเห็นรัฐบาลดีหรอก 
อันนี้ผมเขาใจ ฝายคานเห็นรัฐบาลดีเมื่อไรก็ยุงนะสิ แตทานตองมีหิริโอตตัปปะที่ไปพูดจา 
ใครไปบอกใหถอนอุทธรณ แนจริงพูดมาสิ ใครไปบอกใหภรรยาเขาถอนอุทธรณ พูดสิ 
อยามาพูดคาบลูกคาบดอก ผมเรียนตอ ศรภ. ตอบมาวาจบแลว รับราชการอยูไมมีเร่ืองเสียหาย 
เขาถามกรมพระธรรมนูญวากรณีอยางนี้กลับรับราชการไดไหม กรมพระธรรมนูญก็บอก 
วากลับได เพราะคดีที่ถูกกลาวหายุติโดยคําสั่งศาล ไมไดหนีไปขาดอายุความนะ ไมใชนะ 
พวกหนีขาดอายุความไมไดพิสูจนคดี อายนั่นหนี อายนี่เขาไปแลวก็กลับมา แลวก็มอบตัว 
สูกระบวนการยุติธรรม ภาษิตลาตินบอกเอาไวทานประธานที่เคารพ ยูบิ โซไซเตส ไอบิ ยูส 
(Ubi societas  ibi jus) มีรัฐที่ไหนมีกฎหมายที่นั่น ตองมีกระบวนการยุติธรรม เมื่อ วาที่รอยตรี ดวงเฉลิม 
เขามาตามตรอกออกตามประตู เขามาพิสูจนตัวตามกระบวนการยุติธรรม ศาลยกฟอง 
คดียุติ อีกทั้งพระมหากรุณาธิคุณไดใหตอขาราชบริพาร มีพระราชบัญญัติลางมลทิน 
 



๑๔๐ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                  กมลทิพย ๖๓/๒ 
 
ใครเคยผิดอาญา ใครเคยผิดวินัย พระองคทรงพระกรุณา นั่นหมายถึงคนผิด แตกรณี 
วาที่รอยตรี ดวงเฉลิม ศาลยกฟองวาไมผิดก็ขอกลับไปรับราชการ ก็ธรรมดาครับ 
แลวทหารที่เขาเขาไปนี่มันไมใชทหารนักรบ มันทหารปกติ ทหารเด็ก ๆ ก็กลับไปไดสิทธิ 
อยางเดิม ถาทานผูแทนราษฎรของพรรคประชาธิปตยจะคิดวาลักษณะอยางนี้เปนการใช 
ตําแหนงหนาที่ของผม ตองแกกฎหมายใหม จากนี้ตอไปตระกูลอยูบํารุงรับราชการทหาร 
ไมได ถาอยางนั้นผมไมมาตอบทาน ที่พูดกันอยางนี้กระทบกันไปกระทบกันมามันตอง 
อยูบนเหตุผล ตองอยูบนหลักการ ตองอยูบนพื้นฐานของความชอบธรรม ประเทศมีกฎ 
กติกา คนรักษากติกาคือ กระบวนการยุติธรรม ตํารวจ อัยการ ศาล ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ 
ศาลฎีกา ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                      - ๖๔/๑  



๑๔๑ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลมาศ ๖๔/๑ 
 
วันนี้มีศาลพิเศษหลายศาล ถาศาลตัดสินแลวไมเชื่อถือมันก็ทะเลาะกัน มันก็ไมมีจุดสิ้นสุด 
ทานบอกวา กรณีดังกลาวไมถูกตอง ไมชอบธรรม ผมใชอํานาจหนาที่ ไมไดทาทายนะ 
กรุณาหนอย สภาจะปดแลว ยื่นญัตติไมไววางใจผมสิ โอโฮ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
มันไปใชอํานาจหนาที่ มันไปชวยลูกมัน ไปรับราชการยศเปนวาที่รอยตรี ผลประโยชนทับซอน 
ผลประโยชนแอบแฝงตามที่ทานบอก ไมไดทานะ แตกรุณาหนอย แหม ผมมันฟต ฟตจริง  ๆ
ผมอยากใหพรรคประชาธิปตยรักษามาตรฐานในการตรวจสอบ เอาเลย 
  (นายชินวรณ บุณยเกียรติ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายชินวรณ บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช)  :  ทานประธานครบั  
  รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) : 
เชิญเลย อยามาพูดครึ่ง ๆ กลาง ๆ แลวมันเสียหายทุกศาล  
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ทานชินวรณประทวงครับทานรัฐมนตรี ทานชินวรณประทวงเรื่องอะไรครับ  
   นายชินวรณ บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช) : ผมขอประทวงทานประธานครับ 
ที่ทานรัฐมนตรีไดกรุณากลาวพาดพิงถึงพรรคประชาธิปตยถึง ๒-๓ ครั้งอีกครั้งหนึ่ง 
เอาอยางนี้ดีกวาครับ ผมไมอยากใหสภานี้เสียเวลาครับทานประธาน สงผานไปยังทานรัฐมนตร ี
ไมตองทาทายพวกผมครับ ในเรื่องการมีเวลาตรวจสอบนั้นเปนหนาที่ของพวกผมอยูแลว 
แตวันนี้ผมไดนําผูปกครองซึ่งเปนโรค 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
สรุปแลวคุณชินวรณประทวงเรื่องอะไรครับ  
   นายชินวรณ  บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช) : ผมกําลังอธิบายเหตุผลนี่ครับ 
ที่ผมประทวง 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
ใหประทวงโดยตรงเลยครับ 
   นายชินวรณ  บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช) : คือทานรัฐมนตรีไดกรุณา 
กลาวพาดพิงทาทายถึงพรรคประชาธิปตย ผมคิดวาทานรัฐมนตรีควรจะตอบกระทูถาม 
 



๑๔๒ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลมาศ ๖๔/๒ 
 
ของผูตั้งกระทูถามโดยตรง ทีนี้เมื่อทาทายถึงพรรคประชาธิปตย ผมก็อยากเอากรณีเล็ก ๆ 
นอย ๆ ที่วันนี้ผมไปยื่นหนังสือใหทานรัฐมนตรีครับ ในกรณีที่ พลตํารวจสํารองซึ่งพอเปนไข 
โรคไตครับ วันนี้ศาลธนบุรีไดตัดสินแลววา สด. ๔๓ เขาไมไดปลอม  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
สรุปแลวสิ่งที่คุณชินวรณพูดไมไดเกี่ยวกับเร่ืองการประทวงเลยครับ ตองขอใหคุณชินวรณ 
บอกวาประทวงวาทานรัฐมนตรีทําผิดเรื่องอะไรนะครับ เชิญครับ 
   นายชินวรณ  บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช)  : ทานประธานครับ 
ขอประทานโทษครับ ผม ชินวรณ บุณยเกียรติ ครับ ทานรัฐมนตรีกระทําผิดคือเสียดสี 
ตามขอบังคับ ขอ ๖๑ อางวาถาพรรคประชาธิปตยมีขอเท็จจริงขอใหอภิปราย แลวก็ 
ถาแนจริงก็ใหมายื่น ผมเลยกราบเรียนกับทานประธานวา การพูดอยางนี้มันเทากับ 
เปนการทาทาย เสียดสี ซึ่งไมถูกตองโดยขอบังคับ แตวาผมไมอยากจะใหทานรัฐมนตรี 
ตองถอนคําพูดหรอกครับ เพียงแตวันนี้ผมไดไปยื่นหนังสือกับทานรัฐมนตรีโดยพาผูปกครอง 
ซึ่งเขาเปนโรคไต ลูกเขาโดนศาลฎีกาที่ธนบุรีตัดสิน ใหทานรัฐมนตรีรับคําทาตรงนี้กอนสิครับ 
ผมอยากจะเห็นวารัฐมนตรีจะใหความเปนธรรมหรือไม ทานรับคําทากลางสภาครับ 
เราจะไดเห็นชัดเจนกันวาทานแนจริงที่จะรับคําทาพวกผม เอาเหตุการณนี้เปนเครื่องยืนยันวา 
ทานรักษาคําพูด 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
เขาใจในสิ่งที่คุณชินวรณประทวงแลวครับ คือคุณชินวรณ 
   (นายจตุพร พรหมพันธุ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
คงไมตองประทวงหรอกครับ นั่งลงกอนครับ 
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน)  :  ขออนุญาตทานประธาน 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ขอผมวินิจฉัยกอนครับ คุณจตุพรครับ ผมวินิจฉัยนะครับวาทานรัฐมนตรีไมไดทาทาย 
แลวก็คงไมตองไปรับคําทาอะไรทั้งสิ้นครับ ก็ขอเชิญทานรัฐมนตรีรวบรัดแลวตอบดวยครับ 
 



๑๔๓ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลมาศ ๖๔/๓ 
 
   รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) : 
ทานประธานครับ เดี๋ยวจะเลยไปแลวลืม ที่คุณชินวรณพูดมายื่นคํารองตอผมนั้นถูกตอง 
แตคุณชินวรณอาจจะเขาใจผิด เพราะเรื่องตํารวจเขา ออกไมไดเกี่ยวกับหนาที่ผม ผมเปน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ตํารวจนี่ตองทานสมัครทานคุม แตผมในฐานะก็ชอบกัน 
ก็รับเรื่องมาแลวจะไปดูให แตจริง ๆ แลวไมใชหนาที่ของผม แลวพรรคประชาธิปตย 
เปนฝายคาน ถาไมพูดใหพรรคประชาธิปตยยื่นญัตติไมไววางใจแลวไปบอกพรรคไหนละ 
แลวจะใหผมไปพูดถึงพรรคไหน ไมไดทาทาย ไมใชวาตองเอาเปนเอาตาย แตนี่ผม 
อุปมาอุปไมย เพราะรูสึกคุณนิพิฏฐฟตเหลือเกิน เวลาตั้งคําถามอภิปรายไปอภิปรายมา 
สรุปแลวก็ถามวา วาที่รอยตรี ดวงเฉลิมออกดวยขอหาอะไร ผมตอบ ขอหาฆาคนตาย 
๒. ตอมามอบตัว ศาลยกฟอง ไมมีความผิด และโจทกไมอุทธรณ ทานก็พูดกํากวมวา 
รูไหมเมียดาบยิ้มอุทธรณ ผมไมรู และผมจะไปรูไดอยางไร ระหวางอุทธรณเขาไมไดบอก 
แลวก็ไปถอนคดีก็จบ ๓. ทานก็บอกวาแลวกรณี วาที่รอยตรี ดวงเฉลิมหนีไปเมืองนอกเมืองนา 
ไมไดบอกตํารวจ จะไปบอกอยางไรก็หนีตํารวจ และผมก็บอกเขาหนีตํารวจ เขาไมไดหนีทหาร 
ผมตอบทานนี่กลั่นจากใจ ผาใจตอบ ไมมีเบื้องหนาเบื้องหลัง ---------------------------------- 
 

- ๖๕/๑ 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๔ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          พรรษวรรณ ๖๕/๑ 
 
เขาก็เปนคนหนึ่งที่เปนลูกของผมไปขอใชสิทธิตามบทบัญญัติของกฎหมายทุกอยาง 
คนผิดวินัย อาญา ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระราชบัญญัติลางมลทิน 
ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ แตกรณี วาที่รอยตรี ดวงเฉลิมไมเขาเกณฑ เพราะเขาไมไดทําผิด 
ผมก็บอกวาถาแคนี้มันสั้นไป แลวคิดวาผมมีอิทธิพล คิดวาผมมีผลประโยชนทับซอน 
ผมก็บอกวากรุณาตรวจสอบผม อาว ไมใหผมพูดอยางนี้แลวผมจะพูดอยางไร ไมมีรัฐมนตรี 
คนไหนหรอกครับอยากถูกอภิปรายไมไววางใจ ไมใชเร่ืองสนุก ไมใชเร่ืองที่อยากจะมาเอาเปน 
เอาตาย อายผมนั้นนั่งขางลางมานานกวาพวกทาน คานทั้งชีวิตนะ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ทานรัฐมนตรีครับรวบรัดไดแลวครับ 
   รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) : 
ผมกําลังจะบอกสุดทายก็คือวาเขาใจการทําหนาที่ ผมไมไดวาพรรคประชาธิปตยคานทั้งชีวิต 
ผมบอกผมนี่คานมาทั้งชีวิต 
   (นายสาทิตย วงศหนองเตย  ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ทานสาทิตยประทวงอีกแลวครับ ทานรัฐมนตรีครับมีคนประทวงอีกแลวครับ คุณสาทิตย 
ประทวงอะไรครับ 
   นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง) : ทานประธานครับ ผม สาทิตย วงศหนองเตย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย ผมประทวงเพราะวาทานก็ใช 
คําพูดที่เสียดสีอยางนี้ตลอดนะครับแตก็อดทนตลอด 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
เสียงไมคอยไดยินเลยครับ ดังนิดหนึ่งครับ 
   นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง) : ผมเรียนวาทานรัฐมนตรีก็ใชคําพูดเสียดสี 
อยางนี้ตลอด แลวก็ทําผิดขอบังคับเฉียดคาบลูกคาบดอกไปมา แลวก็ทาทาย บังเอิญ 
ทานพูดเมื่อกี้ทานบอก คานตลอดชีวิต 
   รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) : 
ไมใช ฟงไมจบ ผมบอกผมนี่เคยคานตลอดชีวิต 



๑๔๕ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         พรรษวรรณ ๖๕/๒ 
 
    พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ทานรัฐมนตรีครับใหคุณสาทิตยประทวงใหจบ แลวเดี๋ยวผมวินิจฉัยครับ 
   นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง) : ขอบคุณครับที่ชวยเตือนทานสมาชิก 
ที่เปนรัฐมนตรีนะครับ ผมวาในสภาตองใชเหตุผลและใจเย็นหนอยนะครับ คือทานพูด 
พวกเราก็อดทนฟง ทานประธานวินิจฉัยผมประทวงเรื่องเสียดสีสักครูผมก็ยอมรับวา 
ทานประธานวินิจฉัยไปแลว แตคําพูดวา คานตลอดชีวิต แลวหมายถึงใครละครับ 
ทานพูดกอนหนานั้นบอกวาหมายถึงพรรคประชาธิปตยวาเปนฝายคานอยูพรรคเดียว 
จะหมายถึงใครครับ เพราะถาเปนอยางนั้นนอกจากเสียดสีแลวพวกเราก็เสียหายดวย 
ก็มีสิทธิหรือใชสิทธินอกจากประทวงแลวก็ใชสิทธิพาดพิง พรรคประชาธิปตยตั้งมา ๖๒ ป 
เปนทั้งฝายคาน 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  ครับ 
ผมทราบคําประทวงแลวครับ เชิญคุณสาทิตยนั่งลงครับ ผมจะไดวินิจฉัยครับ ไมอยางนั้น 
เฉพาะกระทูถามสดนี้ใชเวลามา ๔๐ นาที เชิญคุณสาทิตยนั่งลงเถอะครับ ผมวินิจฉัยวา 
มันเปนกลอนพาไปทานรัฐมนตรีไมไดมีความประสงคที่จะเสียดสีครับ แตขอใหทานรัฐมนตรี 
จบการอภิปรายไดแลวครับ 
   รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) : 
ทานประธานที่เคารพครับ ขออนญุาตอยางนี้ คุณสาทิตยฟงผมนิด ผมอุปมาอุปไมยวา 
   (นายสาทิตย วงศหนองเตย  ไดยืนและยกมือขึ้น)   
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ทานรัฐมนตรีหยุดกอนครับ ทานสาทิตยประทวงอีกแลวครับ 
   นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง) : ไมเปนไรครับ ผมก็ประทวงอีกครั้งหนึ่ง 
แตวาไมเปนไรถาทานประธานวินิจฉัยอยางนั้น แตวาถาวินิจฉัยอยางนี้บอย แลวไปแปล 
เจตนาคนพูด ถูกก็ถูกไป ถาผิดแลวเปนปญหาแน แลววันขางหนาตองทํางานในสภากัน 
ตอไป ตองใชเหตุใชผลทุกฝายนะครับ อยาฉวยโอกาสเปนรัฐมนตรีแลวก็ทําเรื่องจุกจิก 
เล็กนอยนี้อยาทําครับ อยาทํา 



๑๔๖ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         พรรษวรรณ ๖๕/๓ 
 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
เชิญทานรัฐมนตรีครับ 
   รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) : 
ทานประธานที่เคารพครับ ที่ผมพูดนี่ถาผมจะวาพวกทานคานทั้งชีวิตผมก็ไมผิด แตผม 
ไมไดหมายถึงอยางนั้น ผมหมายความวาผมนี่เลนการเมืองมาตลอดเวลาเปนฝายคาน 
ไมคอยไดเปนรัฐบาลกับเขาหรอก เปนผูแทนราษฎรป ๒๕๒๖ เปนรัฐมนตรีมา ๔ สมัย 
ครั้งนี้ครั้งที่ ๕ รวมแลวอายุเวลา ๔ สมัยนี้ ๒ ปเศษ ๆ เดินเขาสภาก็อยูปกขวามาตลอด  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ทานรัฐมนตรีครับ ขอความกรุณาสรุปไดแลวครับ เพราะวาหมดเวลาแลวครับ 
   รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย)  : 
คือทานประธานครับ ไมมีอะไรสรุปมันจบแลว แตมวยกอนจาก มวยกอนจากมันตองมีชั้นเชิง 
มันตองมีเทคนิค พวกทานเปนฝายคานแลววิพากษวิจารณรัฐบาลผมไมโกรธนะ ไมโกรธ 
แตวาใครก็ตามที่คิดอยางนี้เขาเรียกเปนกระทงหลงทาง เพราะทานวิพากษวิจารณคนอื่น 
เขาไมคอยตอบโต ผมนี่ดาเชาพอสายก็สวน พอดาบายผมสวนเย็น พอดาเย็นผมสวน 
กลางคืน ทานดากลางคืนผมสวนเชามืด ก็ตอบเทานี้ละครับ ถาอยากรูอยากอะไร 
นิพิฏฐกับผมรักกันนะมาขอดูจะอธิบายใหฟงไมไดมีเจตนาปกปด ซอน กระทรวงกลาโหม 
ไปเผาหลักฐาน เดี๋ยวผมจะแจกใหผูสื่อขาวเขาดูวาคําสั่งที่ผมมีนั้นยังอยูครบถวน ไวแตงตั้งสัก 
พลตรี พลโทไปอยางหนึ่ง โอโฮ นี่ขาวออกทั้งวัน 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
ทานรัฐมนตรีเฉลิมครับ ขอความกรุณาจบไดแลวครับ 
 
                   - ๖๖/๑ 



๑๔๗ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                กลุนษิฐ ๖๖/๑ 
 
  รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) : 
จบแลวครับ นี่จบแลวครับวา วาที่รอยตรี โอโฮ ขาวอยางกับสงครามอาวเปอรเซีย ขอบคุณครับ 
ทานประธานครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
คงไมตองประทวงกันตอแลวครับ เพราะจบกระทูถามสดที่ ๓ เรียบรอยแลวก็ตองขอบคุณ 
ทานผูมาตอบกระทู ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง 
    ทานสมาชิกครับ ขณะนี้องคประชุมก็ครบ เราเขาสูวาระที่ ๒ เร่ืองที่ประธาน 
แจงตอที่ประชุม 
  (นายสมบูรณ  อุทัยเวียนกุล ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสมบูรณ  อุทัยเวียนกุล (ตรัง) : ทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
คุณสมบูรณมีอะไรประทวงหรือเปลาครับ หรือจะหารืออะไรครับ 
  นายสมบูรณ  อุทัยเวียนกุล (ตรัง) : ขอบคุณทานประธานครับ ทานประธานสภา 
ที่เคารพครับ กระผม นายสมบูรณ  อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง 
พรรคประชาธิปตย ครับ ทานประธานผมมีเร่ืองที่จะขอหารือทานประธานนิดเดียวครับ 
เนื่องจากขณะนี้ในสภาของเรามีปญหาเรื่องการวินิจฉัยของทานประธานหลายกรณีดวยกัน 
ผมอยากกราบเรียนวา เมื่อวานนี้มีทานสมาชิก ส.ส. สุชาติ ไดขึ้นหารือ แลวไดนําบทวิเคราะห 
หนังสือพิมพพาดพิงวามีพรรคบางพรรคไดโชวขนเพชร ไมเหมือนกับบางพรรคที่โชวนโยบาย 
ผมไดยืนขึ้นประทวงบอกวา การที่ ส.ส. สุชาติพูดนั้นไมอยูในการหารือเร่ืองความเดือดรอน 
ของพี่นองประชาชน ผมคิดวาทานประธานนาจะไดพิจารณา  
  สวนที่ ๒ คือ เปนการเอยเสียดสี พรรคประชาธิปตยขอใหถอนคําพูด 
ผลปรากฏวา ๑. ทานประธานไดวินิจฉัยวาการหารือแบบเสียดสีไมควรกระทํา ก็ขอเตือน 
ส.ส. สุชาติวาอยากระทํา ๒. การเสียดสีเมื่อสักครูไมไดเอยชื่อพรรค แตทานประธาน 
ก็บอกวาขอใหถอน แลวก็เชิญใหคุณสุชาติพูดตอ ผมเองผมก็ประทวงทานประธานวาขณะนี้ 
 
 



๑๔๘ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                กลุนษิฐ ๖๖/๒ 
 
คุณสุชาติยังไมถอน ทานประธานก็บอกวา ใหผมนั่งเถอะครับ นั่งเถอะครับ นั่งเถอะครับ 
หลายครั้งดวยกันครับ สุดทายทานประธานก็บอกวา ผมไมไดวินิจฉัยวาใหเขาตองถอน 
คําพูด ผมเลยไมรูจะหาขอมูลจากไหนครับ ก็เลยขึ้นไปที่สภา 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
เขาใจที่คุณสมบูรณ อุทัยเวียนกุล ไดหารือแลวนะครับ  ขอเชิญทานสมบูรณนั่งเถอะครับ 
ทีนี้ผมบอกเองบางครับ เชิญครับ เขาใจแลวครับ ผมขอเรียนมีเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งครับ  
  นายสมบูรณ  อุทัยเวียนกุล (ตรัง) : ทานประธานครับ นิดเดียวครับ 
อีกนิดเดียวครับ ผมกําลังจะเรียนวาผมมีหลักฐานครับ ผมขออนุญาตทานประธานเปด 
เทปบันทึกวีซีดี (VCD) ซึ่งผมไดติดตอกับทางเจาหนาที่ใหเปดวาทานประธานสั่งใหถอน 
แลวหรือยัง เพราะเมื่อวานนี้ผมคิดวาการวินิจฉัยของทานประธานซึ่งไมตรงกับขอเท็จจริง 
ขอเวลานิดเดียวครับทานประธาน ผมไดติดตอกับทางฝายโสตไดเปดวาทานประธานสั่ง 
ใหถอนแลวหรือยังครับทานประธานครบั 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ผมขอตอบคุณสมบูรณอยางนี ้นะครับ  เพราะชวงนั ้นผมไมไดทําหนาที ่ประธาน 
เชิญคุณสมบูรณนั่งลงกอนครับ ไมอยางนั้นผมตอบไมไดครับ ทานยืนดวย ผมพูดดวย 
มันก็ตอบไมไดตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร ในชวงนั้นผมไมไดทําหนาที่ประธาน 
ที่ประชุมนะครับ แตอยางไรก็ตามขอใหทางสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไดตรวจดูตามที่ 
คุณสมบูรณ อุทัยเวียนกุล ไดถามเมื่อกี้หรือหารือเมื่อกี้ดวย ทานสมาชิกครับ ผมอยากจะคุย 
กับพวกเราครับ ผมพยายามใหเกียรติพวกเราในฐานะที่ผมถือวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น 
ถือไดวาเปนบุคคลที่มีเกียรติทุกฝาย แลวก็ไดพยายามทําหนาที่ดวยความเปนกลาง 
อะลุมอลวยกับทุกฝาย อะไรที่ไมเหลือบากวาแรงจริง ๆ ก็จะไมวากลาวตักเตือนใหแตละ 
ทานไดเสียหาย อันนี้คือความรูสึกจากใจนะครับ แตอยางไรก็ตามเมื่อเชาผมไดเรียนตอ 
ที่ประชุมแหงนี้วาจากการที่เราไดฟงคณะกรรมาธิการพูดกันถึงเรื่องขอบังคับการประชุม 
สภาผูแทนราษฎรวาดวยการหารือ ตอไปนี้ผมจะไมอนุญาตใหสมาชิกทานใดก็ตาม 
หารือในเรื่องที่ไมเกี่ยวกับความเดือดรอนของพี่นองประชาชน แลวในขณะเดียวกัน 
 



๑๔๙ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                กลุนษิฐ ๖๖/๓ 
 
การพูดจาถอยคําไมสุภาพ ผมก็จะตองดําเนินกรรมวิธีอยางเขมงวดกวดขันนะครับ 
ทั้งนี้ทั้งนั้นบางคําเราก็สามารถรับได บางคําเราก็ไมสามารถรับได การพูดเสียดสีหรือไม 
อยางไรนั้นผมเชื่อวาเจาตัวทุกคนทราบดี รูอยูในอกนะครับ ตองขอความรวมมือ 
พวกเราดวย -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๖๗/๑ 
 

 
 
 
 
   



๑๕๐ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ณัฐวัฒน ๖๗/๑ 
 
เพื่อยกสถานะสภาผูแทนราษฎรของเรา ผมอยากจะเห็นใหเปนการอภิปรายดวยเหตุดวยผล 
ดวยความรู ดวยความสมานฉันทครับ เมื่อวานผมชื่นชมทานผูหนึ่งที่พูดดีมากและ 
ผมไมไดมีโอกาสชมเชยนะครับคือ คุณอภิชาต การิกาญจน ครับ พูดดวยเหตุดวยผล 
ดวยความสมานฉันท ดวยความรักในสถาบันของเราครับ ขอขอบคุณครับ  
  ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม ไมมีครับ 
  ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม ไมมี  
   (นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ไดยืนและยกมือขึ้น)  
   นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานขออนุญาตครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
คุณบุญยอดมีเร่ืองหารือหรือประทวงครับ    
   นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : หารือทานครับ เร่ืองรับรอง 
รายงานการประชุมครับ บุญยอด สุขถิ่นไทย กรุงเทพมหานคร เขต ๔ ประชาธิปตยครับ 
ทานประธานครับ ผมทวงถามทานถึงบันทึกการประชุมซึ่งผมเคยทวงถามทานไปแลว 
ครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ถามถึงการบันทึกการประชุมวันพุธที่ ๒ เมษายน ในเรื่องที่ 
มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณี การุณ โหสกุล จนบัดนี้แลวไมมีสมาชิกทานใด 
ไดรับบันทึกในการแกไข ขณะนี้ทางเลขาธิการดําเนินการอยางไร ทานประธานสั่งอยางไร 
ตอไปครบั 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
เชิญนั่งครับ เร่ืองนี้ตอบคุณบุญยอดอยางนี้ครับ วันนั้นผมเขาใจผิดคิดวาเปนรายงาน 
การประชุมครับ หลังจากนั้นก็ไดเรียนทานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ทานเลขาธิการ 
สภาผูแทนราษฎรก็บอกวามันมีอยู ๒ อยางนะครับคือ เร่ืองบันทึกการประชุมกับรายงาน 
การประชุม บันทึกการประชุมสวนใหญจะเปนเรื่องเนื้อหาที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ 
หรือเนื้อหาที่มีการประชุมในสภาผูแทนราษฎร ซึ่งถือเปนประเพณีปฏิบัติมาแตเดิม 
แตในรายงานการประชุมผมไดย้ํากับทานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรวาจะตองมีทุกคําพูด 
ซึ่งทานยืนยันนะครับทานจะไมแกบันทึกการประชุม แตในรายงานการประชุมจะมี 



๑๕๑ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             ณัฐวัฒน ๖๗/๒ 
 
ทุกถอยคําพูด เพราะวามีชวเลขจดไวครับ คุณบุญยอดคงจะเขาใจนะครับ เชิญนั่งกอนครับ 
ผมยังอธิบายไมจบครับ คือทานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรทานไดอธิบายวา ในบันทึก 
การประชุมนั้นเปนฉบับยอนะครับ แลวทานก็บอกวาโดยประเพณีปฏิบัติไมสามารถแกไข 
ไดครับ  
  นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ขออนุญาตหารือทานตอครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
เชิญคุณบุญยอดตอครับ 
  นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ขอบคุณครับทานประธาน 
บุญยอด สุขถิ่นไทย ครับ ทานครับ ในวันนั้นในขณะที่ผมหารือในรอบแรกกับทานประธาน 
ในขณะนั้นคือทานสมศักดิ์ ทานเลขาธิการก็อธิบายในขณะนั้นวา การไมบันทึกรายงาน 
การประชุม ไมบันทึกของรายงานการประชุมนั้นเปนเพราะวาไมมีมติจึงไมบันทึก นี่คือ 
เหตุผลที่ทานใหกับผมในขณะนั้น ผมก็ไดหารือกับทาน พันเอก อภิวันทเองอีกครั้งหนึ่งวา 
ผมคิดวาในวันนั้นไมไดเปนเรื่องของการไมมีมติ เพราะนั่นเปนฉันทามติที่การประชุมสภา 
ในครั้งนั้นซึ่งประธานวิปฝายคานไดหารือกับทานดวยการยื่นเปนญัตติโดยปากเปลา 
และมีการลงมติกันโดยฉันทามติวาใหตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ผมยังขอทักทวงตอไปครับวา 
ในบันทึกการประชุมของสภานั้นแมจะบอกวาเปนเรื่องของการประชุมซึ่งจะเปนพระราชบัญญัติ 
อะไรตาง ๆ แตถาอยางนั้นแลวเราจะอธิบายการประชุมอยางไรครับวา ในการประชุมนั้น 
มักจะขึ้นตนเริ่มประชุมเวลาเทานี้นะครับ แลวก็ไลไปวาที่ประชุมทําอะไรบาง จนกระทั่ง 
จบเวลาเทาไรนะครับ แลวทานจะอธิบายไดอยางไรวาคณะกรรมการซึ่งทานเปนประธาน 
มาอยางไร คณะกรรมการทั้งชุดมาอยางไร ทานไปเปนประธานไดอยางไร แลวทานจะ 
ประชุมกันอยางไร ผมเขาใจวามีการเขียนบันทึกการประชุมแลว ผมไปขอรายงานจาก 
ขางลางมาแลวครับ ผมไดเห็นแลววาในวันที่ ๑๐ เมษายนมีการขอแกไขบันทึกนี้ 
ไปเรียบรอยแลวนะครับ  แลวก็มีการเติมในการตั้งคณะกรรมการชุดนี้แลวเรียบรอย แตก็มี 
การแทงหนังสือลงไปนะครับวา เห็นวาไมควรจะตองมีเร่ืองนี้สําหรับเผยแพรในการดําเนินการ 
กิจการของสภาตอภายนอก คําถามคือใครเปนคนตัดสินเรื่องนี้ ที่ประชุมสภาแหงนี้ 
 



๑๕๒ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             ณัฐวัฒน ๖๗/๓ 
 
ตองพูดกันดวยเหตุผล แลวบันทึกเหตุการณตาง ๆ เอาไว เราจะอธิบายไดอยางไรวา 
คณะกรรมการชุดนี้มาอยางไร ทานไมตองไปกลัวประวัติศาสตรหรอกครับ ประวัติศาสตร 
ถูกบันทึกไวจะถกูตีความวาดีหรือชั่วอยางไรมันจะเกิดขึ้นจากประชาชนเองครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ผมขออนุญาตเรียน ทานเชาวรินรอสักนิดครับ เร่ืองขอเท็จจริงก็คือวา วันนั้นคุณบุญยอด 
หารือผมบอกวารายงานการประชุมไมไดมีเร่ืองราวที่เกิดขึ้นในสภาผูแทนราษฎร ผมก็ 
เขาใจผิดวาเปนรายงานการประชุมนะครับ ------------------------------------------------------- 
 

- ๖๘/๑ 
 



๑๕๓ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                          นวิรา ๖๘/๑ 
 
ผมยังหารือวาถาเปนรายงานการประชุม เพราะฉะนั้นตองบันทึกสมควรแกไข ผมนึกวา 
รายงานการประชุมไมมีบันทึกเรื่องราว ก็ไดสั่งการไปกับทานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
แตทานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไดยืนยันกับผมเองดวยความสัตยจริงลองไปถาม 
ทานดูครับ ทานบอกประเพณีปฏิบัติในบันทึกการประชุมจะเปนเรื่องเนื้อหาของการประชุม 
เปนหลัก แตอยางไรก็ตามรายงานการประชุมฉบับสมบูรณซึ่งจะตองผานคณะกรรมาธิการ 
ตรวจรายงานการประชุม ซึ่งอันใหมผมไมทราบวามีหรือไม จะตองบันทึกเรื่องราวทั้งหมด 
เพราะฉะนั้นคณะกรรมการที่แตงตั้งขึ้นมาก็จะอางอิงรายงานการประชุมในวันที่ 
คุณบุญยอดถาม ผมเห็นวามันไมแตกตางอะไรกันครับ แลวทานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
ยืนยัน ๓ ครั้งครับวา ไมจําเปนตองแกไขนะครับ ทาน รอยตํารวจโท เชาวรินครับ 
   รอยตํารวจโท เชาวริน  ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพ 
กระผม รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน 
พรรคพลังประชาชน เมื่อสักครูนี้ทานประธานไดกรุณาแจงใหที่ประชุมทราบวาตอไปนี้ 
จะไมอนุญาตใหใครนําเรื่องที่ไมเกี่ยวของกับความเดือดรอนของประชาชนมาหารือ 
กรณีของผมนี้บางครั้งไดนําเรื่องที่ไมเกี่ยวของกับประชาชน แตเกี่ยวของกับสมาชิก 
ทั้งสภาเลย ๔๘๐ คน ยกตัวอยาง เชน ที่ผมเคยหารือเกี่ยวกับเร่ืองการจายเงินเดือนผูชวย 
ผูปฏิบัติการ ผูชํานาญการ ซึ่ง ๒ เดือนที่ผานมานั้น เดือนแรกจายเปนเช็คขีดคําวา 
หรือผูถือ ออก ทําใหเดือดรอนกันไป ระส่ําระสายกันไป พอเดือนที่ ๒ นึกวาจะไดรับ 
การแกไข ก็คงจายแบบเดิมอีกแลว และอีกสัปดาหหนึ่งคือสัปดาหหนาเดือนที่ ๓ กําลังจะ 
มาถึงก็ยังไมไดมีความชัดเจนวาจะแกปญหาความเดือดรอนตรงนี้อยางไร ที่ผมติดตาม 
เร่ืองนี้ไปที่ทานเลขาธิการ ทานเลขาธิการบอกวาทําเรื่องหารือไปที่กรมบัญชีกลางแลววา 
จะขอปรับวิธีการจาย ถาจะจายเช็คคําวา หรือผูถือ นี้ใหคงไวไดไหมครับทานประธาน 
เพราะวาถาหากไปขีดคําวา หรือผูถือ เราก็ตองนําเช็คไปใหกับเจาของชื่อที่ถูกระบุในเช็ค 
แตวิธีการจริง ๆ แลวในสังคมของผูแทนราษฎร เงินจํานวนนอยนิดนี้ไมใชใหกับผูชวย 
ผูแทนราษฎรเพียงคนเดียว ผมไดกราบเรียนที่ประชุมผานทานประธานไปแลววาบางคน ๑ คนนั้น 
แบงเปน ๒ แบงเปน ๓ แตวาถาหากระบุชื่อผูถือคนเดียวเอาไปให ออยเขาปากชางครับ 
 



๑๕๔ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                          นวิรา ๖๘/๒ 
 
ทานประธานครับ บางทีเดือดรอน นายครับขอลวงหนา ถึงเวลาไปทวงคืน ไมมีครับ ตรงนี้ 
จะแกไขใหอยางไร นี่เดือนที่ ๓ มาถึงแลวครับ ขอบคุณครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ผมตองขอเรียนทานสมาชิกเพิ่มเติมนะครับวา การหารือเร่ืองปญหาความเดือดรอนของ 
ประชาชน หรือปญหาความเดือดรอนของบรรดาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวยก็แลวกันครับ 
ในเรื่องที่เปนประโยชนตอสวนรวม เร่ืองที่ทานเชาวรินไดสอบถามเม่ือกี้ก็เปนปญหาที่พวกเรา 
ประสบพบกันอยู ทุกคนรูครับ ผมไดติดตามกับทานเลขาธิการ ถาอยางไรขอฝาก 
ทานรองเลขาธิการชวยไปประสานใหดําเนินการตามที่ทานสมาชิกผูอาวุโสไดขอรองนะครับ 
ใหไดภายในเดือนนี้ เพราะวาเมื่อเดือนที่แลวติดระเบียบขอบังคับของกรมบัญชีกลาง  
แตพยายามจะทําให ก็ตองคอยดูตอไปครับ ฝากทานรองเลขาธิการไปชวยประสานดวยครับ 
ขอบคุณครับ 
   ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว 
   ๔.๑ รางขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแลว ขอเชิญทานคณะกรรมาธกิารประจําที่ครับ 
   (คณะกรรมาธิการเขาประจําที่)  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
เนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมายังมีผูประสงคจะอภิปรายและผมไดเอยชื่อคางไวนะครับ 
มีคุณผองศรี ธาราภูมิ คุณบัญญัติ เจตนจันทร คุณสุชาติ ลายน้ําเงิน คุณจุมพฏ บุญใหญ 
คุณชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ คุณนิยม เวชกามา ผมจําไดวาวันนั้นผมเรียงลําดับไมใช 
อยางนี้ครับ คุณผองศรี แลวก็คุณชัยวุฒิ เชิญอาจารยผองศรีครับ  
   นางสาวผองศรี  ธาราภูมิ (ลพบุรี) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ดิฉัน 
ผองศรี ธาราภูมิ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดลพบุรี พรรคประชาธิปตย ดิฉันขอ 
มีสวนรวมในการอภิปรายเพื่อแสดงความคิดเห็นตอรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
พิจารณารางขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร ผานทานประธานไปยังคณะกรรมาธิการ 
ทุกทาน ดิฉันไดศึกษาขอบังคับในหมวด ๔ ขอ ๘๒ เร่ืองการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ 
แลวก็มีขอคิดเห็น ขอสังเกต และมีคําถาม ---------------------------------------------- - ๖๙/๑ 



๑๕๕ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)      เบญจมาภรณ ๖๙/๑ 
 
ซึ่งไมแนใจวาหลังจากที่ลงมติแลวจะมีกี่คณะนะคะ แตวาจะขอแสดงความคิดเห็น 
เฉพาะในสวนของคณะกรรมาธิการแลวก็อํานาจหนาที่โดยจะขอนําเรียนพรอม ๆ กัน 
ทั้ง ๒ รางนะคะ ดิฉันคิดวาในชองทางการทําหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น 
ก็เพื่อทําหนาที่ในการตรวจสอบการบริหารราชการแผนดิน และการแกไขปญหาของ 
พี่นองประชาชนโดยใชชองของคณะกรรมาธิการนะคะ ดังนั้นจึงควรจะไดมีความชัดเจน 
ในเรื่องของอํานาจหนาที่ ในสวนของชื่อคณะกรรมาธิการนั้นเปนการบงถึงเปาหมายของ 
การทํางาน สวนอํานาจหนาที่นั้นก็เปนเรื่องของความชัดเจน ดิฉันเองก็เอาประสบการณวา 
ถาไดรับเร่ืองรองเรียนจากพี่นองประชาชนแลวจะสงไปชองไหนดีก็พบวายังมีชองวาง 
ที่ไมมีเร่ืองของพี่นองที่จะไปใสได หรือวาอาจจะเขียนคลุมไวแลว ถาใสไวยืดเยื้อก็อาจจะ 
ฟุมเฟอยแตวาถาไมใสไวก็จะขาดความชัดเจน  
  อันดับแรกเลย คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 
เมื่อไดอานขอความไปก็คือ มีอํานาจหนาที่ตาง ๆ ที่เกี่ยวของดานกฎหมาย การยุติธรรม 
สิทธิมนุษยชนและการคุมครอง ในนี้เขียนวา คุมครองสิทธิชุมชนในกระบวนการยุติธรรม 
ถาอานอยางนี้ก็คือคุมครองสิทธิชุมชน ดิฉันคิดวาเพื่อความชัดเจนนาจะไดเพิ่มเติม คําวา 
คุมครองสิทธิของประชาชนและชุมชน เพราะวาถาชุมชนอาจจะหมายถึงทั้งชุมชน แตก็ 
ขาดเรื่องประชาชนไป เพราะวาขณะนี้ดิฉันก็มีเร่ืองรองเรียนที่ประชาชนไมไดรับความเปนธรรม 
จากคดีตาง ๆ  จะไดเขาไปชองนี้ไดนะคะ 
  อีกคณะกรรมาธิการหนึ่งก็คือ คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผูสูงอายุและผูพิการ ดูจากเจตนารมณอํานาจหนาที่นี้ก็คงจะดูแลกิจการเกี่ยวกับ 
กลุมดังกลาว ซึ่งสังคมอาจจะมองวาเปนผูที่ออนแอตองไดรับการดูแล ดิฉันเองก็คิดวา 
ไมใชทุกคน ทุกกลุม แตวาสวนที่หายไปคิดวาถาจะเพิ่มใหครบ นาจะไดมีการเพิ่มอํานาจ 
หนาที่เพื่อแกไขปญหา สงเสริมคุมครองสิทธิ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี 
ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส เพราะวายังมีกลุมคนที่ไมใชทั้งเด็ก ไมใชเยาวชน แลวก็ 
ไมใชสตรี ไมใชผูสูงอายุ ไมไดเปนคนพิการ แตเปนกลุมคนที่ดอยโอกาส ถาหากมีเร่ืองราว 
เหลานี้เขามา อยางเชน คนไทยพลัดถิ่นหรือวาคนไรสัญชาติ จะไดมีชองทางที่จะนําเขาสู 
คณะกรรมาธิการชุดนี้ไดนะคะ  



๑๕๖ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)      เบญจมาภรณ ๖๙/๒ 
 
  นอกจากนั้นแลวในเรื่องของคณะกรรมาธิการการทองเที่ยวและกีฬา 
ดิฉันเห็นดวยกับขออภิปรายของทานสมบูรณ อุทัยเวียนกุล ขออนุญาตที่เอยนามวา 
คณะกรรมาธิการการทองเที่ยวและกีฬานั้นควรจะแยกจากกัน เพราะวาอํานาจหนาที่นั้น 
ก็แตกตางกันอยางชัดเจน ความรู ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมาธิการก็ตางกันนะคะ  
  ในเรื่องของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ วันนี้ดิฉันไดฟง 
คําอภิปรายของทานรัฐมนตรีทั้ง ๒ คนคือ ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณพูดถึงวิกฤติการณอาหารโลก แตดิฉัน 
ดูบทบาทอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการที่ปรากฏในรางนี้ทั้งหมดไมมีชุดใดเลยที่เตรียมการ 
รองรับเร่ืองอาหาร ดังนั้นนาจะอยูได ดิฉันวานาจะบรรจุไวในคณะกรรมาธิการการเกษตร 
และการอาหาร เพราะวาหลาย ๆ หนวยงานก็ใชคํานี้ชัดเจนก็คือ ธุรกิจการเกษตรและ 
อาหารเพื่ออนาคต หรือวาปจจุบันเรากําลังเกิดวิกฤติการณเร่ืองนี้ก็จะไดมีชองทางที่จะ 
นําเขาไปสูการพิจารณาไดนะคะ  
  นอกจากนั้นแลวในเรื่องของคณะกรรมาธิการการเงิน  การคลัง  การธนาคาร 
และสถาบันการเงิน ในรางนี้ที่เขียนไวก็คือ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง 
การธนาคาร ตลาดเงิน ตลาดทุนและสถาบันการเงินของประเทศ ซึ่งก็อาจจะดูเปนภาพใหญ 
แตในขอเท็จจริงปจจุบันนั้นเรามีสถาบันการเงินระดับชุมชนเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งเปน 
องคกรการเงินนับวันจะเติบโตยิ่งขึ้น ถาหากใสไวก็จะมีความชัดเจน เพราะวาดิฉันเอง 
ก็เห็นวาในทองถิ่นเปดสถาบันการเงินแลวก็ธนาคารของชุมชนหลายแหงนะคะ  
  ในเรื่องของคณะกรรมาธิการการทหารและตํารวจนะคะ ดิฉันเองถาหาก 
พูดถึงทหาร ลพบุรีก็คิดวา ที่ใสไวทั้งทหาร ตํารวจ พูดแตอํานาจหนาที่ในการทํางานของทหาร 
และตํารวจ แตวากองทัพตองเดินดวยทองนะคะ ถาไปดูคุณภาพชีวิตของกําลังพล 
ไมวาจะเปนทหารหรือตํารวจเวลาเราเดินพบปะเราจะพบวาทหารชั้นผูนอย กําลังพล 
ชั้นผูนอยนั้นมีคุณภาพชีวิตที่คอนขางที่จะตองไดรับการดูแล ดังนั้นถาเราพูดวาทหารจะ 
ทําหนาที่ปองกันรักษาความมั่นคงของประเทศได ก็นาจะมีเร่ืองของการใสอํานาจหนาที่ 
 
 



๑๕๗ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)      เบญจมาภรณ ๖๙/๓ 
 
ของคณะกรรมาธิการในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของกองทัพ กําลังพล หรือวา 
คุณภาพชีวิตไวดวยนะคะ  
 

- ๗๐/๑ 



๑๕๘ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                     สายชล ๗๐/๑ 
 
  ในสวนของคณะกรรมาธิการการปองกันปราบปรามการฟอกเงินและ 
ยาเสพติด ดิฉันคิดวาอันนี้เปนเรื่องถอยคํานาจะไดเพิ่มเติมคําวา และ ลงไปดวย ในนี้ 
เขียนวา คณะกรรมาธิการปองกันปราบปราม แตถาเปนการทุจริตประพฤติมิชอบจะเขียน 
วา ปองกันและปราบปราม ดังนั้นนาจะมีคําวา และ เพิ่มเติมไปดวยเพื่อความสมบูรณ  
   ในอีกคณะกรรมาธิการที่ดิฉันไดใหขอสังเกตก็เปนเรื่องของคณะกรรมาธิการ 
การพาณิชย ทรัพยสินทางปญญา เนื่องจากวาเราเนนเรื่องการคาขาย การสงออก หรือวา 
ในตลาดใหญ ๆ แตวาปญหาของพี่นองที่เราพูดกันตอนนี้ก็คือ เร่ืองของคาครองชีพที่สูงขึ้น 
ทุกวัน นาจะไดมีชองทางวาจะไปอยูคณะกรรมาธิการไหนได ถาหากเปนไปไดก็ขอ 
คณะกรรมาธิการไดชวยเพิ่มเติมในเรื่องของคณะกรรมาธิการการพาณิชย 
  ในสวนเรื่องของคณะกรรมาธิการการแรงงาน ในอํานาจหนาที่ที่เขียนไว 
ก็เปนเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับแรงงานในประเทศ 
และแรงงานในตางประเทศ ในตรงนี้ดิฉันมีขอคิดเห็นวาแรงงานในประเทศของเราตอนนี้ 
คนจะมองเฉพาะแรงงานในระบบก็คือ แรงงานที่อยูในภาคอุตสาหกรรมหรือในระบบ 
โรงงาน แตขณะนี้มีแรงงานที่รับงานไปทําที่บานหรือวาแรงงานนอกระบบอีกมาก ถาหาก 
ใสไวก็จะทําใหความชัดเจนในการนําเรื่องของพี่นองประชาชนเขาสูคณะกรรมาธิการ 
ไดมีชองทางชัดเจนขึ้น  
   ในเรื่องของคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รางเดิมไมไดใส 
เร่ืองของโบราณสถานไว แตรางใหมนี้มีการเพิ่มเติมเรื่องของโบราณสถานซึ่งดิฉัน 
ก็เห็นดวยนะคะ แตเมื่อเพิ่มโบราณสถานแลวก็เพิ่มรายละเอียดตาง ๆ ขึ้นมามาก จึงไมควร 
ละเลยเรื่องของประวัติศาสตรเพราะวาประวัติศาสตรนั้นก็มีความสําคัญควบคูมากับ 
โบราณสถาน โดยเฉพาะประวัติศาสตรที่ถูกบิดเบือนในที่ผานมาหลายเรื่องที่ถูกบิดเบือน 
ทั้งในระยะประวัติศาสตรอันยาวนาน หรือวาอันใกลที่เรายังเกิดทันนี่นะคะ ถาหากมี 
เร่ืองราวที่มีคนเสนอใหชําระประวัติศาสตรเราจะไดมาชองคณะกรรมาธิการการศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรมนี้ไดนะคะ  
 



๑๕๙ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                     สายชล ๗๐/๒ 
 
   นอกจากนั้นแลวก็จะมีเร่ืองของคณะกรรมาธิการการศึกษา ซึ่งในนี้ก็จะมี 
เร่ืองของพิจารณาสอบสวนศึกษาเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับการศึกษา แตวาถาหากจะใหชัดเจน 
ก็เปนเรื่องของบุคลากรทางการศึกษาแลวก็การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ  
   ในสวนของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขนั้น  ดิฉันเห็นดวยกับ 
คําอภิปรายของคุณหมอชลนานแลวก็คุณหมอวรงคในเรื่องตองครอบคลุมถึงเรื่องของ 
การสาธารณสุขแลวก็การสรางสุขภาพที่ไมควรจะตัดออก 
   ทั้งหมดนี้ดิฉันขออนุญาตนําเรียนความคิดเห็นเพื่อทําใหบทบาทอํานาจหนาที่ 
ของคณะกรรมาธิการมีความชัดเจนขึ้นสวนมติของที่ประชุมจะออกมาเปนอยางไร  
ก็อยากจะฝากที่ประชุมใหชวยคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติแลวก็การทํางาน 
อยางมีประสิทธิภาพของสภาผูแทนราษฎรที่ เปนที่พึ่ง ที่หวังของประชาชนนะคะ 
ขอบพระคุณมากคะ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ผมจะขอเชิญผูที่คางจากเมื่อวานกอนนะครับ คุณชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ ครับ  
   นายชินวรณ บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช) : ทานประธานครับ ผมขอหารือ 
นิดเดียวไดไหมครับ เกี่ยวของกับการอภิปราย  
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ครับ อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปลาครับ  
  นายชินวรณ บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช) : ครับผม  
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ขอทานสั้น ๆ นะครับ  
   นายชินวรณ บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช) : ครับผม ทานประธานที่เคารพ 
กระผมขออนุญาตไดรบกวนเพื่อนสมาชิกคนที่ทานประธานไดเอยชื่อนะครับ แลวก็ 
ขอขอบพระคุณทานประธาน ผมขอหารือทานประธานนิดเดียวครับ ผมคิดวาเพื่อเปน 
ประโยชนตอทางคณะกรรมาธิการแลวก็ตอที่ประชุมในสภาแหงนี้ บังเอิญวาขอบังคับ 
ขอ ๘๒ นี้เกี่ยวของกับเร่ืองกรรมาธิการซึ่งทานประธานคงทราบดีวาเปนเรื่องหลัก 
 



๑๖๐ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                     สายชล ๗๐/๓ 
 
ของขอบังคับ เพราะเราจําเปนตองตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อมารับเร่ืองรองเรียน 
ของเพื่อนสมาชิก ผมหารือเพื่อนสมาชิกหลายคนวาการพิจารณาขอบังคับเที่ยวนี้ 
ผมถือวาทางทานประธานไดกรุณาดําเนินการไดอยางถูกตอง นั่นก็คือวาทานประธาน 
ไดกรุณาใหสภาแหงนี้ไดตั้งคณะกรรมาธิการไปยกรางซึ่งคณะกรรมาธิการไปยกรางก็ได 
กําหนดใหมีคณะกรรมาธิการ ๓๒ คณะ หลังจากนั้นสภาก็ไดมอบหมายใหเปนไปตาม 
ขอบังคับ ป ๒๕๔๔ โดยอนุโลม คือตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญไปพิจารณารางขอบังคับ 
การประชุมสภาผูแทนราษฎรนะครับ คณะกรรมาธิการวิสามัญไปพิจารณารางขอบังคับ 
การประชุมสภาผูแทนราษฎรแลวก็ปรากฏวาไดกําหนดใหมีคณะกรรมาธิการ๓๒ คณะ --- 
 

- ๗๑
/๑ 

 
 
 
 
 



๑๖๑ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        จีรนุช ๗๑/๑ 
 
ที่ผมเรียนหารือตรงนี้ก็เพื่อประโยชนที่ผมไมจําเปนที่จะตองลงไปในรายละเอียดแตละคณะ 
แลวก็ประหยัดเวลาของสภาแหงนี้ และผมเชื่อวาพวกเราที่นั่งอยูในสภาแหงนี้ทุกคน 
ก็ตองการที่จะทํางานในฐานะกรรมาธิการ ไมใชตองการในฐานะที่มาถกเถียงกันเรื่องหลักเกณฑ 
หรือกติกา เพราะหลักเกณฑและกติกาโดยทั่วไปก็คลายคลึงกันนะครับ เพียงแตผมเรียนหารือ 
กับทานประธานไปยังทานประธานคณะกรรมาธิการอยางนี้ไดไหมครับวา  
   ประการที่ ๑ ก็คือวาผมเห็นดวยกับกรรมาธิการยกรางและกรรมาธิการเสียงขางมาก 
ที่ไดมีการรางเขามา และโดยหลักการทั่วไปแลวผมคิดวาในการพิจารณาพระราชบัญญัติก็ดี 
กฎหมายก็ดี ขอบังคับก็ดี สวนใหญเสียงในสภาในนี้ทั้งหมดถาเปนไปตามปกติ เราก็จะเห็นดวย 
กับกรรมาธิการเสียงขางมากกันอยูแลว นี่กรรมาธิการเสียงขางมากก็กําหนด ๓๒ คณะ 
ทานประธานครับ ถามาถกเถียงกันวาจะใชคําพูดอยางไร หรือวาจะเพิ่มคณะใดคณะหนึ่ง 
ที่มีการสงวนความเห็นเขามาก็จะเปนปญหาที่จะเปนขอถกเถียงกันอยางไมรูจบ ผมกําลัง 
มองไปยังอนาคตวาถาไมยืนตามกรรมาธิการเสียงขางมากก็จะมีปญหาทั้งในเชิงของความคิดเห็น 
และในเชิงของขอบังคับ นี่ประการที่ ๑ นะครับทานประธาน  
   ประการที่ ๒ ในสวนของอํานาจหนาที่ของกรรมาธิการ แนนอนผมรับฟงความคิดเห็น 
ของเพื่อนกรรมาธิการครับ ถาเราเห็นดวยกันในสภาแหงนี้ ผมคิดวาที่เราสงวนความเห็นนั้น 
มีความสําคัญทั้งหมดครับ แตเราสามารถมาเพิ่มอํานาจหนาที่ในคณะกรรมาธิการไดครับ 
แตวาถาเราไมเห็นกับกรรมาธิการเสียงขางมาก ผมคิดวาตองลงมติกันทุกคณะกรรมาธิการ 
ที่มีการสงวนความเห็น ซึ่งเปนเรื่องที่ตองใชเวลา ผมจึงกราบเรียนกับทานประธานวา 
ถาเราตกลงกันไดวาใหเอาอํานาจหนาที่นี้ไปใสในคณะกรรมาธิการ ๓๒ คณะที่มีอยูแลว 
ผมคิดวาจะลงตัวและการลงมติก็จะไมสับสน ที่ทานประธานจะไปดําเนินการ ซึ่งผมทราบวา 
บางคนตองการจะเอา ๓๓ คณะ บางคนตองการจะเอา ๓๕ คณะ ซึง่ถาเปนอยางนีก้จ็ะมปีญหา 
กับขอบังคับหลังจากเราลงมติขอบังคับ ขอ ๘๒   
  ประการที่ ๓ ครับทานประธาน ผมไมอยากเห็นวาขอตกลงในคราวประชุม 
คณะกรรมาธิการ ซึ่งมีทานประธาน ขอประทานโทษ ทานรองประธานคนที่สองไดนั่งเปนประธาน 
แลวก็ไดมีการตกลงกันแลวในคณะกรรมาธิการ ๓๒ คณะ ซึ่งผมคิดวานั่นคือความเปนจริง 
 



๑๖๒ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        จีรนุช ๗๑/๒ 
 
ที่เราจะรวมกันทํางานในสภา เราอยาไปคิดวาเปนกรรมาธิการแลวจะมสีวนไดเสีย หรอืวา 
เปนกรรมาธิการแลวจะเปนผลประโยชนตอฝายคาน ฝายรัฐบาล เพราะในกรรมาธิการ ๑๕ คนนั้น
ก็มีเสียงของฝายรัฐบาลมากกวาเสียงฝายคานอยูแลว สามารถทีจ่ะดําเนนิการไดอยูแลวครับ  และ 
   ประการที่ ๔ ผมไมอยากใหเหตุการณนี้เกิดขึ้นครับทานประธานคือ เหตุการณ 
ที่วุนวายเหมือนถกเถียงกันเมื่อกี้ จริง ๆ  ก็ไมอยากจะใหมี แตวันนี้ทานประธานคงทราบดีครับวา 
ขาวที่ออกไปหองกาแฟ ผมคิดวาไมเปนผลดีตอภาพลักษณของสภา ที่ผมจําเปนตองหารือ
ทานประธานก็คือวามีการกลาวหาวามีรัฐมนตรีบางกระทรวงขอใหมีการตอสูเพื่อปรับปรุง
ใหประธานคณะกรรมาธิการอยูในชุดกระทรวงของรัฐมนตรีนั้น ๆ ถาเปนอยางนี้ผมคิดวา
เสียหายตอสภา คลายกับวาฝายบริหารมาลวงลูก มาครอบงําฝายสภา ซึ่งจริง ๆ ประธาน
คณะกรรมาธิการนั้นเวลาเราไปนั่งเปนประธาน เราไปนั่งเปนกรรมาธิการหลายคนที่นั่งอยูนี้ 
เราพูดตรงกันครับทานประธานวาเราไปนั่งกรรมาธิการนั้นไมมีพรรค มีแตกรรมาธิการ 
ที่ตองทํางานในฐานะนิติบัญญัติ ผมจึงไมอยากใหขาวนี้เกิดขึ้นวารัฐมนตรีตองการที่จะให
ประธานคณะกรรมาธิการซึ่งมีการตกลงกันแลวในคณะกรรมาธิการแลวพยายามที่จะใช
คนบางคนมาแปร มาสงวนเพื่อใหมีปญหาแลวนําไปสูการเปลี่ยนแปลงขอตกลงเดิม  
ถาเปนอยางนี้ขอตกลงดังกลาวก็จะไมเกิดขึ้นและที่สําคัญก็จะมีปญหาในการพิจารณาของสภา 
ผมรับรองกับทานประธานเลย ผมเรียนดวยความหวังดีอยางแทจริง ทานประธานกรุณา
หารือทางกรรมาธิการสิครับวา สามารถรับของผูสงวนความเห็นทั้งหมดไปเพิ่มเติม 
ในอํานาจหนาที่ไดไหม และในทายที่สุดก็ลงมติ ๓๒ คณะกรรมาธิการผมคิดวาจบครับ 
ถาไมอยางนั้นยังมีคนเขามายกมือเพื่ออธิบายรายละเอียดลงไปในอํานาจหนาที่อยางมากมาย 
ผมไมแนใจวาคืนนี้จะแลวเสร็จหรือเปลา แตวาถาเรามีจุดความคิดเห็นรวมกันตรงนี้ 
และเปนประโยชนของทุกฝายครับ เพื่อนที่สงวนความเห็นก็สามารถใหกรรมาธิการไปเพิ่มได 
เพื่อนที่มีขอตกลงกันอยูเดิมก็สามารถที่จะดําเนินการอยูเดิม และทานประธานเองก็ไมตอง 
ไปปวดหัววาจะไปแปรขอบังคับวาจะทําอยางไร เมื่อลงมติ ๓๒ คณะแลวทําอยางไร 
ใหเปน ๓๕ คณะ แลวไปเพิ่มทีละคณะก็ไมเปนตามขอบังคับซึ่งก็จะมีปญหาครับ 
  
 



๑๖๓ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         จีรนุช ๗๑/๓ 
 
ผมขอความกรุณาทานประธานไดหารือกับประธานคณะกรรมาธิการครับ ถายอมรับความคิดเห็นนี้ 
ผมคิดวาเพื่อนฝายคานเราก็ไมจําเปนตองอภิปรายตอในสวนของคณะกรรมาธิการ เพื่อจะได 
ดําเนินการตอไปครับ ขอบคุณทานประธานครับ  
    
                  - ๗๒/๑ 
 



๑๖๔ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     รัชนีพร ๗๒/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : ครับ 
ตองขออภัยคุณชัยวุฒิ เพราะนึกวาทานจะหารือสั้น ๆ นะครับ เชิญกรรมาธิการ คุณนิสิต  
สินธุไพร ครับ 
  นายนิสิต สินธุไพร (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพ กระผม นิสิต สินธุไพร 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดรอยเอ็ด ในฐานะกรรมาธิการ จากการหารือของทานสมาชิก 
ผูมีเกียรติ ทานชินวรณ บุณยเกียรติ ขอประทานโทษที่เอยนาม ซึ่งขณะนี้สภาแหงนี้ 
กําลังมีการพิจารณาตามขอบังคับ ซึ่งถึงขอ ๘๒ คนที่แปรญัตติตาง ๆ นะครับ ก็ทั้งแปรญัตติ  
ทั้งเปนรายชื่อคณะกรรมาธิการ แปรญัตติทั้งเนื้อหาและหนาที่ ขณะนี้การแปรญัตติใกลเสร็จ 
ขอ ๘๒ ผมคิดวาดําเนินการตามขอบังคับก็จบครับทานประธานคงไมนานครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ ครับ  
  นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ (สิงหบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 
กระผม ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสิงหบุรี พรรคชาติไทย 
ผมเรียนวาผมไดรอที่จะอภิปรายขอบังคับในเรื่องคณะกรรมาธิการ เพราะไดดูการแกไข
ของทานคณะกรรมาธิการที่ไดปรับปรุงและเพิ่มคณะกรรมาธิการเขามา ๓ คณะกรรมาธิการ 
ซึ่งเทาที่ไดศึกษานี่ก็ถือวาเปนวิสัยทัศนที่ดีมากของทานกรรมาธิการ เชน การเพิ่มคณะกรรมาธิการ
การปองกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติซึ่งเปนเรื่องสําคัญและเปนปญหาใหญ
ในปจจุบันของบานเมืองเรา เห็นจากแคมีพายุฤดูรอนในชวงที่ผานมานี่ก็สงผลกระทบ 
ตอพี่นองประชาชนเปนอยางยิ่งก็ควรจะมีกรรมาธิการลงมาติดตามในเรื่องนี้โดยเฉพาะ 
หรือคณะกรรมาธิการความมั่นคงแหงชาติ อยางไรก็ดีผมอานไปที่ (๒/๑) ที่เพิ่มเขามานี่นะครับ 
ผมก็เกิดความสงสัยอยูใน ๒ อยางคือ การทําหนาที่ของคณะกรรมาธิการ ผมคิดวาหัวใจสําคัญคือ 
๑. เมื่อตั้งมาแลวตองทํางานได สามารถสอบสวนดําเนินการศึกษาเรื่องตาง ๆ ได 
อยางมีประสิทธิภาพคือทํางานแลวไดประโยชน และ ๒. คือตองไมซ้ําซอน แตทีนี้
คณะกรรมาธิการใน (๒/๑) ซึ่งทานใช คําวา คณะกรรมาธิการกิจการองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน  และกองทุน ซึ่งหลายเรื่องก็เปนเรื่องใหม เชน องคกรตามรัฐธรรมนูญ 
 



๑๖๕ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     รัชนีพร ๗๒/๒ 
 
เทาที่ในอดีตก็จะไมมีคณะกรรมาธิการมาติดตามเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับ ซึ่งในความเขาใจของผม 
ผมเขาใจวาที่เราไมไปตรวจสอบติดตามองคกรตามรัฐธรรมนูญนี่ เพราะวาองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
สวนใหญเลยนะครับ หรือเกือบทั้งหมดเปนองคกรอิสระ ไมไดรับผิดชอบตอสภาผูแทนราษฎรเลย 
เราไมไดเปนคนไปแตงตั้งบุคคลเหลานี้มาดํารงตําแหนง เพราะฉะนั้นเมื่อมีปญหาความขัดแยง 
ระหวางสภาผูแทนราษฎรกับองคกรตามรัฐธรรมนูญ ยกตัวอยาง เชน คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
หรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติก็ตามนี่มันมีความถูกตองเหมาะสมแคไหน 
ที่เราจะตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อเรียกคนเหลานี้เขามาชี้แจงหรือมาใหขอมูลกับคณะกรรมาธิการ 
ผมเกรงวาเมื่อเรามีอํานาจหนาที่ขึ้นมา แตทางปฏิบัติดวยรัฐธรรมนูญก็ตาม ดวยความขัดแยงตาง ๆ  
ที่เกิดขึ้นระหวางสภากับองคกรอิสระเหลานี้ ผมเกรงวามันจะทํางานไมไดแลวอาจจะสงผลกระทบ 
ตอภาพลักษณของสภาดวยนะครับ เพราะหลายเรื่องนี่ก็เปนเรื่องที่สงผลกระทบตอเราโดยตรง 
แลวเราเรียกเขามาสอบสวน ผมยกตัวอยางแคการจะแกรัฐธรรมนูญก็ยังมีการครหาวา 
เราแกเพื่อพรรคการเมือง เพื่อตัวเราเอง เชนเดียวกันถาวันนี้เราตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อตรวจสอบ 
องคกรตามรัฐธรรมนูญแลวเรียกศาลรัฐธรรมนูญมาตรวจสอบ มาสอบสวน ซึ่งก็รูอยูวา 
ตอนนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็จะตองมีภารกิจในวันขางหนาคือการพิจารณายุบพรรคการเมือง 
ถามวามันจะมีความชอบธรรมไหมครับที่เราจะทําอยางนี้ จะโดนสังคมตอวาสภาหรือไม 
และที่สําคัญครับ ผมไดอานในรัฐธรรมนูญ องคกรในรัฐธรรมนูญเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะ 
ศาลรัฐธรรมนูญเขียนไวชัดเจนนะครับวา ผมยกตัวอยางในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๗ วรรคทาย 
วาดวยเรื่องเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ ก็กลาวไวชัดเจนวา สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระ 
ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
นี่ยกตัวอยางนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเราเขียนในอํานาจหนาที่วาคณะกรรมาธิการนี้ 
สามารถพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดเกี่ยวกับการดําเนินงานของหนวยงานขององคกร 
ตามรัฐธรรมนูญไดมันก็จะเกิดการขัดแยงทันทีกับเนื้อหาในรัฐธรรมนูญเอง เพราะเขา 
มีความเปนอิสระ แตเรากําลังจะตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อไปสอบสวนซึ่งทําใหเขา 
ไมอิสระนะครับ ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                                           - ๗๓/๑ 



๑๖๖ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทพิ ๗๓/๑ 
 
ก็ขอกราบเรียนทางกรรมาธิการอยากใหชี้แจงในประเด็นขอนี้นะครับ เพราะเปนเรื่องสําคัญ 
ซึ่งผมคิดวาถาเรามีคณะกรรมาธิการคณะนี้ขึ้นมาแลวทํางานไมได หรือทํางานแลวเกิดปญหา 
ตอระบบการเมืองของประเทศไทยเรานี่ ผมวาอยาตั้งดีกวาครับ แตสวนเรื่องอื่นนะครับ 
ประเด็นที่ ๒ ที่ผมพูดคือการซ้ําซอนนะครับ ความซ้ําซอนเทาที่ผมไดอานหนวยงานทั้งหมด 
หลังจากองคกรตามรัฐธรรมนูญก็คือ เร่ืองของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งถารัฐวิสาหกิจที่ทํางานในดาน 
การคมนาคม เชน การบินไทย การรถไฟแหงประเทศไทย การทาเรือแหงประเทศไทย 
องคกรเหลานี้เมื่อมีปญหาเรื่องตาง  ๆก็จะสงเขามาที่คณะกรรมาธิการการคมนาคม ทําหนาที่ 
ติดตามสืบสวนสอบสวน แกปญหาใหกับหนวยงานเหลานี้ใชไหมครับ หรือแมแตรัฐวิสาหกิจ 
ขนาดใหญ เชน ปตท. มีปญหาก็คือจะเปนเรื่องของพลังงาน ทีนี้เมื่อเราตั้งคณะกรรมาธิการ 
ที่จะดูแลเรื่องรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะขึ้นมามันก็จะเกิดความซ้ําซอนใชหรือไม เชน เมื่อมีปญหา 
เร่ืองพลังงาน น้ํามันราคาแพง ปตท. นี่เอารัดเอาเปรียบพี่นองประชาชนหรือไม เอารัดเอาเปรียบ 
ผูคาน้ํามันรายยอยหรือไม เร่ืองก็จะสงเขามา ๒ ทาง เกิดความซ้ําซอนกันในการวินิจฉัยตัดสิน 
หรือถาเกิดวาคณะกรรมาธิการทั้ง ๒ คณะ เชน คณะกรรมาธิการการพลังงานกับคณะกรรมาธิการ 
ที่ดูแลเรื่องรัฐวิสาหกิจมีความเห็นและมีการศึกษาที่แตกตางกันก็จะทําใหเกิดความสับสน 
ความสับสนทั้งในสภาในหมูสมาชิกและในการทํางานของพวกเราทุกคนนะครับ ก็จึงเรียนวา 
อยากใหทางกรรมาธิการไดลองทบทวนการตั้งคณะกรรมาธิการ ใน (๒/๑) หรือปรับปรุงแกไข 
บทบาทหนาที่ก็ไดครับ ผมเกรงวาเมื่อตั้งไปแลวมันจะทํางานไมไดแลวก็สงผลกระทบตอสภา 
สวนเรื่องที่ ๒ เปนเรื่องสั้น ๆ  ผมจะไมรบกวนเวลาของทางสภามากนะครับ ใน (๓๒) ผมเรียนถาม 
นิดเดียวครับ คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่กระทํากิจการพิจารณาสอบสวน 
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เดิมใชคําวา อุตสาหกรรม 
เฉย ๆ  รวมทั้งศึกษาผลกระทบอันเกิดจากอุตสาหกรรม ทานไปเติมคําวา อุตสาหกรรมขนาดใหญ 
ขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งก็ไมไดมีนิยามไวอยางเปนทางการวาทั้ง ๓ ขนาดมันคือ 
อะไรบางนะครับ แตผมคิดวาถาพูดแบบภาษาชาวบาน ใหญ กลาง เล็ก มันก็คือทุกขนาด 
ทุกขนาดก็คือทุกประเภทนะครับ แลวทานจะเขียนทําไมครับ ก็คือใชคําตามเดิมผมวา 
ก็ครอบคลุมแลวก็ประหยัด กระชับ แลวที่สําคัญคือเขาใจไดงายที่สุดแลวคือ สงเสริม 
 



๑๖๗ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทพิ ๗๓/๒ 
 
และพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งศึกษาผลกระทบอันเกิดจากอุตสาหกรรม ไมเห็นมีความจําเปน 
ที่จะตองเพิ่ม คําวา อุตสาหกรรมขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดยอม เลยครับ เพราะเปนคําฟุมเฟอย 
จริง ๆ ที่เราใชคําวา อุตสาหกรรม ก็ครอบคลุมทั้งหมดนี้อยูแลว ก็ขอเรียนไว ๒ ประเด็นครับ 
ขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณหมอประสงค บูรณพงศ ครับ 
  นายประสงค บูรณพงศ (ประธานคณะกรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพครับ กระผม นายแพทยประสงค บูรณพงศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร นครพนม 
พลังประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการนะครับ ทานผูทรงเกียรติไดอภิปราย 
ในเรื่องของคณะกรรมาธิการกิจการองคกรตามรัฐธรรมนูญ ใน (๒/๑) หนา ๑๔ นี้นะครับ 
กระผมอยากจะเรียนทานที่เคารพวา ในเรื่องนี้เรามีการถกกันมากเหมือนกัน แลวเราก็เชิญ 
ผูทรงคุณวุฒิมาอธิบายเราในเรื่องนี้ดวยเหมือนกัน อยากจะทบทวนวาองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๒๙ ถึงมาตรา ๒๕๘ ใชไหมครับ มันมี ๒ สวน 
     สวนที่ ๑ องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ผูตรวจการแผนดิน  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจ ริตแหงชาติ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
  สวนที่ ๒ เปนองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญก็มีองคกรอัยการ คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ แลวก็สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จุดมุงหมาย 
ของคณะกรรมาธิการชุดนี้เราไมไดไปตรวจสอบผูที่รัฐธรรมนูญหามไวเลย อยางเชน  
กกต. ป.ป.ช. เราไมไดไปตรวจสอบคณะกรรมการที่เขาเลือกตั้งมาตามรัฐธรรมนูญ 
เปนอิสระหรอกครับ ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                     - ๗๔/๑  
 



๑๖๘ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            สุภาภรณ ๗๔/๑ 
 
เราจะขอศึกษาในการบริหารจัดการในเรื่องเงินทองที่รัฐบาลโดยสภาของเราไดมอบใหเขา 
ไปทํานั้นทําดีไหม ถูกตองไหม ในเรื่องนี้เราปรึกษาหารือกันมาก ก็มีทานกรรมาธิการ 
ซึ่งทานมาจากวุฒิสภามาเปนกรรมาธิการ ทานก็บอกวาทางวุฒิสภาเคยตรวจสอบ 
กรรมาธิการชุดหนึ่งเปนองคกรอิสระไมมีใครไปตรวจสอบแตวามีเงินเก็บไวประมาณ 
๕๐๐ ลานบาท เมื่อไปตรวจสอบพบก็บอกวาทําไมมีเงินไว ๕๐๐ ลานบาท ทานก็แจงวา 
เงินเหลานี้จะเอาไวสรางที่ทําการ กระทรวงการคลังทราบก็ใหทานเก็บไว แตวาเมื่อขออนุมัติ 
กระทรวงการคลังไปจะอนุมัติ ๑๐๐ ลานบาทก็ใหเอาเงินนี้แหละ คือเขาไมมีสิทธิในการที่จะ 
ไปเก็บเงินไวนะครับ เร่ืองเหลานี้เปนเรื่องซึ่งเราไมไดไปตรวจสอบตามองคกรรัฐธรรมนูญ เราตรวจสอบ 
การทํางานของเขา อยางเชน ขณะนี้นะครับคณะเรายังไมมีตรวจสอบ แตดีเอสไอเขาไป 
ตรวจสอบไดแลววา กกต. ใชเงิน ๓๐๐ ลานบาทไปทํางานเกี่ยวกับพิมพบัตร เขาทําได 
เห็นไหมครับ เราไมไดทําอยางนั้นเราทราบดี เราใหเกียรติพวกทานทั้งหลาย ทานมาจาก 
ที่คัดเลือกมาอยางดีงามครับ เราไมไปทําอยางนั้นซึ่งกระทบกระเทือนพวกเราดวย 
เราใหความเคารพตอทานนะครับ แตในฐานะที่เราเปนสภาผูแทนราษฎรของประชาชนเขา 
ก็ตองรักษาผลประโยชนอันนี้ ซึ่งในขอนี้รวมไปถึงรัฐวิสาหกิจดวย รัฐวิสาหกิจบางแหง 
อยางเชน การไฟฟาฝายผลิตมีเงินหมุนเวียนปละเปนแสนลานบาท ไมใชนอยครับ ผมเคยดูแล 
งานอันนี้ซึ่งมันมีงานอื่นอีกเยอะแยะทีเดียว และกองทุนอีกเปนแสน ๆ ลานบาทนะครับ 
พอเขารับไปเราก็ทําอะไรไมไดเลย เราไมไดไปตรวจสอบเพื่อผลประโยชนอะไรทั้งสิ้น 
แตเพื่ออยากรูวาเขาไปทําอะไรบาง สงผลประโยชนเพื่อประชาชนหรือไม เราก็ตองมาแจงให 
ที่ประชุมสภาทราบ เราไมมีอํานาจหนาที่ไปจับผิดเขาเลย เพียงแตมาแจงใหสภาทราบ แลวก็ให 
สังคมทราบเทานั้น เพราะฉะนั้นในเรื่องอันนี้ก็กราบเรียนทานที่เคารพใหทราบนะครับ  
   เร่ืองที่ ๒ เร่ืองเกี่ยวกับอุตสาหกรรม อยางที่ทานผูทรงเกียรติไดเสนอมา 
คําวา อุตสาหกรรม ก็จบแลว แตวากรรมาธิการของเราเรามองวาประชาชนที่อยูในชนบท 
ในหมูบานก็เร่ิมมีอุตสาหกรรมเล็ก ๆ แลว เราจึงเนนไปที่อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
และขนาดใหญ ที่เรียกวา เอสเอ็มแอล (SML) มีสมอล (Small) มีเดียม (Medium) และ 
ลารจ (Large) ประทานโทษไมใชเอสเอ็มแอล คือมีธนาคารเอสเอ็มอี (SME) ดวยที่จะพัฒนา 
 



๑๖๙ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            สุภาภรณ ๗๔/๒ 
 
อุตสาหกรรม เราก็มองไปที่ประชาชนจึงไดเพิ่มเขาไปเพื่อรายละเอียดเทานั้นเองครับ 
หลาย ๆ คนก็เถียงวามีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ดูมันจะทําใหเล็กลงกระมัง 
ก็ถกเถียงกันเหมือนกันครับ แตผลสุดทายเอาไวก็ดีเพื่อชวยพี่นองประชาชน ขอขอบพระคุณครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
คุณจุมพฏ บุญใหญ ครับ  

นายจุมพฏ บุญใหญ (สกลนคร) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 
กระผม จุมพฏ บุญใหญ พลังประชาชน สกลนคร เขต ๒ ทานประธานครับ กระผมไดติดใจถอยคํา 
ที่กรรมาธิการพิจารณาไดนํามาใชในขอบังคับนี้คือ คําวา วิถีคิดและวิถีปฏิบัติ ซึ่งเมื่อวานนี้ 
ก็ไดมีการอภิปรายจากทางซีกพรรคประชาธิปตยกับทานกรรมาธิการเกี่ยวกับการตัดคําวา 
พระมหากษัตริย ออก ผมเห็นวิถีคิดของกรรมาธิการในการยกรางนี้แลวทานคิดจากปลายมาหาตน 
ทานปกธงกอนแลวจึงวิ่งไปหาหลัก ธงของทานจึงลม ทานคิดอยางไรครับ ทานไดคิดวา 
ควรมีคณะกรรมาธิการกี่คณะ โดยไปขีดกรอบลงไปเสียกอนวาเกินจากตัวเลข ๓๒ ไมได 
เปนอันขาด ทานครับ นี่คือวิธีคิดจากปลาย นี่คือวิธีการปกธงลงไปกอนโดยไมมีหลัก 
ที่จะใหธงนั้นยึดไว ทานประธานครับ พอทานมาพิจารณาที่เนื้อหาสาระอันเปนสิ่งสําคัญวา 
สภาควรมีคณะกรรมาธิการตามบทบาทภาระหนาที่ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เชน 
เมื่อป ๒๔๗๕ ทานสมาชิกทางซีกพรรคประชาธิปตยไดอภิปรายวามีคณะกรรมาธิการ ๕ คณะ 
นั่นถูกตองครับ ป ๒๔๗๕ ไฟฟาในประเทศไทยมีใชกี่บานยังไมทราบ แตยุคนี้ทานประธานครับ 
จะไปมีเพียง ๕ คณะไมได นั่นแสดงวาเนื้อหาสาระหรือภาระหนาที่ที่สภาผูแทนราษฎร 
จะทําหนาที่เพื่อรับใชประชาชน ------------------------------------------------------------------------ 
  

  - ๗๕/๑ 



๑๗๐ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                             ประภาลกัษณ ๗๕/๑ 
 
เพื่อความเจริญกาวหนาของประเทศชาตินั้น จึงเปนสิ่งที่ควรพิจารณากอน คือหลักเสียกอนวา 
จะใหมีคณะกรรมาธิการคณะอะไรบาง เมื่อพิจารณาแลวมันจะมีกี่คณะนั่นไมใชสําคัญครับ 
ทานประธานครับ ผมจึงขอกราบเรียนวา ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญไดเอาตัวเลข ๓๒ มาบีบไวนั้น 
เปนการคิดที่ไมถูกตอง ดังนั้นจึงขอใหทานกรรมาธิการและสภาไดพิจารณาวา คณะกรรมาธิการ 
คณะใดควรจะมี ถาภาระหนาที่ใกลเคียงกัน ใชความเชี่ยวชาญ ความรู ความสามารถเฉพาะตัว 
ใกลเคียงกันก็มารวมอยูในคณะกรรมาธิการเดียวกันเสีย ถาเปนอยางนี้ครับ ทานครับ 
การพิจารณาก็จะไดรวดเร็วขึ้น ผมเห็นวาคณะกรรมาธิการที่ไดเพิ่มขึ้นมาใหมคือ 
คณะกรรมาธิการตรวจสอบองคกรตามรัฐธรรมนูญนั้นเปนสิ่งที่ทานบูรณาการความคิดเห็น 
ของทานสถาพร มณีรัตน ที่เสนอเขามา ๓ คณะมารวมอยูในคณะเดียวกันนั้นเปนสิ่งที่ถูกตอง 
และดีที่สุดแลวครับ และผมขอกราบเรียนวา การปกครองในระบบรัฐสภานั้นองคกรอิสระไมมีครับ 
ไมมีใครเปนอิสระจากอํานาจอธิปไตยของปวงชนครับ ไมวาจะเปนศาล ไมวาจะเปนรัฐสภา 
ไมวาจะเปน ป.ป.ช. หรือรัฐมนตรีตองถูกตรวจสอบได คือเราไมไดไปตรวจสอบดุลยพินิจ 
วินิจฉัยขององคกรอิสระ เราไมไดไปตรวจสอบวา กกต. วินิจฉัยแลวเปนที่สุดหรือไม ไมครับ 
แตเราตรวจสอบวาการใชเงินงบประมาณของแผนดินนั้นจะตองถูกตรวจสอบไดครับ นี่ผมจึงเห็นดวย 
กับทางกรรมาธิการวาทานไดยกรางเพิ่มตัวนี้เขามานั้นถูกตอง สมควรแลว ทานประธานที่เคารพครับ 
ผมติงอยูนิดหนึ่ง มีภาระหนาที่อันสําคัญที่สภาแหงนี้ควรไดทําตามการเปลี่ยนแปลงไปของยุคสมัย 
ซึ่งจะตองใชผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในการแกปญหาของประชาชน เชน การเปนหนี้สินภาครัฐ 
หรือหนี้สาธารณะ การเปนหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ไมวาจะเปนขาราชการครู หรือบุคคลใด ๆ  นั้น 
ยังไมสามารถแกไขได ไมวาจะมีการเพิ่มเงินเดือนขึ้นเทาไร ๆ  ก็แกไมได ควรจะไดมีคณะที่เชี่ยวชาญ 
ศึกษาถึงมูลเหตุแหงการเปนหนี้สินนี้ เขามา  คณะกรรมการคณะนี้ผมจึงเห็นวา 
ทางคณะกรรมาธิการไมควรจะตัดทิ้ง เมื่อทานไมสามารถจะเอาไปรวมไวในคณะกรรมาธิการใด ๆ  
ไดเลยนั้น จึงสมควรที่จะเพิ่มคณะนี้เขาไปโดยไมไดยึดอยูที่ ๓๒ คณะ ทานครับ เหตุผลก็คือ 
อยางคณะกรรมาธิการการทองเที่ยวและคณะกรรมาธิการการกีฬานั้นจะตองใชความเชี่ยวชาญ 
ที่แตกตางกัน ฝายที่เชี่ยวชาญการทองเที่ยวกับฝายที่เชี่ยวชาญการกีฬานั้นคนละอยางแน ๆ 
ทานควรแยกออกมาครับ แตทานแยกไมไดเพราะอะไร เพราะทานคิดจากปลายมาหาตน 
 



๑๗๑ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                            ประภาลักษณ ๗๕/๒ 
 
ทานวางธงกอนวา ๓๒ คณะ ถาทานไมวางธง ๓๒ คณะ ทานหาหลักกอนครับ หาภาระหนาที่ 
อันควรทํากอน ควรจะแยกการทองเที่ยวและการกีฬาออกจากกันครับทานประธาน 
มิใชไปยึดเอากระทรวงมาเปนตัวหลัก นี่คือวิธีคิดของผม คือคิดจากหลักไปหาปลาย 
คิดจากหลักไปหาธง ไมใชคิดจากธงมาหาหลักครับ ทานครับ ดังนั้นผมจึงเห็นวาควรแยก 
การทองเที่ยวและการกีฬาออกมาเปนอีกคณะหนึ่งโดยที่ไมตองยึดตัวเลข ๓๒  ๓๓  ๓๕ 
อันนั้นเอาไวครับ ถามีภาระหนาที่สมบูรณแลวตัวเลขจะเทาไรนั้นไมสําคัญครับ อยาไปคิดวา 
จะตองใชเงินงบประมาณสําหรับคณะนั้น คณะนี้ ๑๐ ลานบาท ๒๐ ลานบาทแลวสิ้นเปลือง 
งบประมาณ ไมจําเปน เพราะวาอยางไร ๆ เสีย อยางคณะที่ทานสถาพรไดแปรญัตติ 
เขามานั้น ถาเราไปตรวจสอบที่ผมนั่งฟงอภิปรายเม่ือคืนนี้ กุงฝอยตกปลากะพงครับ 
ถาคณะกรรมาธิการคณะหนึ่งใชงบประมาณ ๑๐ ลานบาท แตสามารถตรวจสอบจับทุจริต 
ไมใหมีการฉอโกงเงินของแผนดินไปไดเปนแสน ๆ ลานบาท สมควรที่สุดที่จะมีคณะกรรมาธกิาร 
อยางนั้นครับทานประธานครับ กระผมยังเห็นอีกอยางหนึ่งก็คือเกษตรกรนั้นมักจะถูกเขาปนราคา 
และหลงไปตามการปนราคาสินคา มีการปนราคาวัว ราคาควายใหสูงขึ้นไปเปนตัวละแสน 
๒ แสนโดยไมคิดวาวัวตัวนั้นมีเนื้อชั่งไดกี่กิโลกรัม ขายไดกิโลกรัมละเทาไร เกษตรกร 
ไมมีความรู รูไมเทาทันไปหลงซื้อวัวในราคาที่แพง พอมันลงมาตัวละ ๔,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท 
ตายทั้งเกษตรกรครับ ดังนั้นควรจะไดมีคณะกรรมาธิการพิจารณาผลิตภัณฑ ผลิตผล 
ของเกษตรกรขึ้นมาเพื่อใหขอมูลขาวสารเหลานี้ใหกับเกษตรกรเพื่อเกษตรกรจะไดไมตกเปนหนี้ 
จนตลอดชีวิต ทานประธานครับ คณะนี้ผมเห็นวาคณะกรรมาธิการควรจะไดเพิ่มเขามา 
โดยใชความเชี่ยวชาญพิเศษ 
 
                  - ๗๖/๑ 



๑๗๒ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              จงถนอม ๗๖/๑ 
 
   อีกคณะหนึ่งทานประธานครับ ผมเองอยูทางจังหวัดชายแดน ปญหา
ชายแดนจะถือวาเปนปญหาความมั่นคงก็ใช แตปญหาชายแดนนั้นจะตองไปดูใหทั่วถึง  
ที่จังหวัดสกลนครมีคนเวียดนาม สัญชาติเวียดนาม ไมไดเกิดในเมืองไทยเขามาอยู 
แถวอําเภอพังโคน ขณะนี้ผมไปซื้อสินคาในรานคนญวนที่เปนลูกของคนญวนอพยพ 
ตั้งแตสงครามเดียนเบียนฟูเขามาอาศัยอยู เขาพูดภาษาไทยไมไดครับ คนเหลานี้ลักลอบ
เขามาขายแรงงานอยูตามคนญวนจังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย แถวชายแดน 
แถวนี้เต็มไปหมดครับ ไมใชมีแตปญหาชายแดนภาคใต ไมใชมีปญหาแตชายแดนของ 
ผูลี้ภัยสงครามแถวจังหวัดตาก ทานประธานครับ ดังนั้นผมเห็นวาควรจะมีผูที่มีความรู
เชี่ยวชาญดานกิจการชายแดนโดยเฉพาะ ซึ่งไมตองเอาไปผูกมัดอยูกับคณะกรรมาธิการ
ความมั่นคงแหงรัฐ หรือคณะกรรมาธิการการทหาร เพราะความมั่นคงนั้นมิไดหมายถึง 
แตวาไมใหสูญเสียดินแดนเทานั้น ถาเราสูญเสียภาษา ภาษาคือวัฒนธรรม ภาษาคือ 
สิ่งที่แสดงใหเห็นวาเราคือคนไทย ทานประธานครับ ถาภาษาญวนเขามาครอบคลุม 
ในจังหวัดสกลนครของผมพูดภาษาญวนกันหมด ผมก็ไมอาจจะเรียกวาผมเปนคนไทยได 
ฉะนั้นควรจะไดมีคณะกรรมาธิการกิจการชายแดนเพิ่มเขามาในคณะกรรมาธิการนี้ 
ผมจึงขออภิปรายสนับสนุนทานกรรมาธิการวา ๓๒ คณะของทานนั้นดีแลวแตควรเพิ่ม 
เขาไปอีก ๓ คณะ คือคณะกรรมาธิการแกไขปญหาหนี้สินแหงชาติ คณะกรรมาธิการ
สงเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม และคณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย ขอบคุณครับ 

พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย  (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
ดอกเตอรคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  ครับ 

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  (กรุงเทพมหานคร) : ขอบคุณทานประธานคะ 
ดิฉัน  คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  กรุงเทพมหานคร  
พรรคประชาธิปตย ทานประธานคะ ตอกรณีที่เรากําลังพิจารณาเรื่องรางขอบังคับ 
การประชุมสภาผูแทนราษฎรในวันนี้ ดิฉันมีประเด็นเดียวคะ ดิฉันไมใชเวลาของสภา 
มากนัก มีประเด็นเดียวคือ ขอบังคับ ขอ ๘๒ (๒๑) ดิฉันอยากจะใหคงไวเหมือนเดิม 
กับที่กรรมาธิการไดรางไว เขาทําไวดีแลวคะวันนี้ทานประธานคะ ดิฉันยืนอภิปราย 



๑๗๓ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              จงถนอม ๗๖/๒ 
 
ตอหนาพระบรมฉายาลักษณที่อยูในสภาผูแทนราษฎรดวยสํานึกในความเปนคนไทย 
ดวยสํานึกในการเปน ส.ส. ดวยสํานึกในการที่เปนขาแผนดินคนหนึ่ง ดิฉันอดชื่นชม
เยาวชน ส.ส. หนุมของพรรคทานหนึ่งไมไดคือ อรรถวิชช สุวรรณภักดี ไดทวงถาม 
เกี่ยวกับเร่ืองนี้สองครั้งสองครา แตก็ไมได รับคําตอบ แลวก็ไมได รับการพิจารณา  
ทานประธานคะ ดิฉันสลดใจมาก แลวก็ไมเขาใจวาทําไมรัฐบาลที่ดูแลทีวี (TV) ชอง ๑๑ 
เดิม ซึ่งเปลี่ยนมาเปนเอ็นบีที (NBT) เพียงเดือนเศษ ๆ นี้ไดนําเรื่องเกี่ยวกับราชวงศตาง ๆ 
ที่ถูกลมลางไป เชน เนปาล ฝร่ังเศส แลวก็ของประเทศอังกฤษมาออกเผยแพรในชอง 
เอ็นบีทีซ้ําแลวซ้ําเลา ไมเขาใจวาคนที่ทําและดูแลอยูนี้เขาคิดอะไรกันอยูคะ ทานประธาน
คงจะเห็นดวยกับดิฉันนะคะวา การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขนั้นเปนการปกครองประเทศไทยมายาวนาน ทุก ๆ ครั้งที่มีวิกฤติประเทศ
จบลงไดก็ไมใชเพราะการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขหรอกหรือ  ดิฉันอยากจะกราบเรียนทานประธานไปถึงคณะกรรมาธิการ 
รางขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรวา ที่รางไวแตเดิมดีมาก แทนที่จะเสียหาย 
กลับเปนสิริมงคล -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                            - ๗๗/๑ 

 
 



๑๗๔ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        สิริพร ๗๗/๑ 
 
นี่เปนรัฐธรรมนูญของประเทศไทย เปนการปกครองของประเทศไทย เปนขอบังคับในรัฐสภาไทย  
การปกครองนี้สะทอนถึงความสัมพันธของสถาบันพระมหากษัตริยกับประชาชนมาชั่วนาตาป 
นานนับหลายสิบป แลวสิ่งดี ๆ งาม ๆ ที่คณะกรรมาธิการไดรางมานั้นเสียหายตรงไหน 
ความสัมพันธตรงนี้ ความเปนเอกลักษณของประเทศไทยที่แกวิกฤติที่สุดในโลกก็ตาม 
วิกฤติคร้ังไหนก็ตาม ก็เพราะการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุขนั่นเองคะ ทานประธานคะ ดิฉันอยากจะขอรองทานประธานผานไปยัง
คณะกรรมาธิการวา ทานจะเพิ่มเติมวิถีคิด แนวคิดอะไรก็ไดทั้งนั้น ในขอนี้เปนการพัฒนาการเมือง 
สื่อมวลชนและการมีสวนรวมของประชาชน การมีสวนรวมก็ไปตัดออก ดฉินัคดิวาทีเ่ขาทาํไว 
ผูหลักผูใหญของบานเมืองที่คิดดีแลว ทําดีแลวทําไวเราควรจะเคารพ แลวโดยเฉพาะการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ขอใหคงไวเถอะคะ แลวก็ 
จะเพิ่มเติมคําอื่น ๆ ที่ถือวาเปนภาษาที่เพราะ เปนสากล ดิฉันไมขัดของเลย ดิฉันคิดวา
ไมไดทําใหความหมายตรงนี้เสียไปเลยนะคะ ดิฉันอยากจะเรียนทานประธานวา ในสังคมไทย 
ในปจจุบันนี้มีขาวคราวเกี่ยวกับเรื่องสถาบันมากมาย ไฮเทค (Hightech) ขึ้นมามากเทาไร 
ก็มีเร่ืองที่พวกเราเศราสลด เพราะวาสถาบันกษัตริยสถาบันของเรานี้เปนที่เทิดทูน เปนที่เคารพ
ของคนไทยทุกคนอยางสูงสุดมาโดยตลอดของทุก ๆ  คนในประเทศไทย กราบขอบพระคุณมากคะ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
คุณพิษณุ หัตถสงเคราะห ครับ คุณจตุพร พรหมพันธุ ครับ 
  นายจุตพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพ กระผม จตุพร  
พรหมพันธุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน พรรคพลังประชาชน ในขอ ๘๒ ผมก็ติดใจ
เหมือนกับทานสมาชิกที่ไดอภิปรายกอนหนากระผม นั่นก็คือ (๒๑) คณะกรรมาธิการ 
การพัฒนาการเมือง การมาเพิ่ม การสื่อสารมวลชน นั้น ผมเห็นดวย และการมีสวนรวม 
ของประชาชน โดยชื่อของคณะกรรมาธิการ เอาการพัฒนาการเมือง เอาสื่อสารมวลชน 
และการมีสวนรวม ดูเสมือนวาจะมีความสวยงาม แตทวาคณะกรรมาธิการเองไปยําถอยคํา 
จนเกิดความเสียหาย ผมเชื่อวาสิ่งที่สมาชิกไดอภิปรายเรื่องการตัดถอยคํานั้นเปนเรื่องละเอียดออน 
ที่คณะกรรมาธิการไมควรจะมองขาม คณะกรรมาธิการชุดนี้เดิมบอกวา มีอํานาจหนาที่ 
 



๑๗๕ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        สิริพร ๗๗/๒ 
 
กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง 
เพิ่ม การสื่อสารมวลชน การมีสวนรวมของประชาชน การสงเสริม และที่ตัดไปคือ 
การเผยแพรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเปนรูปธรรมอยางมากที่สุด 
ทานเอารูปธรรม จุดยืน วิญญาณของการเผยแพรระบอบประชาธิปไตยออก แลวมาใส 
สิ่งที่เปนนามธรรมแทนคือ วิถีคิดและวิถีปฏิบัติที่เปนประชาธิปไตย แลวก็ไปตัดถอยคํา 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งปญหาอุปสรรคที่เกี่ยวของกับการบังคับ 
รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบการพิทักษรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของ ------------------- 
 
                  - ๗๘/๑ 
 



๑๗๖ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               พรภิมล ๗๘/๑ 
 
ทานประธานที่ เคารพ ผมเองเห็นวาคณะกรรมาธิการชุดนี้ทําใหเนื้อหาสาระของ
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของ
ประชาชนสูญเสียกันไปเลย เพราะทานเอาหัวใจที่สําคัญคือ การเผยแพรการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขออก เมื่อทานเปลี่ยนถอยคํา 
เปลี่ยนวัตถุประสงค เปลี่ยนจิตวิญญาณ พอใสวิถีคิดและวิถีปฏิบัติที่เปนประชาธิปไตย 
และไปตัดสิ่งที่มันเปนละเอียดออน ถอยคําอยางนี้ใครก็ไมตองการใหไปเห็น เพราะไปเห็น
ถูกหยิบยกก็ถูกขยายความ สรางความเสียหาย แตวาสิ่งที่สําคัญพอ ๆ กันก็คือวา
ภาระหนาที่มันแตกตางกันโดยสิ้นเชิงครับทานประธาน สิ่งที่ดีอยูแลว เชนวา รวมทั้ง
ปญหาอุปสรรคที่เกี่ยวของกับการบังคับรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
กรรมาธิการชุดนี้ก็ไปตัดออก นี่คือหัวใจ จิตวิญญาณของปญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ สิ่งที่ 
เราประชุมเรื่องอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการ จะเอา ๓๒ คณะตามสัดสวนของ
รางกายที่วาตองมีอาการครบสามสิบสองถูกล็อกอะไรก็แลวแต แตเราเห็นวาอํานาจ
หนาที่ถาเราซอยกันจริง ๆ นั้น ภาระหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งมันมีนอย 
อยูแลว แลวมันก็มีแคชองทางไมที่ประชุมคณะกรรมาธิการก็ในที่ประชุมใหญมันมี
เหลืออยูนอยเทานี้อยูแลว วันนี้กําลังหาเรื่องไปจํากัดสิทธิตัวเองซึ่งมีนอยอยูแลวเขาไป
เสียอีก ทานประธานที่เคารพ ผมจึงบอกวาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการชุดนี้ 
ที่จะพูดเรื่องปญหาอุปสรรคกับการใชบังคับของกฎหมายรัฐธรรมนูญ สิ่งที่เราพูดวันนี้  
ที่อภิปรายกันมีการแสดงความคิดเห็นที่เกิดความคิดแตกตางกันนั้นหัวใจหลักคือ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการชุดนี้เอาปญหาอุปสรรคการใชรัฐธรรมนูญออกไป 
แตใสคําวา พิทักษรัฐธรรมนูญ ขึ้นมาแทน ผมไมใชคนประหลาดบอกวา รัฐธรรมนูญ 
ที่รางโดยคณะรัฐประหารเปนผูมีพระคุณใหเขามาเปนนักการเมืองได แตผมกําลัง 
อธิบายความกับทานประธานวา รัฐธรรมนูญชุดนี้มันมีอุปสรรค มันมีปญหาเพราะที่มา 
ไมไดมาจากกระบวนการที่เปนประชาธิปไตย วันนี้พอเรามาจากการเลือกตั้ง ตัดเรื่อง 
การเผยแพรระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขออก ตัดปญหา
เร่ืองอุปสรรคการใชรัฐธรรมนูญออก แลวใสมาใหพิทักษรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการแทน  
 



๑๗๗ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               พรภิมล ๗๘/๒ 
 
ผมวาคณะกรรมาธิการชุดนี้ก็ประหลาดพอสมควร ทานประธานที่เคารพ ประเด็นตอมา 
ก็คือวา การเพิ่มบอกวา พิทักษรัฐธรรมนูญ นี่แปลความวา คณะกรรมาธิการชุดนี้จะมา
ขัดขวางการแกไขรัฐธรรมนูญหรือเปลา เพราะมีหนาที่จะตองไปกอดรัดรัฐธรรมนูญเอาไว 
เพราะรัฐธรรมนูญนี้สามารถแกไขไดตามที่รัฐธรรมนูญที่เราไมชอบนี่ละครับ โดยผม 
ไมชอบใหอํานาจตามมาตรา ๒๙๑ แปลความวา ใครไปแกไขรัฐธรรมนูญมันไมพิทักษ
รัฐธรรมนูญหรือเปลา ผมวาใสถอยคําอันนี้เปลี่ยนแปลงนี่เสียหายมาก ทานประธาน 
ที่เคารพ ประเด็นตอมาก็คือวา การรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนดี แตไปตัด ชุมชน 
มีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมือง การเพิ่มคําวา เสรีภาพและความรับผิดชอบ  
แตไปตัด การมีสวนรวมการตัดสินใจทางการเมืองของประชาชน ออก ผมบอกวา
คณะกรรมาธิการชุดนี้คิดบนสมมุติฐานอะไร แลวประชาชนเขาจะมีสวนรวมอยางไร  
หรือหลักการมีสวนรวมของประชาชนแปลความกันวา รัฐ ไมวาใครจะมาเปนรัฐก็ตาม 
การมีสวนรวมของประชาชนหมายความวา อยากใหประชาชนรวมในสวนไหน นั่นก็คือวา
การมีสวนรวมของประชาชน แตไมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการคิด ในการทํา 
ในการวางแผน ผมบอกวาระบอบประชาธิปไตยที่มันเสียหายวันนี้เพราะประชาชน 
ขาดการมีสวนรวม แตพอตั้งคณะกรรมาธิการการมีสวนรวมก็ไปตัดเรื่องชุมชนจะมี 
สวนรวมในการตัดสินใจทางการเมืองออก นี่เปนเรื่องประหลาดที่สุดครับ ทานประธาน 
ที่เคารพ ตลอดจนการเพิ่มการแสดงความคิดเห็นของบุคคล สื่อมวลชน ตลอดจน 
คุมครองผูเสียหาย เผยแพรขอมูลและขาวสารไมมีปญหาที่เพิ่มมา แตปรากฏวาไปตัด 
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ ----------------------------------------------------------- 
 
                  - ๗๙/๑ 

 



๑๗๘ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ยุพเยาว ๗๙/๑ 
 
ใครจะมาเปนรัฐบาลไมสําคัญครับทานประธาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะไปคิดตัด 
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับไมได คนที่เปนฝายคานวันนี้วันหนึ่งก็กลับมาเปนรัฐบาล 
รัฐบาลวันหนึ่งอาจจะกลับไปเปนฝายคาน นี่เปนการเมืองโดยปกติของระบอบประชาธิปไตย 
แตหมายความวาการถวงดุลกันดีที่สุดนั่นคือการตรวจสอบ ผมยังเห็นดีเห็นงามกับคณะกรรมาธิการ 
ที่ใสคําวา วัฒนธรรมประชาธิปไตย วัฒนธรรมประชาธิปไตย สงเสริมประชาธิปไตย 
นี่เปนความสวยงามของคณะกรรมาธิการ แตก็ไปตัดในสิ่งที่มันเปนสาระสําคัญ ประเด็นตอมา 
ก็คือ การคุมครองผูเสียหายจากการเผยแพรขอมูลขาวสาร ผมเองเห็นดวยครับทานประธาน 
เห็นดวยเพราะวาไมวาใครจะอยูฐานะไหนก็ตาม เพราะวาใครพูดอะไรจะตองมีความรับผิดชอบ 
มีการพูดแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภาแหงนี้ เร่ืองการจัดรายการโทรทัศน มีอยูครั้งหนึ่งครับ 
ทานประธานที่เคารพ ผูจัดรายการโทรทัศนคนหนึ่งพูดถึงคนที่เขาตอสูทางการเมืองคนหนึ่ง 
แตบังเอิญวาเขานั่งจัดรายการโทรทัศนดวย และไปบอกเบอรโทรศัพทใหประชาชนคนนิยม 
ชมชอบของตัวเองโทรศัพทไปที่บานเขา ก็คนโทรศัพทจนกระทั่งจะตองไปปดสาย ผมถามวา 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นอยางนี้ดูวาเหมือนไมมีอะไร แตวาการใชสิ่งที่ตัวเองทําโดยไมตอง 
รับผิดชอบนั้นเปนความเสียหาย แลววันนี้ก็มาเดินทองเลนอยูในสภาแลวสื่อที่วาคนนั้น 
ทานประธานที่เคารพ ผมจึงบอกวาวันนี้คณะกรรมาธิการที่พิจารณาเรื่องนี้ควรจะทบทวน 
ใน (๒๑) เพราะเปนเรื่องที่มีความละเอียดออนที่สุด เมื่อทานเขียนเร่ืองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข แปลความวา ทานไมมีสิทธิที่จะตัดเลยเพราะมันเปน 
เร่ืองที่ละเอียดออน แตวาตัดขอความนี้เกิดความเสียหายไมพอ แตดันไปตัดอํานาจหนาที่ 
และไปใสสิ่งที่เปนนามธรรมเขามาแทน ทานประธานที่เคารพ วิถีคิด วิถีปฏิบัติมันอธิบายความ 
ไมได แตะตรงไหนก็เปนนามธรรม ผมจึงฝากบอกทานประธานไปยังทานประธาน 
คณะกรรมาธิการวาถามีเวลาปรับเถอะครับ การใชอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการ 
คณะกรรมาธิการจะเพิ่มอีกกี่คณะที่มันเปนประโยชนกับประเทศนี้ อยาเอา ๓๒ คณะ 
บอกวามนุษยมีอาการครบสามสิบสองเปนตัวตั้งและตัดสินกัน พิจารณากันไปอยางนั้น 
แตผมอยากจะบอกกับทานประธานวา อะไรที่เปนความจําเปน อะไรที่เปนความจําเปนสําหรับ 
ประเทศนี้ และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งเขาใหสิทธินอยเต็มที 
 



๑๗๙ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ยุพเยาว ๗๙/๒ 
 
ไปยุงเกี่ยวอะไรไมไดเลยนั้น ถาจําเปนจะทําได อยามาอธิบายความเลยครับวาถาเพิ่มมา 
เราตองเพิ่ม ๑๐ ลานบาท ดูเสมือนหนึ่งวาจะเปนจะตายใหไดเพิ่ม ๑๐ ลานบาท แตถาวา 
พิจารณาองคกรอื่นใดที่ไปแตะตองไมไดใชงบประมาณทานก็พูดเองวาโนน ๕๐๐ ลานบาท 
นี่ ๕๐๐ ลานบาท เพราะฉะนั้นผมจึงบอกวาคณะกรรมาธิการวันนี้นอกจากเรื่อง (๒๑) 
แลวอยาไปติดยึดวาจะตองมีกี่คณะ แตวาเมื่อมีการซอยคณะแลวใหเขาสามารถใชอํานาจหนาที่ 
ไดอยางเต็มที่ เพราะนี่เปนเพียงแคชองทางอันหนึ่ง อันริบหรี่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ขอกราบขอบพระคุณครับทานประธาน 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ทานสมาชิกครับ มีผูหวงใยเรื่องนี้เปนจํานวนมาก ทานประธานคณะกรรมาธิการจะมีอะไรตอบ 
ตอนนี้ไหมครับ 
  นายประสงค บูรณพงศ (ประธานคณะกรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพครับ 
กระผม นายแพทยประสงค บูรณพงศ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ ผมกราบเรียนวา 
ทานที่เคารพที่ไดอภิปรายหลายทานนั้นเปนการอภิปรายที่รับฟงไดและเหมาะสมหลายอยาง 
คือในขั้นกรรมาธิการของเรานี้เราก็ไดพิจารณากันมีการถกเถียงกันอยางถองแทและก็มี 
ความไพเราะในคําพูดในบางสิ่งบางอยาง เมื่อเห็นวามันจะเปนนามธรรมมากเกินไป 
และที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดอภิปรายมานั้นทําใหหลาย ๆ ฝายไดเขาใจขึ้น กระผมก็เห็นวา 
นาจะนํามาเปลี่ยนแปลง ซึ่งขอเปลี่ยนแปลงนี้ผมขออานใหฟงนะครับวาจะทําอยางไร  
  (๒๑) คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวม 
ของประชาชน  
   มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับ 
การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน การมีสวนรวมของประชาชน การสงเสริมและเผยแพร 
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ------- 
 

           - ๘๐/๑ 



๑๘๐ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                ณัฐชนก ๘๐/๑ 
 
รวมทั้งปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับการบังคับการใชรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ตลอดจนสงเสริมใหการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน 
และชุมชนมีสวนรวม เสรีภาพและความรับผิดชอบในการตัดสินใจทางการเมือง แสดงความ 
คิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน ตลอดจนการคุมครองผูเสียหายจากการเผยแพรขอมูลและ 
ขาวสาร ครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
คุณบัญญัติ เจตนจันทร ครับ  
  นายบัญญัติ เจตนจันทร (ระยอง) : กราบเรียนทานประธานสภาผูแทนราษฎร 
กระผม นายแพทยบัญญัติ เจตนจันทร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดระยอง 
พรรคประชาธิปตย กอนอื่นตองขอกราบขอบพระคุณทานประธานที่ใหโอกาส ส.ส. ใหม 
อยางผมไดมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็น ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นเพื่อใหถอยคํา 
ในรางนั้นมีความสมบูรณมากขึ้น ใน (๒๙) คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สืบเนื่องจาก 
ในปจจุบันนี้ระบบการแพทย การสาธารณสุขนั้นไดพัฒนาองคความรูไปนะครับ ในปจจุบันนั้น 
เปนที่ยอมรับกันวามิติทางดานสุขภาพเปนมิติที่จะตองพูดถึงและมีหลักคิดในเรื่องของ 
องครวมในการดูแลสุขภาพครับ เพราะฉะนั้นถอยคําที่จะบงบอกถึงภารกิจนั้นก็มีความจําเปน 
ผมก็อยากจะนําเสนอวา อํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขนั้น ผมอยากจะ
ขอเพิ่มในเรื่องของคณะกรรมาธิการดังนี้นะครับ มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณา 
สอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแพทยและการสาธารณสุข การพัฒนาระบบ 
บริการสุขภาพทางดานการปองกัน ควบคุมโรค การสงเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล 
การฟนฟูสุขภาพของประชาชน ของครอบครัว ของชุมชนและของสังคมในมิติทางดาน 
รางกายและจิตวิญญาณ ผมขออนุญาตขยายความเล็กนอยเพื่อประกอบความเขาใจ 
ปจจุบันการดูแลสุขภาพนั้นก็อยางที่สมาชิกผูทรงเกียรติไดอภิปรายกันหลายทานวา 
จะตองครอบคลุมเรื่องมิติการปองกัน สงเสริม รักษาและฟนฟู การปองกันนั้นหลีกเลี่ยงไมได 
คือ การควบคุมโรคนะครับ ยกตัวอยาง เมื่อมีโรคติดตอก็จําเปนจะตองเขาไปควบคุม 
อยางรวดเร็ว อันนี้ถาตกหลนเรื่องของใจความไปก็อาจจะทําใหกรรมาธิการนั้นจําเปนจะตอง 
 



๑๘๑ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                      ณัฐชนก ๘๐/๒ 
 
ไปถกเถียงกันอีกครั้งหนึ่ง ในเรื่องของสุขภาพนั้นก็อยูในสวนของปจเจกบุคคล ในสวนของ 
สุขภาพครอบครัว ในสวนของสุขภาพชุมชนและสุขภาพของสังคม สวนในมิติของกายภาพนั้น 
ก็คือ ในมิติของทางดานรางกายและจิตวิญญาณครับ เวิรดดิ้ง (Wording) เหลานี้เปน ประทานโทษ 
ที่ใชภาษาอังกฤษนะครับ คําเหลานี้นั้นเปนคําของเวชศาสตรครอบครัว ซึ่งการพัฒนา 
บริการสุขภาพในยุคปจจุบันจะเนนหนักเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบองครวมโดยใช 
ครอบครัวเปนศูนยกลาง ผมขออนุญาตที่จะเสริมเพิ่มเติมในรายละเอียดอํานาจหนาที่ 
ของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขเพื่อใหเกิดความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ก็ขอกราบเรียน 
ทานประธานถึงกรรมาธิการไดโปรดรับไวพิจารณาเพื่อที่จะประกอบความสมบูรณของ 
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขตอไปครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ ---------------------- 
 

         -๘๑/๑ 
 
 



๑๘๒ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                สาริศา ๘๑/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
คุณพิษณุ หัตถสงเคราะห ครับ 
  นายพิษณุ หัตถสงเคราะห (หนองบัวลําภู) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
เพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผม พิษณุ หัตถสงเคราะห สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
จังหวัดหนองบัวลําภู พรรคพลังประชาชน ทานประธานครับ ตอการอภิปรายเรื่องการแกไข 
ขอบังคับซึ่งสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณากันมาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว กระผมเอง 
มีความเห็นในเรื่องของการแกไขที่ทางกรรมาธิการไดแกไขในหมวด ๔ เร่ืองของกรรมาธิการ 
จํานวนคณะกรรมาธิการนั้นกระผมไมติดใจนะครับทานประธาน เนื่องจากวาขณะนี้ 
ยังไมนิ่งก็ยังมีสมาชิกหลายทานเสนอความเห็นแตกตางกันไปนะครับ แตกระผมใครขอ 
สนับสนุนคณะกรรมาธิการซึ่งเสนอมาใหม โดยทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่แปรญัตติไว  
   เ ร่ืองแรกคือ เ ร่ืองของคณะกรรมาธิการแกไขปญหาหนี้สินแหงชาติ 
ซึ่งเสนอโดยทาน ส.ส. สุทิน คลังแสง พรรคพลังประชาชน ทานประธานที่เคารพครับ 
ปญหาหนี้สินตองยอมรับวาประเทศไทยเองแมวาเราก็มีการพัฒนาในหลาย ๆ ดาน 
โดยเฉพาะปจจุบันนี้ราคาขาวก็ดีดตัวขึ้นมาสูงมาก แตอยางไรก็ตามทานประธานครับ 
เกษตรกรที่ทําอาชีพดานการเกษตรก็ยังมีปญหาเรื่องของหนี้สินที่จะตองแกไขอยู 
ตลอดเวลา โดยเฉพาะปญหาที่เปนปญหาใหญอยูขณะนี้ นั่นก็คือเกษตรกรหลายทาน 
ขายสินคาการเกษตรลวงหนาหรือถาเปนพูดภาษาชาวบานก็คือโดนตกเขียวไปหมดแลว 
เพราะฉะนั้นถึงแมวาราคาขาวจะขึ้นมาดีแตก็ไมไดชวยใหหนี้สินของพี่นองเกษตรกรนั้น 
ลดลงไป ถาหากวาคณะกรรมาธิการนี้ไดตั้งขึ้นมาจริง แลวก็ไดรับการรับรองจากสภาแหงนี้ 
กระผมเห็นวาเปนประโยชนอยางยิ่งที่จะเขามาชวยพี่นองประชาชนเกือบจะทุกระดับชั้น 
ในประเทศ ซึ่ง ส.ส. ที่ทําหนาที่ในสภาแหงนี้ก็มาจากประชาชนทุกสาขาอาชีพก็จะเปน 
ชองทางหนึ่งที่จะเขาไปชวยแกไขปญหาหนี้สินซึ่งเปนปญหาใหญของชาติใหหมดไป 
ทานประธานครับ การตั้งคณะกรรมาธิการตั้งขึ้นมาจากความจําเปน ความสําคัญของ 
แตละประเทศ ของแตละรัฐสภาแหงนั้น ยกตัวอยาง ถาประเทศเกาหลีใตก็มีคณะกรรมาธิการ 
รวมชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีคณะกรรมาธิการที่แปลก ๆ  ซึ่งบานเราเองไมมีก็เยอะดวยกัน 
 



๑๘๓ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                สาริศา ๘๑/๒ 
 
เพราะฉะนั้นก็อยากจะสนับสนุนตรงนี้วาไมเปนเรื่องแปลกที่เราจะรับวาปญหานี้สินของชาติ 
เปนปญหาใหญ ซึ่งควรจะนําขึ้นมาเปนคณะกรรมาธิการระดับสามัญ  
   ทานประธานครับ ตอไปคณะกรรมาธิการที่เสนอขึ้นมาใหม ซึ่งกระผม 
ใครขออภิปรายสนับสนุนนั่นก็คือ คณะกรรมาธิการสงเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม 
ซึ่งเสนอโดยทาน ส.ส. ไพจิต ศรีวรขาน จากจังหวัดนครพนม แตตรงนี้ใครขอฝาก 
ทานกรรมาธิการชวยดูชื่อนิดหนึ่งนะครับ การสงเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ผมขอเสนอวา 
นาจะแกเปนการสงเสริมราคาผลิตผลการเกษตร อันนี้ฝากทานอาจารยดอกเตอรพีรพันธุ 
โนตไวดวยถาหากวาแกไดนะครับ ทานประธานครับ การสงเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม 
หรือวาผลิตผลการเกษตรนี้เปนสิ่งสําคัญ เพราะตองยอมรับวาประเทศไทยเปนประเทศ 
ที่มีอาชีพทางดานการเกษตร ๗๐ เปอรเซ็นตของพี่นองหรือวา ๗๐ เปอรเซ็นตของประชากร 
ของประเทศไทยทําอาชีพดานการเกษตรครับ เพราะฉะนั้นถึงเวลาแลวที่เราจะใหความสําคัญ 
กับการสงเสริมราคาผลิตผลการเกษตรทุกอยาง สิ่งใดที่ทําแลว หรือวาปลูกแลว หรือวา 
เพาะแลวไมไดกําไรหรือไมคุมทุนก็ไมควรที่จะสงเสริมใหกับพี่นองเกษตรกรดําเนินการ 
เพาะปลูกสิ่งนั้น ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                   - ๘๒/๑ 
  



๑๘๔ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           ศิริลักษณ ๘๒/๑ 
 
ซึ่งจะสอดรับกับคณะกรรมาธิการแกไขปญหาหนี้สินแหงชาติ สิ่งใดก็ตามแตที่เกษตรกรทําแลว 
สามารถถึงจุดคุมทุนแลวมีกําไรเราจะตองสนับสนุนตอไป เพราะฉะนั้นจําเปนเหลือเกิน 
ที่ทางสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทางรัฐสภานาจะมีคณะกรรมาธิการสงเสริมราคาผลิตผล 
การเกษตรเพื่อใหเหมาะสมกับความเปนจริงของประเทศเรา เราจะตองมีการศึกษาแตละพืช 
แตละชนิดวาตนทุนจริง ๆ แลวเทาไร แลวทําแลวคุมทุนไหม มีกําไรเพียงพอที่เกษตรกร 
จะลงทุนหรือไม ทานประธานครับ กระผมก็มีขออภิปรายนําเสนอไปยังทางกรรมาธิการ 
เพียงเทานี้ ขอกราบขอบพระคุณครับ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
คุณสาทิตย วงศหนองเตย ครับ 
   นายสาทิตย วงศหนองเตย (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพ ผม สาทิตย 
วงศหนองเตย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย ความจริงแลวก็ได 
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนคณะกรรมาธิการยกรางขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร 
ชุดนี้ดวย แลวก็ไดสงวนความเห็นเอาไวในชั้นของกรรมาธิการ ประเด็นของผมที่ตั้งใจ 
อภิปรายในหมวด ๔ วาดวยเรื่องของคณะกรรมาธิการในขอบังคับ ขอ ๘๒ นี้เกิดขึ้น 
เนื่องจากมีความหวงใยในเรื่องของการบัญญัติขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร 
ในขอ ๘๒ ที่วาดวยเรื่องของคณะกรรมาธิการ ผมเองอยูในขางฝายที่ประสงคจะเห็น 
คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาไดมีการจัดตั้งขึ้นโดยเร็วครับ เพราะวานับตั้งแต 
สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ไดเปดสมัยประชุมมา นับจนกระทั่งถึงวันนี้ วันที่ ๒๔ เมษายน 
เปนเวลา ๙๕ วันแลวที่สภาชุดนี้ไมมีคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาขึ้นมาปฏิบัติหนาที่ 
ถายอนกลับไปดูในอดีตหลายปที่ผานมาครับ คณะกรรมาธิการในสภานี้ความจริงยุคแรก 
เร่ิมตั้งแตป ๒๔๙๗ ซึ่งมีสภาขึ้นมาในชุดแรก ๆ นั้นก็เรียกวา อนุกรรมาธิการ เดิมที 
เขาเปดสภาเพียง ๒๐ กวาวัน ๑๐ กวาวัน เขาก็ตั้งคณะกรรมาธิการแลวครับ ในป ๒๕๑๒ 
๒๙ วัน ป ๒๕๑๘  ๕๑ วัน แมกระทั่งหลัง ๆ ครับ ป ๒๕๓๙ ป ๒๕๓๘ ก็ใชเวลา ๓๒ วัน 
๒๗ วัน ยาวนานที่สุดก็คือป ๒๕๔๔ ใชเวลา ๑๑๐ วัน นับจากวันนี้ไปจนกระทั่งถึงอาทิตยหนา 
ถามันผานวันนี้ไปบวกอีก ๗ วันก็เปน ๑๐๒ วัน ที่ผมประสงคจะเรงรัดใหมีการจัดตั้ง 
 



๑๘๕ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ศิริลักษณ ๘๒/๒ 
 
คณะกรรมาธิการสามัญนี่ก็เพราะวาคนที่เสียประโยชนคือประชาชนนะครับ ทานประธาน 
จะเห็นวาญัตติที่เสนอสภานี้เยอะมากครับ ขอหารือก็เยอะ เพราะคณะกรรมาธิการเราไมเสร็จ 
แตดวยความเรงรัดของพวกกระผมทําอยางไรก็ตามมันไมจบเสียที ก็เพราะขอบังคับ 
การประชุมสภาผูแทนราษฎรมามีปญหาเรื่องของการบัญญัติในขอ ๘๒ เร่ืองของคณะกรรมาธิการ 
นี่ละครับ วันนี้ผมเรียนวา ปญหายาวมาถึงขั้นนี้จะรวบรัดใหจบเสียทีเดียวก็คงยากครับ 
เพราะที่จะชี้ใหเห็นตอไปวาผมสงวนขอ ๘๒ กรรมาธิการควรจะคงเอาไวตามรางเดิม 
ที่คณะกรรมาธิการชุดนี้เปนคนรางกอนเสนอเขาสูสภา แลวก็ไปตั้งคณะกรรมาธิการชุดนี้ 
มาปรับปรุงแกไขเปน ๓๒ คณะอยางใหมนี่มันจะมีปญหา ผมสงวนบอก ๓๒ คณะอยางเดิมดีแลว 
๓๒ คณะอยางใหมที่ทานอยากจะไดจะมีปญหาและจะชี้ใหเห็นทีละขอ แตที่จะมีปญหา 
มากยิ่งขึ้นไปกวานั้นทานประธานครับ ถอยคําใหสัมภาษณของทานประธานวิปรัฐบาล 
ประทานโทษที่เอยถึง ทานก็ใหสัมภาษณลงหนังสือพิมพเอาไววา มติวิปรัฐบาลก็บอกจะเอา 
๓๕ คณะ มีการระบุลงไปดวยครับวาจะเอาคณะใดบาง ๓ คณะมีการพูดถึงกัน ผมทราบวา 
คณะกรรมาธิการเองก็ลําบากใจ เพราะอะไรครับ เพราะวาถึงขั้นตอนที่จะลงมติหลังจาก 
เราพิจารณากันจบนี่นะครับ ไมรูวาจะลงมติใหเปน ๓๕ คณะไดอยางไร เพราะคนแปรญัตติ 
ตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรตองแปรญัตติเปนรายมาตรา แลวคนแปรญัตติไว 
มี ๓๓ คณะ คนที่ ๓๕ คณะมีทานเดียวคือ ทาน ส.ส. จากจังหวัดลําพูน เพียงแตวาในแพคเกจ 
(Package) ประทานโทษเอยนามเปนภาษาอังกฤษ ชุดที่ทานเสนอใน ๓ คณะที่เพิ่ม ทราบวา 
ไมตรงกับใจ -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๘๓/๑ 
 
 
 
 



๑๘๖ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           บุศยรินทร ๘๓/๑ 
 
ที่เสียงสวนใหญบางสวนอยากใหเปน ปญหานี้เกิดแนครับ เดี๋ยวขั้นตอนลงมตินี่จะเปนปญหา 
ในเชิงขอบังคับ แลวผมก็ไมอยากจะพูดยาวไปวามันจะทําใหการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ 
เรานี่ชาไปอีก ประเด็นจึงจะยอนกลับวาถาอยากใหเร็วแตไมมีปญหาก็จะมีตัวเลือก ๒ อยาง 
คือ ๑. เอา ๓๒ คณะเดิมที่กรรมาธิการชุดพวกเรารางขึ้น หรือเอา ๓๒ คณะ ชุดปรับปรุงใหม 
ที่คณะกรรมาธิการชุดนี้ไปยกรางมาซึ่งก็โดนสมาชิกติติงไปเยอะ ผมเสนอวาเอาตาม ๓๒ คณะ 
เดิมเถอะครับ ตามที่พวกเราพรรคประชาธิปตยไดแปรญัตติเอาไว สงวนความเห็นเอาไว 
เพราะ ๓๒ คณะที่ทานปรับปรุงใหมจะมีปญหาครับ มันมีปญหาอยางนอย ๓ อยาง คือ 
๑. มีความสับสน ๒. อาจจะมีปญหาขอกฎหมาย และ ๓. จะมีปญหาในทางปฏิบัติถาเกิด 
มีการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญแบบ ๓๒ คณะอยางที่กรรมาธิการชุดนี้ปรับปรุงขึ้นมา 
เวลาเรายกรางเรื่องคณะกรรมาธิการนี้นะครับ เราจะเอาปญหาของปที่แลวมาพูดถึงครับ 
ชุดนี้ก็เหมือนกันครับ เรายกปญหาขึ้นมา ๒ เร่ืองจากคณะกรรมาธิการชุดเมื่อป ๒๕๔๘ 
ตอเนื่องจากป ๒๕๔๔ เราเห็นปญหา ๒ อยางคณะกรรมาธิการเดิมคือ ๑. ปญหาความซ้ําซอน 
ของงานที่แตละคณะกรรมาธิการไปทํา บางทีเร่ืองเดียวกัน ๔ คณะกรรมาธิการครับ วุนวายไปหมด 
ผูชี้แจงออกจากหองนี้ไปหองโนนไปหองนั้น จนตองรางขอบังคับขึ้นมาขอหนึ่งวาดวยเรื่อง 
กระบวนการหาทางแกปญหากรณีญัตติซ้ําซอน ขอ ๒ ครับ เราพบปญหาวาคณะกรรมาธิการ 
มีปญหาประสิทธิภาพในการทํางาน เชน เชิญหนวยงานนั้นหนวยงานนี้เขาไมมา หรือมา 
ก็ไมไดสงผูรับผิดชอบโดยตรงแตสงผูที่อยูในระดับลางมาซึ่งก็เปนปญหากับคณะกรรมาธิการ 
เพราะไมไดคําตอบที่เปนคําตอบจริง ๆ ของหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องนโยบายนั้น ๆ 
เพราะฉะนั้นพอมาปรับปรุงคณะกรรมาธิการชุดนี้ขึ้นมา เอา ๒ ขอนี้มาตั้งแลวก็มีการจัดเรียงกัน 
แตละคณะกรรมาธิการ จริง ๆ ก็จบไปแลวละครับ ๓๒ คณะเดิม วากันตามจริงทานประธาน 
ก็ทราบวาตกลงกันตั้งแตสมัยทานประธานยงยุทธ ติยะไพรัช ยังปฏิบัติหนาที่ ไมไดหยุดปฏิบัติ 
หนาที่นี่วาเอาตาม ๓๒ คณะเดิมอันนั้นแหละ แลวแตละพรรคไปประชุมกรรมการประสานงาน 
สภาผูแทนราษฎรตกลงแบงคณะกรรมาธิการกันไปเสร็จทุกพรรคกลับไป ทุกคนก็ไดลง 
คณะกรรมาธิการอยางที่ตัวเองตองการกัน ปญหามันมาทีหลังนะครับ พอบรรจุระเบียบวาระ 
จะยกเวนขอบังคับเพื่อที่จะตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาก็มีปญหาวาตั้งไมได 
 



๑๘๗ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           บุศยรินทร ๘๓/๒ 
 
ผมก็ไมอยากจะยอนความวาปญหามันมาจากที่ตรงไหน แตขาวคราวก็ปรากฏวาถึงขั้นมี 
ผูหลักผูใหญในวิปรัฐบาลก็มีขาววาลาออกกันไปนั่นก็เปนปญหา แตทีนี้พอมันยืดเยื้อกันมาครับ 
พอถึงขั้นตอนตั้งคณะกรรมาธิการชุดนี้มีบางคนไมไดเปนกรรมาธิการยกรางถูกเปลี่ยน 
เขามาใหมทานก็มาเสนอความคิดใหม ผมก็ไมอยากคิดไปวาที่เสนอความคิดใหมนะเพื่อจะไป 
ยกเลิกขอตกลงเดิม ไมอยากคิดอยางนั้นครับ แตก็มีคนพูดจริงบอกวา ถาลงมติเอาตาม 
๓๒ คณะอยางใหมนี้ ขอตกลงเดิมที่เคยจับสลากกันเอาไววาพรรคนั้นไดประธานคณะกรรมาธิการ 
ชุดนั้น ชุดนี้ตองยกเลิกไป ผมก็พยายามบอกวาเอาอยางนี้ดีไหมถาจะแก อายชุดที่จับสลาก 
หรือตกลงกันไปแลวใหเขาไปเถอะ แลวชุดที่เกิดตกลงเปลี่ยนแปลงอยางใหมนี่ก็คอยมาวากนั 
แตหลายคนก็บอกวาไมไดตองยกเลิกขอตกลง ก็ไมเปนไรก็ตองยกเลิกขอตกลง แตกระบวนการ 
ทุกอยางมันทําใหงานสภาเดินลําบาก ผมเรียนทานประธานเรื่องนี้นิดเดียวเทานั้นเอง 
เพื่อเปนประโยชนในการพิจารณาเรื่องของคณะกรรมาธิการ ทีนี้พอมาเปน ๓๒ คณะอยางใหม 
มันมีปญหาอยางไรครับ ๑. สับสนครับ สับสนเพราะวาภารกิจที่มีการกําหนดเอาไว 
ในหลาย ๆ เร่ืองนั้นมันจะมีการบัญญัติอํานาจหนาที่ลงไปแลวก็เปนการทําใหกรอบ 
การปฏิบัติหนาที่กรรมาธิการนี้มีปญหาครับ ผมยกตัวอยางอันที่ ๑ เลย คณะกรรมาธิการ 
การศึกษาซึ่งอยูใน (๒๗) เดิมเขียนไวดีอยูแลว มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน 
ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาของชาติ ปรากฏวา 
ในคณะกรรมาธิการมีคนไปแปรญัตติเร่ืองของ --------------------------------------------------- 
 
                   - ๘๔/๑ 



๑๘๘ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                  กมลทิพย ๘๔/๑ 
 
สงเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย แนวทางการปรับฐานการเรียนรูประชาชนสูโลก 
ยุคโลกาภิวัตน แตที่ มันยุงเพราะไปบัญญัติเหตุผลเอาไวครับ ซึ่งขอนี้ผมตองขอ 
คณะกรรมาธิการวาตองเอาออกครับ เพราะนี่คือเจตนารมณ ทานไปบัญญัติเจตนารมณ 
ไมทราบเราไดอานกันทุกคนหรือเปลาบอกวา  เหตุผลที่บัญญัติแกอํานาจหนาที่ 
คณะกรรมาธิการการศึกษาเพิ่มเติมขึ้นมาอีก ๒-๓ บรรทัด เพราะเนื่องจากปจจุบันปญหา 
อันเนื่องมาจากความแตกตางของแนวคิดทุนนิยมและแนวคิดตอตานทุนนิยมมีผลกระทบ 
ตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก จึงควรใหคณะกรรมาธิการการศึกษามีภารกิจ 
เพื่อสรางความเขาใจในเรื่องดังกลาวใหแกประชาชน อะไรครับ แปลวาตอไปนี้คณะกรรมาธกิาร 
การศึกษานี้ไปดูแลเรื่องการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาของชาตินี่ตองไปสงเสริม 
แนวคิด ความถูกตอง ความดีงามของแนวคิดทุนนิยมหรือครับ และพยายามจะไปบอก 
แนวคิดตอตานทุนนิยมทั้งหลายนี่มันไมดี มันไมถูกตอง ผมไมอยากคิดนะครับวาแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางตอตานทุนนิยมหรือเปลาครับ นี่คือความสับสน เวลา 
เราเขียนใหม เราบัญญัติใหมแลวเรารีบกันมากครับ ผมก็อยูในคณะกรรมาธิการดวยเห็นใจ 
ทุกคน แตบางทีเรารีบเวลาบัญญัติเจตนารมณอยางนี้ไปมันสับสนแน อันนี้ตองตัดออก 
ความจริงเรื่องนี้มีคนทวงติงไวแลว แตที่จะสับสนมากกวานั้นไปอีกก็คือวาเมื่อวานนี้ผมฟง 
เพื่อนสมาชิกซึ่งสงวนคําแปรญัตติเอาไวแลวทําทาวาจะไดรับการสนับสนุน เทาที่ทราบ 
ขาวมาก็คือคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับความมั่นคงแนวชายแดน ประทานโทษอาจจะใชชื่อผิดไป 
เพราะมันจะมีปญหาสับสนกับชุดที่คณะกรรมาธิการชุดนี้บัญญัติขึ้นมาที่ เ รียกวา 
คณะกรรมาธิการความมั่นคงแหงรัฐ คณะกรรมาธิการความมั่นคงนี่เดิมทีไมมี ใน ๓๒ คณะ 
ดั้งเดิมเลยไมมีครับ มีทหาร มีตํารวจ มีปกครอง มีปกครองทองถิ่นที่อยูชุดเดียวกัน ตอมา 
ก็มีคนบอกครับ  
  (นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ ไดยืนและยกมือขึ้น)  
  นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ (ชัยภูมิ) : ทานประธานครับ ผมขอประทวง 
ทานประธานครับ  
 
 



๑๘๙ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                 กมลทิพย ๘๔/๒ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
คุณหมอประสิทธิ์ประทวงเรื่องอะไรครับ  
  นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ (ชัยภูมิ) : กราบเรียนทานประธานสภาผูแทนราษฎร 
ผม นายแพทยประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชยัภมิู พรรคพลงัประชาชน 
ผมขอประทวงผูที่อภิปรายครับ เขาไมไดสงวนความเห็นอะไรเลย แตเขาไปพูดเรื่องที่เขาไมได 
สงวนความเห็นเขาตองพูดใน ๓๒ คณะ ทานอยาไปพูดเรื่องความมั่นคงทานไมไดสงวนความเหน็ไว 
ขอใหทานประธานวินิจฉัยครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ตอนนี้อยูในชวงการอภิปรายในสวนที่คณะกรรมาธิการแกไขนะครับ เพราะฉะนั้นผูอภิปรายคือ 
สมาชิกทุกทานมีสิทธิที่จะอภิปรายในเรื่องที่คณะกรรมาธิการแกไขทุกเรื่องในขอ ๘๒ นะครับ 
คุณสาทิตยเชิญตอครับ  
  นายสาทิตย วงศหนองเตย (กรรมาธิการ) : ขอบคุณครับ ในคณะกรรมาธิการ 
ความมั่นคงแหงรัฐที่คณะกรรมาธิการชุดนี้ไปยกรางขึ้นมาใหม ผมอยูในคณะกรรมาธิการ 
พอที่จะรูวาเราพูดถึงเรื่องปญหาตามแนวชายแดนขึ้นมา แลวอยากมีคณะกรรมาธิการชุดหนึ่ง 
ที่มาทําเรื่องของแนวชายแดนก็บัญญัติเร่ืองคณะกรรมาธิการความมั่นคงแหงรัฐนี้ขึ้น 
เมื่อวานนี้เพื่อนสมาชิกที่สงวนคําแปรญัตติทานก็บอกวา ถาเกิดเอาคณะกรรมาธิการ 
เรื่องเกี่ยวกับแนวชายแดนที่ทานเสนอก็ไปตัดออกจากคณะกรรมาธิการชุดนี้ในภารกิจ 
ที่เกี่ยวกับกิจการชายแดนออกเสียก็จะเหลือเฉพาะคณะกรรมาธิการความมั่นคงแหงรัฐ 
แลวก็ไมมีหนาที่เกี่ยวกับเร่ืองกิจการชายแดน ประเด็นปญหาก็คือจะมีความสับสน 
เร่ืองอํานาจหนาที่แนนอนระหวางคณะกรรมาธิการการทหารกับคณะกรรมาธิการ 
ความมั่นคงแหงรัฐ แลวแถมมีคณะกรรมาธิการวาดวยเรื่องความมั่นคงตามแนวชายแดน 
อีกดวย เกิดความสับสนเชนนี้จะมีปญหาในทางการปฏิบัติแนนอนในอนาคต ผมยกตัวอยาง 
ใหดูเพียง ๒ เร่ืองเทานั้น 
  ประการที่ ๒ ผมคิดวาถาเอาตามที่คณะกรรมาธิการยกรางขึ้นมาใหมนี่ 
คณะกรรมาธิการบางชุดจะมีปญหาขอกฎหมายครับ ปญหาขอกฎหมายอยางที่วาก็คือ 
 



๑๙๐ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                 กมลทิพย ๘๔/๓ 
 
ทานไดบัญญัติเร่ืองของคณะกรรมาธิการกิจการองคกรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชน และกองทุนขึ้นมา ผมอยูในที่ประชุมดวยตอนที่มีการเสนอเรื่องนี้ขึ้นมา ------ 
 

        - ๘๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๑ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลมาศ ๘๕/๑ 
 
ผมกราบเรียนทานประธานตรง ๆ ครับวา กลับไปเปดดูรายงานการประชุมไดเลย ถอยคํา 
ของการอภิปรายวาทําไมตองมีองคกรตามรัฐธรรมนูญ เปนถอยคําที่บงบอกถึงความไมไววางใจ 
ความไมชอบใจ บางทานผมเชื่อวามีอคติดวยซ้ําไป เมื่อวานนี้ก็มีคนพูดถึงครับ พูดถึงองคกร 
ตามรัฐธรรมนูญที่ตองมีคณะกรรมาธิการขึ้นมาตรวจสอบ เอยถึงองคกรบางองคกร 
ดวยซ้ําไป เชน องคกรนั้นองคกรนี้ แลวก็บอกวากลัวแทบตายตอไปนี้ตองตรวจเสียบาง 
ประเด็นที่เริ่มตนจากอคติอยางนี้มันไปไมไดครับ แตที่จะเปนปญหาขอกฎหมายก็คือ 
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๕ ผมไดทวงติงเอาไวในคณะกรรมาธิการแลวแตวาคณะกรรมาธิการ 
เสียงขางมากก็ไมเห็นชอบดวยผมจึงตองสงวนเอาไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๕ นี้ 
บัญญัติไวชัดในเรื่องที่บอกวา คณะกรรมาธิการซึ่งเปนคณะกรรมาธิการที่ตั้งขึ้นตาม 
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๕ ซึ่งบัญญัติเอาไววา สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจ 
เลือกสมาชิกของแตละสภาตั้งเปนคณะกรรมาธิการสามัญ บอกไวในวรรคสองบอกวา 
กรรมาธิการมีอํานาจออกคําสั่งเรียกเอกสารจากบุคคล เรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริง 
แตเขาบอกวาไมใหใชบังคับกับใครบาง สวนหนึ่งก็บอกวากรรมการในองคกรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญ ประเด็นก็มีคนพยายามเลี่ยงบอกวาก็อยาไปเชิญตัวกรรมการ แตเชิญตัว 
ของคนที่ทําหนาที่หนวยงานทางดานธุรการมา ผมฟงเพื่อนสมาชิกจากพรรคชาติไทย 
ทานหนึ่งอภิปรายเรื่องของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญก็เขียนไวในกฎหมายชัดอีกวา 
มีความเปนอิสระ ประเด็นจะเปนอยางนี้ครับวา ถาเกิดมีคนสงสัยขึ้นมาวาการบัญญัติ 
หรือการเขียนเอาไวในขอบังคับของพวกเราอาจจะไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ เขาสามารถ 
จะใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญกอนที่ขอบังคับนี้จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
โดยการนําเรื่องดังกลาวไปยื่นตอศาลรัฐธรรมนูญใหวินิจฉัยได เพราะขอบังคับการประชุม 
สภาผูแทนราษฎรมีฐานะและสิทธิเชนเดียวกับขอที่วาดวยเรื่องของพระราชบัญญัติ ตรงนี้ 
ก็คือสิ่งที่ทวงติงเอาไววาอาจจะเกิดประเด็นปญหาขอกฎหมายในทางปฏิบัติ สมมุติไปครับ 
ถาวันนี้เราผาน ใหความเห็นชอบคณะกรรมาธิการชุดนี้ออกไปโดยการลงมติไปแลว 
ในภายภาคหนาประธานคณะกรรมาธิการชุดนี้ลงนามในหนังสือของสภาไปเรียกหัวหนา 
หนวยธุรการ จะชื่อใดก็แลวแตในองคกรอิสระองคกรใดองคกรหนึ่งมาตรวจสอบ 
 



๑๙๒ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลมาศ ๘๕/๒ 
 
แลวมีขอแยงวาเรื่องดังกลาวไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ ปญหาจะเกิดครับ แตที่พูดเชนนี้บางคน 
อาจจะติงวาองคกรอิสระแตะตองไมไดหรืออยางไร ทําไมจะไปตรวจตรงนั้นตรงนี้ไมได 
ประเด็นจะเปนอยางนี้ครับวา จริง ๆ ในวุฒิสภาเขามีคณะกรรมาธิการที่วาดวยเรื่องของ 
องคกรอิสระอยูแลว เพียงแตวุฒิสภามีหนาที่ตรงเพราะเขามีหนาที่ทั้งแตงตั้งและถอดถอน 
องคกรอิสระ แตทราบวาเขาระมัดระวังมากวาคณะกรรมาธิการเขาทําไดมากนอยแคไหน 
ขนาดวุฒิสภามีอํานาจหนาที่ตรงเรื่องขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ถามวาสภาผูแทนราษฎร 
ของเราภาระหนาที่ตรงคืออะไรครับ คือ การตรวจสอบฝายบริหารและการแกไขปญหาใหกับ 
พี่นองประชาชน รัฐธรรมนูญมิไดเขียนบัญญัติใหสภาผูแทนราษฎรสามารถไปกระทําเรื่อง 
เชนที่วานี้ไดเพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไวในสวนอื่น เชน เรามีรายงานประจําป เราสามารถ 
ถอดถอนได และอีกสวนหนึ่งคือ การเปนกรรมาธิการวิสามัญเมื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําป นั่นเปนกระบวนการที่เกาะเกี่ยวกันอยูแลวมิใชแตะตองไมได 
แตเรากําลังเขียนอํานาจหนาที่คณะกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อสรางอํานาจอยางใหมของเรา 
ใหกลับไปสามารถที่จะตรวจสอบองคกรอิสระได ถาตรวจสอบโดยเจตนาบริสุทธิ์ไมเปนไรครับ 
แตถาจองไปเช็คบิลเขา ไมชอบเขาอยางที่หลายคนอภิปรายอาฆาตมาดรายเอาไวนี่อันตรายครับ 
สภาไมควรจะเปนเครื่องมือของกลุมใดกลุมหนึ่งเพื่อไปเช็คบิลขาราชการหรือคนในองคกร 
อิสระไมวาองคกรใดองคกรหนึ่งครับ --------------------------------------------------------------- 
 

- ๘๖/๑ 



๑๙๓ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           พรรษวรรณ ๘๖/๑ 
 
สภาทําหนาที ่ในฐานะตัวแทนประชาชน  เรากลาวคําปฏิญาณนี้ในสภาตอหนา 
พระบรมสาทิสลักษณครับ ผมจึงไมเห็นดวย แตโอเค (OK) ครับ เร่ืองขององคการมหาชน 
ก็ดี กองทุนก็ดี รัฐวิสาหกิจก็ดีอันนี้เปนสวนรับกันได แตถาไปตาม ๓๒ คณะเดิมที่ผม 
สงวนความเห็นเอาไว ถามวาตกไปไหม ไมตกหรอกครับ มันก็ยังอยูในคณะกรรมาธิการ 
ชุดตาง ๆ เดิมทีก็เปนเชนนั้น แตผมตองติงเอาไววาเรื่องนี้มีโอกาสที่จะเปนปญหาในทาง 
ขอกฎหมายในอนาคตเราจะเสี่ยงเชนนั้นไปเพื่ออะไรครับ และหนักยิ่งกวานั้นถาเกิดมี 
กรรมาธิการชุดนี้คนใดคนหนึ่งจองจะเช็คบิลขึ้นมาจริง ๆ ตามไปราวีเขาถึงสํานักงาน 
จริง ๆ ความเสียหายจะตกอยูกับฝายนิติบัญญัติเรา ผมติงเอาไวครับ        
   อันที่ ๓ จะมีปญหาในทางปฏิบัติครับ ทางปฏิบัติจะมีปญหาในขอที่ ๑ จริง ๆ 
๓๒ คณะนี้จะยุงพอสมควรนะครับ ผมกลัวปญหาเรื่องหองประชุม ทานประธานก็คงจะ 
ทราบวาปจจุบันหองประชุมมันไมพอครับ ครั้งที่แลวคณะกรรมาธิการบางคณะกรรมาธิการ 
ประชุมตองรออีกชุดหนึ่งเสร็จแทบจะเคาะประตูกันเลยบอกเสร็จไดแลว นั่นแค ๓๑ คณะ 
ไมนับคณะกรรมาธิการวิสามัญ ถาวันนี้มีการลงมติไป ๓๕ คณะนึกสภาพโกลาหลออกไดเลยครับวา 
จะเกิดปญหาอะไร ปญหาอีกเรื่องหนึ่งคือ ปญหาเรื่องของประสิทธิภาพในการทํางาน  
จริง ๆ ๓๒ คณะเดิมผมก็กังวลอยูแลวเพราะทานไปยุบคณะกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุม 
ไปรวมกับคณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแทนราษฎร ผมไปอานงานวิจัยเรื่องของกรรมาธิการ 
มีคนทําวิจัยเอาไว ประทานโทษเอยนามเพื่อเปนเกียรติกับทานคือ คุณอรวรรณ พันธุเปร่ือง 
อยูในรัฐสภาสารไปเขียนบทความนี้เอาไวศึกษาวา นับตั้งแตป ๒๔๗๕ ซึ่งมีพระราชบัญญัติ 
ธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราวเขาใหมีคณะกรรมาธิการซึ่งเรียกวา 
คณะอนุกรรมาธิการ ๒ คณะ ใน ๒ คณะคือ ๑. คณะอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุม 
ก็คือ กรรมาธิการตรวจรายงานการประชุม แลวผมดูแลวมีมาทุกปครับ มาถึงชุดนี้เราก็ไปรวม 
คณะกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมกับคณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแทนราษฎร 
นั่นยุงพออยูแลวแตวาที่ทานแกใหมทานไปเอาคณะกรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติ 
ตามมติของสภาผูแทนราษฎรมารวมเขาไปดวยเอา ๓ ยํามาเปน ๑ ครับ บังเอิญขอบังคับ 
เราในขอ ๒๖ ทานเขียนเอาไวดวยวา รายงานการประชุมจะเปดเผยไดตองผานการพิจารณา 
 



๑๙๔ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          พรรษวรรณ ๘๖/๒ 
 
ของคณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแทนราษฎร คณะกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุม 
และตอไปนี้ตองแถมวาคณะกรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาผูแทนราษฎร 
ดวย ผมบอกไดเลยใครเปนกรรมาธิการชุดนี้สาหัสครับ ปกติคณะกรรมาธิการกิจการ 
สภาผูแทนราษฎรเรื่องก็เยอะอยูแลวครับ คณะกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุม 
นี่ก็หนักหนาสาหัสแถมคณะกรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาผูแทนราษฎรอีก 
ปญหาเกิดครับนี่คือประสิทธิภาพ ผมถึงกราบเรียนทานประธานมาถึงตรงนี้วามีปญหา 
ประเด็นที่ผมจะกราบเรียนเสนอที่สงวนความเห็นในขั้นตอนสรุปนี้ก็คือวาเราจะยุติกันอยางไร 
ในเวลานี้เรามี ๓ ทางเลือก ทางเลือกที่ ๑ กลับไป ๓๒ คณะเดิมอยางที่พวกกระผมสงวน 
อันนี้ก็ลงมติวาเห็นดวยกับผูแปรญัตติแลวก็เอาตามที่พวกผมสงวน ๒. ลงมติวาเห็นดวย 
คงรางของคณะกรรมาธิการเอาไวก็จะกลับไปสูคณะกรรมาธิการ ๓๒ คณะทั้งหมดชุดที่มี 
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม ซึ่งผมก็ชี้ใหเห็นวามีปญหา ๓ ขอดังกลาว กับ ๓. ตามที่ 
ประธานวิปรัฐบาลเสนอคือ ๓๕ คณะอายนี่ยุงแน เพราะถาเอาตาม ๓๕ คณะทานวา 
แลวก็บวกกับแตละคนที่แปรญัตติกันมาเปนปญหาขอปฏิบัติ ผมก็ไมแนใจครับวา 
ที่สุดแลวเราจะไดตั้งคณะกรรมาธิการสามัญกันเมื่อไร แตลงมาจนกระทั่งถึงขั้นนี้แลว 
ชาก็เปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงยากเสียแลวแตตองถูกตอง ผมจึงกราบเรียนวา เพื่อนสมาชิก 
ในสภาแหงนี้ชวยกันพิจารณาดวยความเปนธรรมเพื่อประสิทธิภาพของสภาแลวก็ลงมติ 
อยางที่มีขอเสนอครับ ขอบพระคุณครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
เชิญคุณไพจิต ศรีวรขาน ครับ 
   นายไพจิต ศรีวรขาน (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพ ผม ไพจิต ศรีวรขาน 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครพนม ในฐานะกรรมาธิการและเปนเลขานุการ 
ของคณะกรรมาธิการ --------------------------------------------------------------------------------- 
 

                              - ๘๗/๑ 



๑๙๕ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                กลุนษิฐ ๘๗/๑ 
 
ตองขออนุญาตรบกวนเวลาของสภาตามสมควรเพื่อชี้แจงงานที่คณะกรรมาธิการไดทํา 
โดยเหตุโดยผลและยึดขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรเปนบรรทัดฐาน ทานประธานครับ 
คณะกรรมาธิการดวยความสํานึกในการทําภาระหนาที่ตั้งแตการยกรางและไดรับมอบหมาย 
จากสภาดวยความตั้งใจที่อยากจะใหมีกรรมาธิการมาทํางานในงานนิติบัญญัติเพื่อแกไขปญหา 
ของพี่นองประชาชนในสวนที่ยังขาดตกบกพรองจากการบริหาร เพราะฉะนั้นการพิจารณา 
ทั้งหลายนี้ก็ใชหลักเกณฑโดยมีสัดสวนของคณะกรรมาธิการ ขอความใด หลักการใดที่มี 
ขอขัดแยงก็ใชเวลานานครับทานประธาน อภิปรายกันอยูหลายรอบ โดยเฉพาะในเรื่องของ 
จํานวนคณะกรรมาธิการ ชื่อคณะกรรมาธิการแตละคณะที่ไดผานการพิจารณาในชั้นการยกราง 
ก็ไดใชความแตกตางพิจารณาเหตุและผลทํากันมารอบหนึ่ง แลวมาในชุดที่ ๒ ในชุดของ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญรางขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรพิจารณาในวาระ ๒ มีขอแตกตาง 
ที่จําเปนตองโหวต (Vote) ทานประธานครับ ก็ทํากันดวยความรอบคอบและจริงจัง ทายที่สุด 
ก็ยึดขอบังคับอีกวาเสียงสวนใหญมี ๓๒ คณะ แลวก็จําเปนตองยุบรวมคณะใดก็เอามาใช 
ขอคิดเห็นที่รอบคอบนะครับ แลวก็มีการยุบบางคณะ รวมบางคณะ เพิ่มเปนบางคณะ 
ทายสุดก็เปน ๓๒ คณะ กระผมคิดวาผูที่ไมสามารถที่จะไดตามที่ประสงคตามที่มีความตองการ 
ก็สงวนความเห็น ผมเปนคนหนึ่งที่ไดสงวนความเห็นไวเพราะตองการที่จะตั้งคณะกรรมาธิการ 
เร่ืองราคาสินคาเกษตรในประเด็นนี้ซึ่งไดเสนอไวตั้งแตตน แตวาในชั้นการควบรวมก็ไม 
สามารถที่จะผานความคิดอันนี้ไปใหกับเพื่อนกรรมาธิการที่มีความเห็นรวม เพราะฉะนั้น 
ก็ใชขอบังคับโดยความตั้งใจที่อยากจะใหมีขอยุติกันโดยเร็ว ในการพิจารณาวาระ ๒ ก็เชนเดียวกัน 
แมนวากอนที่จะเขาสูที่ประชุมนี่ก็พยายามที่อยากจะใหเกิดความรอบคอบแลวมีเจตจํานง 
ที่หลังจากที่ไดใชเวลาพอควรในการทําขอบังคับตั้งแตยกรางมาจนถึงการแปรญัตติ 
ดวยเจตจํานงวามีความจําเปนที่ตองมีขอบังคับและมีคณะกรรมาธิการก็ไดเอาเขามาสูสภา 
ดวยความรอบคอบ การพิจารณาก็เปนไปดวยความรวมมือกันดวยดี ทานประธานครับ 
แมนวาวันนี้เราไมสามารถที่จะทําใหเสร็จเรียบรอยตามความตองการที่ประสงคที่จะใหมี 
ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรที่ไดใชใหทัน ทานคณะกรรมาธิการรวมถึงทานสมาชิก 
ก็ไดอภิปรายกันอยางกวางขวางผมกราบเรียนวาถาเสร็จมันก็ดี โดยเปาหมายวาสัปดาหหนา 
 



๑๙๖ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                กลุนษิฐ ๘๗/๒ 
 
เราจะไดตั้งคณะกรรมาธิการกันนะครับ แลวก็จะไดมีผูรับผิดชอบงาน ขอปรึกษาตาง ๆ  
ที่ทานประธานตองรับเปน ๔๐-๕๐ เร่ืองในแตละวันพุธ วันพฤหัสบดีนี้ก็จะผอนคลายไปยัง 
ประธานคณะกรรมาธิการเปนเจาภาพรับไป แตวาทานประธานครับ ดวยความสํานึกวา 
ความรับผิดชอบในฐานะที่เปนคณะกรรมาธิการนี่ก็ตองเคารพขอบังคับที่จะตองทําโดย 
เครงครัดก็เชนเดียวกัน ถามันไมเสร็จก็ถือวาเปนภารกิจที่ตองเปนไปดวยความรอบคอบ 
รวมกัน ผมเชื่อวาทุกคนมีภาระ มีความรับผิดชอบที่อยากจะทําในฐานะตัวแทนประชาชน 
ไมวาจะอยูซีกฝายคานหรือซีกฝายรัฐบาล ผมก็ยังมีความคาดหวังวาในฐานะที่คณะกรรมาธิการ 
โดยเฉพาะทานประธานเองก็พยายามประนีประนอม บางครั้งถอยคําที่มีการปรับเปลี่ยน 
อาจจะคลาดเคลื่อนก็ตองยอมรับกัน ทักทวงกันวาตรงไหนที่จะทําใหเกิดความรอบคอบ 
แตวาสาระสําคัญที่จะตองทําใหเกิดปญหาก็พยายามจะไมใหมีปญหาในขอกฎหมาย 
ขอปฏิบัติดวยความรอบคอบ ทําทุกอยางเพื่อที่จะใหเกิดองคกรตามระบอบของเราเพื่อที่จะได 
ทําหนาที่ตามภาระของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ------------------------------------------------ 
 

        - ๘๘/๑ 
 
 
 



๑๙๗ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                        ณัฐวัฒน ๘๘/๑ 
 
ทานประธานครับ ดวยความรับผิดชอบวา ทําใหดีที่สุดนะครับ แมนจะชา ผมก็เชื่อวา 
กอนสิ้นสมัยประชุมเรานาจะมีคณะกรรมาธิการเพื่อที่จะทํางาน สวนวาจะสิ้นเปลือง 
งบประมาณมากนอย ผมก็เชื่อวาเปนความรับผิดชอบรวมกันอยูนะครับ ไดเห็นความตั้งใจ 
รวมกัน หากแมนวาทําแลวไดเกิดประโยชนตอพี่นองประชาชน บุญกุศลทั้งหลายก็จะสง 
ใหทุกทานไดกลับมาเปนผูแทนราษฎรอีกเมื่อครบ ๔ ปแลว ผมก็หวังอยางนั้น ขอกราบเรียน 
ทานประธานดวยความเคารพดวยครับ  
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
อาจารยประกอบ รัตนพันธ ครับ 
  นายประกอบ  รัตนพันธ (นครศรีธรรมราช) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 
กระผม ประกอบ รัตนพันธ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย 
ตองกราบเรียนทานประธานดวยความเคารพนะครับวา กระผมเองนั่งฟงการพิจารณา 
ขอบังคับมาถึงขอ ๘๒ คือขอบังคับ ขอ ๘๒ ดวยความสับสน และขอสนับสนุนความคิด 
ของทานสาทิตย วงศหนองเตย วาถาทานประธานปลอยอยางนี้ ผมยังหาแนวทางไมออก 
เลยครับวาเราจะลงมติกันไดอยางไร ผมขออนุญาตอภิปรายใน ๓ ประเด็นครับ  

ประเด็นที่ ๑ ในเรื่องของการพิจารณากฎหมาย หรือการพิจารณาขอบังคับ 
ซึ่งผมตองถามทานประธาน เพราะวามันมีการพิจารณาที่คอนขางจะสับสน และไมมีขอยุติ 
ในขอ ๘๒ หรือขอบังคับ ขอ ๘๒ มี ๓๒ อนุคือ ๓๒ วงเล็บ ทานประธานครับ รางที่ผานสภา 
ในวาระรับหลักการกับรางที่คณะกรรมาธิการพิจารณาไปแกไข ๒ รางนี้ไมตรงกัน 
และแนนอนครับ ไมตรงกันเพราะวาคณะกรรมาธิการตองไปปรับปรุงตามคําชี้แนะของ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวาระรับหลักการ แตประเด็นปญหาอยูตรงนี้ครับ เมื่อคณะกรรมาธิการ 
ไปแกไข ไปปรับปรุง เมื่อมีเพื่อนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขอแปรญัตติ เมื่อคณะกรรมาธิการ 
ขอสงวนความคิดเห็น ประธานจะเห็นวาในขอบังคับ ขอ ๘๒ นั้นมีความหลากหลาย 
ทั้งชื่อของคณะกรรมาธิการ ทั้งภารกิจ ทั้งหนาที่ของคณะกรรมาธิการแตละคณะมีการแกไข 
แลวสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแหงนี้ไดอภิปรายมา ๒ วัน ทานครับ ปรากฏวาแตละมาตรา 
แตละอนุ แตละขอบังคับไมมีขอยุติเลย ผมถามวาแลวทานประธานจะลงมติอยางไร 
  



๑๙๘ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                        ณัฐวัฒน ๘๘/๒ 
 
ในที่สุดจะลงมติอยางไร เพราะความหลากหลายใน ๓๒ คณะ ผมกราบเรียนทานประธานวา 
ผมอยูสภาแหงนี้มา ๓ สมัย สมัยแรก ๔ ป สมัยที่ ๒  ๑ ปนะครับ สมัยนี้ยังไมถึงปไมเคยเห็น 
การพิจารณากฎหมายลักษณะเชนนี้ที่สรางความสับสนและไมมีขอยุติ ปกติในการพิจารณา 
กฎหมาย ทานประธานครับ ถามีการแกไขตองขอมติที่ประชุมแหงนี้เปนรายมาตรา 
รายเรื่องวาเรื่องนี้จะเอาอยางไร เอาตามรางเดิมไหมหรือตามรางที่คณะกรรมาธิการไปแกไข 
หรือตามที่เพื่อนกรรมาธิการขอสงวนคําแปรญัตติ แตวันนี้ไมใชครับ ๒ วันสิ้นเปลืองเวลา 
พูดสับสนกลับไปกลับมา แตละขอนี่วกวนและหาขอยุติไมได นี่คือความสับสนขอที่ ๑ 
ที่ผมใครกราบเรียนทานประธานวา ในที่สุดแลวเราจะเอาอะไรกันแน ผมกริ่งเกรงวาสิ่งที่ 
ทานสาทิตย วงศหนองเตย ไดกราบเรียนปญหาเรื่องการพิจารณากฎหมายตอสภาแหงนี้ 
จะเกิดขึ้นจริงและจะเกิดขึ้นแนนอนถาทานประธานปลอยอยางนี้นะครับ นี่คือเรื่องที่ ๑ ทานครับ 
เร่ืองที่ ๒ ผมกราบเรียนทานประธานวา วันนี้เรากริ่งเกรงกันวาคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ขออภัยครับ คณะกรรมาธิการสามัญที่เราจะตั้งตามขอบังคับ ขอ ๘๒ จํานวน ๓๒ คณะ 
โดย ๓๒ คณะนั้นในขอ ๘๒ ผมตองกราบขอบพระคุณคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
รางขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรนะครับ ที่เสียงสวนใหญเห็นดวยคง ๓๒ คณะกรรมาธิการ 
แตดวยใจผมเองทานประธานครับ ------------------------------------------------------------------ 
 
                  - ๘๙/๑ 
 



๑๙๙ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       ดวงใจ ๘๙/๑ 
 
ผมอยากกราบเรียนทานประธานวา ๓๒ คณะก็มากไป แตจริง ๆ ผมไมมีสิทธิที่จะอภิปราย 
เพราะวาไมไดสงวนคําแปรญัตติไว เพียงแตวาผมจะกราบเรียนทานประธานและ 
เพื่อนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแหงนี้ไดเขาใจที่ตรงกัน ผมกราบเรียนวา ๓๒ คณะก็มากไปครับ 
เพราะผมจําไดวากอนที่มีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคมที่ผานมา มีบุคคลหลายฝาย 
ทั้งสื่อสารมวลชน ทั้งพี่นองที่เปนหวงวาการใชเงินของสภาแหงนี้มีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผลจริงหรือไม หลายฝายก็ติงมาวาคณะกรรมาธิการวิสามัญในสภาของไทยเรา 
มันมากเกินความจําเปนและสิ้นเปลือง วันนั้นผมจําไดวาผูหลักผูใหญจากพรรคการเมือง 
ฝายรัฐบาลหลายทาน แมแตฝายคานของผมเองก็หลายคนออกมาประสานเสียงสอดคลองกันวา 
คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาของเรานั้นมากเกินไป บางคณะสับสนมีภารกิจ 
ที่ทับซอนกันแยกไมออกแยงทํางานกัน หลายทานสรุปวาถาพรรคของทานไดเปนรัฐบาลนี่ 
ทานจะลดจํานวนคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาใหนอยลง ดวยเหตุผล ๒-๓ ประการครับคือ 
เร่ืองที่ ๑ ตองการประหยัดงบประมาณ ทั้งงบประมาณที่จะตองเสียคาใชจายในการ 
ดําเนินการตอคณะ ๑๐ ลานบาท เร่ืองที่ ๒ ถาเพิ่มคณะกรรมาธิการนี่ตองเพิ่มขาราชการ 
เจาหนาที่ของสภาผูแทนราษฎรในสภาผูแทนราษฎรอีกตางหาก แลวเรื่องที่ ๓ ทานประธานครับ 
เปนเรื่องที่นากังวล ๓๒ คณะที่ผานมานี่ผมกราบเรียนยืนยันคําพูดของทานสาทิตย 
วงศหนองเตย แยงกันครับไมมีหองประชุม จะประชุมสัก ๓ ชั่วโมงคณะอื่นมาเคาะประตูแลว 
นั่นก็คือปญหา แตผมกราบเรียนทานประธานวา ปญหาเหลานี้แกไขไดไหม ไดครับ 
แตตองไปดูวาเมื่อแกแลวนี่ เมื่อเพิ่มคณะแลวนี่ประเทศชาติไดอะไร พี่นองประชาชนไดอะไร 
ทานประธานครับ ผมไมเชื่อที่เพื่อนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหลายทานบอกวาเราตองใช 
ยุทธศาสตรกุงฝอยไปตกปลากะพง นั่นหมายความวาลงทุนแตนอยแตไดกําไรกลับมามาก 
ถาทําไดนี่ดีมาก แตเทาที่ประสบการณที่ผานมานั้น ทานประธานครับ ผมกราบเรียนวายาก 
ผมเกรงวาการใชยุทธศาสตรใชกุงฝอยไปตกปลากะพงกลับเปนยุทธศาสตรซื้อโซไปคลองลิง 
ในที่สุดหายทั้งโซและลิงไมไดอะไรเลยครับ ผมเรียนทานประธานวา ในการพิจารณา 
วันนี้นี่ใจผมผมตองการลดจาก ๓๒ คณะใหเหลือ ๒๐ บวก ๑ เทากับกระทรวง เพราะวา 
กระทรวงมี ๒๐ กระทรวง กับ ๑ หนวยงานที่เปนสวนหนวยงานที่ไมขึ้นกับกระทรวง 
 



๒๐๐ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       ดวงใจ ๘๙/๒ 
 
ทบวง ๒๑ คณะแคนี้ก็พอ เพราะวาภารกิจของคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาตองทํา 
หนาที่ในการตรวจสอบ คานอํานาจ และพิจารณาเพื่อสงเสริม บําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับ 
พี่นองประชาชน และถาเกิดวาเจากระทรวงทําอะไรดี ผมเขาใจวาคณะกรรมาธิการสามัญ 
ประจําสภานี่ก็ชวยในการสงเสริมประสานกันได เปนภารกิจที่ทําคูขนานกับกระทรวง 
ผมวาถาอยางนี้เรามีหลักคิด แลวเรามีจุดยืนวาทําไมตองมี ๒๑ คณะ ทําไมไมมี ๓๒ คณะ 
ทําไมไมมี ๓๕ คณะ ทําไมไมมี ๓๓ คณะ ถาหลักคิดจัดตั้งคณะกรรมาธิการตามความจําเปน ---- 
 

- ๙๐/๑ 



๒๐๑ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)      เบญจมาภรณ ๙๐/๑ 
 
ผมกราบเรียนวา ๑,๐๐๐ คณะก็ไมจบสิ้นตามความจําเปนที่ประเทศไทยเรามีปญหาอยู 
แตวันนี้ตองมีหลักคิดคูขนานกับการจัดตั้งกระทรวง แตก็เปนไปไมไดครับ ผมเขาใจ 
ทานประธานเพราะวาผมไมไดแปรญัตติไว แตอยากกราบเรียนที่สภาแหงนี้ใหมีความเขาใจวา 
ทานลืมแลวหรือที่พวกเราใหคํามั่นสัญญากับพี่นองประชาชนวาจะลดจํานวนคณะกรรมาธกิาร 
ทานลืมแลวหรือที่เราบอกวา ๓๒ คณะภารกิจซ้ําซอนกันสับสน ก็ขอกราบเรียนทานประธาน 
คณะกรรมาธิการเพื่อที่จะหยุดคิดในเรื่องนี้ ทานประธานครับ ผมคอนขางไมสบายใจ 
ที่มีเพื่อนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแหงนี้บอกวาจะเปนรอยเปนพันคณะก็ไมเปนไร 
แตขอใหพี่นองประชาชนไดรับผลประโยชน ผมกราบเรียนเพื่อนเราคิดอยางนี้เราก็ย่ําแย 
ประเทศชาติก็เสียหาย ผมยอมรับครับวาวันนี้ประเทศไทยเรามีปญหาหลากหลาย 
และปญหาที่กําลังขอความรวมมือจากผูแทนของพี่นองประชาชนมาชวยแก แตถาเรารูจัก 
บริหารจัดการ รูจักในเรื่องของประสิทธิภาพ รูจักในเรื่องของประสิทธิผล ผมกราบเรียนวา 
ปญหาทุกปญหาที่เราประสบอยูขณะนี้เราสามารถดําเนินการไดดวยคณะกรรมาธิการ 
ที่ไมมากนัก ไมจําเปนตองมากอยางนี้ ตองเรียนประธานดวยความเคารพนะครับวา 
ผมเปนหวง และไมเห็นดวยที่จะเพิ่มคณะกรรมาธิการเกิน ๓๒ คณะ ๓๒ คณะก็มากแลวครับ 
แทจริงไมควรเกิน ๒๑ คณะตามเหตุและผลที่ผมกราบเรียนใหทานประธานทราบ  
  สวนที่ ๒ ก็คือชื่อภารกิจของแตละคณะกรรมาธิการ เพื่อนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
แหงนี้อภิปราย ๒ วันครับ ผมขออนุญาตไมซ้ํา แตผมขอใหคณะกรรมาธิการชุดนี้ไดจดจํา 
ทบทวนแลวก็ใสใจเพื่อที่จะมาแกไขปรับปรุงใหสอดรับกับสิ่งที่ถูกตองตามที่เพื่อนสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรแหงนี้ไดอภิปราย แลวก็สวนสุดทายขอทบทวนเรื่องของการลงคะแนน การโหวต 
การขอมติวาทานจะขออยางไร ผมกราบเรียนวา ผมสับสนมากนะครับ เพราะวาขอ ๘๒  
มี ๓๒ อนุคือขอบังคับ ขอ ๘๒ มี ๓๒ วงเล็บ แตละวงเล็บนั้นบางวงเล็บทานไมแกไข  ก็โอเคไมมี 
ปญหา แตบางวงเล็บทานแกไขยกเลิกบางคณะกรรมาธิการ และเพิ่มเติมบางคณะกรรมาธิการ 
บางวงเล็บทานมาแกไขรายละเอียดของภารกิจ หนาที่ ความรับผิดชอบของแตละคณะ 
อภิปรายทั้ง ๒ วันไมมีขอยุติ ผมถามวาแลวทานจะทําอยางไร กราบขอบพระคุณมากครับ 
 
 



๒๐๒ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)      เบญจมาภรณ ๙๐/๒ 
 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
คุณอลงกรณ  พลบุตร ครับ เดี๋ยวกรรมาธิการตอบทีเดียวเลยแลวกันนะครับ 
  นายอลงกรณ  พลบุตร (เพชรบุรี) : ทานประธานที่เคารพ กระผม อลงกรณ 
พลบุตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี พรรคประชาธิปตย กระผมมีความเห็น 
ตอการแกไขขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรของคณะกรรมาธิการซึ่งมีการแกไข 
ในหมวด ๔ กรรมาธิการ ในขอ ๘๒ ความจริงการปรับปรุงแกไขระบบคณะกรรมาธิการ 
ซึ่งถือวาเปนกลไกสําคัญของสภาผูแทนราษฎรนั้นมีความสําคัญอยางยิ่ง ไมวาจะเปน 
เร่ืองของการไปแกไขกรอบอํานาจหนาที่ตลอดจนกรอบของภารกิจของแตละคณะกรรมาธิการ 
เพราะวาไดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ตลอดจนภารกิจแลวก็กรอบอํานาจหนาที่พรอมกันไป 
แตวามีอยูคณะกรรมาธิการหนึ่งซึ่งกระผมเห็นวาอาจจะมีปญหาตอการขัดตอรัฐธรรมนูญ ----- 
 

- ๙๑/๑ 



๒๐๓ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       สายชล ๙๑/๑ 
 
นั่นก็คือการที่กําหนดใหมีคณะกรรมาธิการใน (๒/๑) ก็คือ คณะกรรมาธิการกิจการองคกร 
ตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และกองทุน การกําหนดกรอบอํานาจหนาที่ 
ใหคณะกรรมาธิการชุดใหมดังกลาวที่มีการแกไขจากรางเดิมนั้น คือใหมีอํานาจหนาที่ 
กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของหนวยงาน 
ขององคกรตามรัฐธรรมนูญ ความจริงประเด็นดังกลาวนั้นเปนเรื่องที่ลอแหลมมากทีเดียว 
แลวก็หมิ่นเหมตอรัฐธรรมนูญวาสภาของเราไดเขียนใหอํานาจตัวเองเขาไปคาบเกี่ยว 
ตอความเปนอิสระขององคกรตามรัฐธรรมนูญหรือไม ทานประธานคงจะไดเห็นวาในรัฐธรรมนูญ 
ในหมวด ๑๑ วาดวยองคกรตามรัฐธรรมนูญนั้นจะมีอยูดวยกัน ๒ สวน สวนที่ ๑ ก็คือ 
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีอยูดวยกัน ๔ องคกร ก็คือ ๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๒. ผูตรวจการแผนดิน ๓. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
๔. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน สวนที่ ๒ องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ ๑. องคกรอัยการ 
๒. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ๓. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ที่ผมเปนหวงกังวลตรงที่วาการยกรางขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรและมีการปรับปรุง 
เชนนี้อาจจะถูกยื่นวามีความขัดตอรัฐธรรมนูญ เราตองยอมรับวารัฐธรรมนูญที่มีการตรา 
กันไวแลวก็มีผลบังคับใชในป ๒๕๕๐ นั้นไดดําเนินการในลักษณะการยอมรับตอหลักการ 
ของการมีองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ ซึ่งเปนฉบับแรกที่ประเทศไทยไดมี 
การตรารัฐธรรมนูญและมีการบัญญัติในเรื่องขององคกรอิสระเกิดขึ้น โครงสรางเดิม 
ของหลักในระบอบประชาธิปไตยก็คือ การมีอํานาจ ๓ ฝาย ฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร 
และฝายตุลาการ แตการมีองคกรอิสระนั้นเปรียบเปรยกันวาเปนอํานาจที่ ๔ นั่นคือ 
การออกแบบการปกครองประเทศของเราซึ่งโดยกฎหมายสูงสุดก็คือรัฐธรรมนูญ และเมื่อ 
มีรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ เราก็ยังมีองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญเชนเดิมปรับปรุงบางเล็กนอย 
และแนนอนในโครงสรางของรัฐธรรมนูญก็ไดมีการกําหนดในเรื่องของการถวงดุลและ 
ตรวจสอบกันและกันไมวาจะเปนฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการ และองคกรอิสระ 
ดังนั้นจะเห็นไดวาในอีกหลายหมวดในรัฐธรรมนูญจึงไดกําหนดในเรื่องของการสรางระบบ 
ของการถวงดุลและตรวจสอบซึ่งกันและกัน ไมไดหมายความวาองคกรอิสระนั้นจะอิสระ 
 



๒๐๔ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       สายชล ๙๑/๒ 
 
ไปเสียทั้งหมด เพราะภายใตการที่ใชภาษีที่มาจากประชาชนนั้นทุกคนจะตองถวงดุล 
และตรวจสอบกันได ทานประธานจะไดเห็นวาหมวด ๑๒ นั้นจะมีการตรวจสอบการใช 
อํานาจรัฐและมีหมวดที่วาดวยการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและตําแหนงอื่น ๆ 
ซึ่งรวมถึงผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระทั้งหลาย ผมจึงเห็นวาในเรื่องนี้คณะกรรมาธิการ 
คงจะตองชี้แจงตอสภากอนที่จะใหมีการลงมติ เพราะวาเรื่องนี้ไมใชเปนประเด็นเรื่องจํานวน 
คณะกรรมาธิการวาจะมากจะนอยไมไดเกี่ยวของกับเรื่องของใครจะเห็นดวยไมเห็นดวยวา 
ควรจะมีคณะกรรมาธิการชุดนั้นชุดนี้แตเปนเรื่องที่สภากําลังจะกระทําการขัดตอรัฐธรรมนูญ 
โดยคณะกรรมาธิการชุดนี้ เพราะฉะนั้นการที่ทางสภาจะมีการลงมติยกมือสนับสนุน 
หรือไมสนับสนุนนั้นจะตองเกิดความมั่นใจวาการลงมติดังกลาวนั้นไมไปสนับสนุน 
ตอการกระทําที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ ซึ่งผมเขาใจวากรรมาธิการมีหลายทานที่มีความเขาใจ 
ในเรื่องของรัฐธรรมนูญและกรอบอํานาจหนาที่ แตอยากจะเรียนทานประธานวา การกําหนด 
ในเรื่องดังกลาวนั้นลอแหลมมากทีเดียวครับ นั่นคือประเด็นในเรื่องของตัวรัฐธรรมนูญ 
๒. อยากจะพูดสั้น ๆ  นิดเดียวครับวา ความของใจของการที่มีการกําหนดใหมีคณะกรรมาธิการ 
ชุดดังกลาวนั้นอาจจะถูกแปรเจตนาไดวาเปนความพยายามที่จะเขาไปในการที่จะไป ----- 
 
                                                                                                                      - ๙๒/๑ 



๒๐๕ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       จีรนุช ๙๒/๑ 
 
ตรวจสอบ ควบคุมองคกรอิสระจะดวยเหตุผลกลใดจากเหตุการณในอดีต ในเรื่องของการที่ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินก็ดี คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบแหงชาติก็ดี หรือวาองคกรอยางคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ดีนั้นไดมี 
ผลบวก ผลลบตอการปฏิบัติหนาที่ของรัฐบาลในอดีตหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
ในอดีต หรือแมแตการเลือกตั้งในชวงที่ผานมา ซึ่งไมเปนผลดีตอภาพลักษณโดยรวมของ 
สภาผูแทนราษฎร ซึ่งเราถือวาเปนสถาบันนิติบัญญัติและเปนตัวแทนปวงชนชาวไทย 
จึงขอใหทานคณะกรรมาธิการไดกรุณาชี้แจงประเด็นนี้ใหเกิดความกระจางนะครับ 
กอนที่ทานประธานจะใหมีการลงมติครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
เชิญกรรมาธิการครับ  
   นายชินวรณ บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช) : ทานประธานครบั  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
เดี๋ยวกรรมาธิการชี้แจงกอนดีไหมครับ หรือจะถามประเด็นเดียวกันครับ  
   นายชินวรณ  บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช) : เมื่อกี้ทานประธานบอกวา 
ใหผมอภิปรายกอน ผมขอไมยาวครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
เชิญนั่งกอนครับ ขอกรรมาธิการนะครับ ผมจะเปดโอกาสใหอภิปรายอีกสัก ๒ ทาน  
แลวทานกรรมาธิการตอบรวดเดียวเลยครับ ก็อยากจะเรียนทานสมาชิกอยางนี้ครับ 
ผมเองมีความพยายามเรงรัดขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรของเราใหผานวาระ ๓ 
ออกไปใหเร็วที่สุดเทาที่หนาที่หรืออํานาจของผมพึงจะมีได จะเห็นไดวาในการประทวง 
แตละครั้งที่ผานมาผมพยายาม ไมไดมีจุดประสงคอะไรครับ อยากจะทําใหขอบังคับ 
การประชุมสภาผูแทนราษฎรครั้งนี้ที่เรากําลังพิจารณาอยูนี่ผานที่ประชุมออกไป เดิมตั้งใจวา 
อยากจะใหผานภายในวันพฤหัสบดีคือวันนี้ครับ แตดูแลวคงไมประสบความสําเร็จ 
แตอยางไรก็ตามสําหรับขอ ๘๒ ที่ผมเปดโอกาสใหพวกเราไดอภิปรายกันคอนขางมาก 
ใชเวลาถึง ๘ ชั่วโมง ๗ ชั่วโมง เพราะวามันเปนเรื่องสําคัญ อยากใหสมาชิกทุกฝายไมวา 
 



๒๐๖ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       จีรนุช ๙๒/๒ 
 
จะเปนฝายรัฐบาล ฝายคาน กรรมาธิการไดตรึกตรองถึงผลประโยชนของชาติบานเมือง 
ที่จะไดรับดวยความรอบคอบครับ เชิญคุณชินวรณครับ  
   นายชินวรณ  บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช) : ทานประธานที่เคารพ กระผม 
ชินวรณ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปตยจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ผมตองขอขอบพระคุณ 
ทานประธานที่ใหโอกาสใหผมไดอภิปรายในขอบังคับ ขอ ๘๒ ผมก็คงใชเวลาไมยาว 
ทานประธานครับ เพราะจริง ๆ แลวดวยความปรารถนาดี ผมไดหารือกับทานประธาน 
ตอนเริ่มตนไปแลววาการพิจารณาในขอบังคับ ขอ ๘๒ นี้ ถาหากวายังติดเงื่อนไขอยู 
๔ ประเด็นที่ผมกราบเรียนไปก็จะทําใหการลงมติวันนี้อาจจะไมประสบความสําเร็จ 
เหมือนทานประธานวา ทานประธานก็คงจะมองออกนะครับ ผมขออนุญาตที่จะทบทวน 
ประเด็นที่ผมหารือไปแลวนิดหนึ่งครับ ผมเรียนจริง ๆ ครับวาดวยความปรารถนาดี 
เพราะทานประธานคณะกรรมาธิการกับผมนั้นเคยเปนกรรมาธิการชุดเดียวกัน ทานเปนประธาน 
คณะกรรมาธิการติดตามนโยบายและงบประมาณ ผมเปนรองประธานของทานนะครับ 
ทานก็คงจะรูนิสัยใจคอวาในการทํางานก็เหมือนทานประธานวา เราตางคนก็ตางรักษา 
หนาที่เพื่อใหเปนประโยชนสูงสุดกับประเทศชาติบานเมืองครับ  
   ผมอยากจะกราบเรียนวา เมื่อกี้เพื่อนสมาชิกหลายทานไดพูดถึงกรอบ 
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการ ซึ่งมีคณะกรรมาธิการที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติมนั้น 
ไปหมิ่นเหมตอการขัดหรือแยงกับอํานาจหนาที่ขององคกรอื่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
ตรงนี้ก็จะเปนปญหาที่สําคัญที่ผมกราบเรียนในเบื้องตนและไดหารือเอาไว  
   ขอที่ ๒ คือขอตกลงของกรรมาธิการในการประชุมตอนคณะกรรมาธิการยกราง 
ซึ่งจริง ๆ แลวก็ไมไดเปนเรื่องใหม เปนเรื่องที่ออกจากที่ประชุมแหงนี้ ผมคนหนึ่งไดเปน 
ผูหารือวาเราจะทําอยางไรที่จะใหมีคณะกรรมาธิการเพื่อที่จะไดทําหนาที่ในการที่จะรับเร่ือง 
รองเรียนตาง ๆ ของพี่นองประชาชนใหไดอยางรวดเร็ว ในวันนั้นประธานในขณะนั้นคือ 
ทานประธานยงยุทธ ติยะไพรัช ก็รับวาเรานาที่จะไปหารือกันดําเนินการโดยขอบังคับ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยอนุโลม ซึ่งเปนเรื่องที่นายินดีนะครับ  ผมคิดวาวันนี้ถาหากพวกเรา 
 



๒๐๗ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       จีรนุช ๙๒/๓ 
 
ทั้งหลายที่อยูในสภาแหงนี้มีความเขาใจตรงกัน แลวก็ละ วางในสวนที่จะไปมองถึง 
ผลประโยชนของแตละฝาย แตมองผลประโยชนของการใชอํานาจหนาที่ของฝายนิติบัญญัติ 
ใหเกิดประโยชนสูงสุดแลว ผมคิดวาขอตกลงที่เราไดตกลงกันมันเปนเครื่องยืนยันใหเห็น 
ถึงเจตนารมณที่สําคัญ ผมหารือดังกลาวนี้แตเพื่อนกรรมาธิการไดลุกขึ้นตอบวา ขอให 
ดําเนินการไปตามขอบังคับ ถาดําเนินการไปตามขอบังคับก็คงเหมือนทานประธานวาก็คือ 
การลงมติวันนี้ ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๙๓/๑ 
 
 
  
 
 
 



๒๐๘ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     รัชนีพร ๙๓/๑ 
 
ก็คงยากที่จะประสบความสําเร็จวันนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรรมาธิการเองไปเขียน 
ในขอสังเกตเอาไวชัดเจน  ทานไปเขียนในขอสังเกตเอาไววา ตอไปนี้การลงมติใด ๆ ก็แลวแต 
ขอใหไดมีการตรวจสอบองคประชุมโดยการเสียบบัตร ผมคิดวาวันนี้มันก็จะมีปญหา 
ถาหากวาพวกเรายังตกลงกันไมได แมแตเร่ืองที่พวกผมพยายามนําขอเสนอที่ประนีประนอม 
ก็คือวาในกรณีที่มีการขอสงวนความเห็น ซึ่งผมก็แปลกใจนะครับ ก็เพิ่งเห็นคณะกรรมาธิการ 
ชุดนี้ครับ แตจริง ๆ แลวกรรมาธิการสวนใหญเมื่อขึ้นไปนั่งอยูขางบนในฐานะกรรมาธิการ 
ตรงนั้นทานจะตองตอบและชี้แจงในฐานะที่เปนกรรมาธิการเสียงขางมาก แตวันนี้แปลก 
คนที่ตอบไปหนากอนนี้ก็พยายามที่จะชี้แจงในฐานะกรรมาธิการเสียงขางนอย ผมคิดวา 
ถาจะเปนกรรมาธิการเสียงขางนอยก็คงจะตองมาพูดขางลางเพื่อไมใหเกิดความสับสน 
นี่คือเปนสิ่งที่ทําใหชี้เจตนารมณอีกอยางหนึ่งวากรรมาธิการเสียงขางมากทําไมไมยืนยัน 
ละครับ ความคิดเห็นในระบอบประชาธิปไตย ทานเปนตัวแทน พวกผมเปนตัวการ มอบให 
ทานไปเปนกรรมาธิการทานตองยืนยันในเหตุผลวาทําไมทานจึงใช ๓๒ คณะ โอเค 
ทานเปลี่ยนไปเปน ๓๑ คณะ ไปยุบรวมพวกผมรับไดครับ แลวแมแตวันนี้คนที่สงวนความเห็น 
พวกผมบอกวาถาหากทานไปเพิ่มอํานาจหนาที่ก็ยังเปนการประนีประนอมเพื่อที่จะสามารถรับได 
แตทานก็ไมดําเนินการ และที่สําคัญสิ่งที่ทานควรจะชี้แจงเพื่อประโยชนและศักดิ์ศรีของสภานี้ 
ตามประเด็นที่ผมหารือทานยังไมชี้แจง และทานประธานคณะกรรมาธิการกรุณาชี้แจง 
จะดีครับ เพราะวันนี้มีขอกลาวหากันวาที่ทางกรรมาธิการเสียงขางมากไมยอม ไมยอมชี้แจง 
ตามเหตุผลของกรรมาธิการเสียงขางมาก เพราะมีรัฐมนตรีบางทานไปดําเนินการวาใหมี 
การตกลงเปลี่ยนแปลงกรรมาธิการใหม อยาใหประธานคณะกรรมาธิการเปนฝายคาน ซึ่งผมวา 
ถามองอยางนี้เปนเรื่องที่ไมถูกตอง ผมจึงเรียนหารือเปนเบื้องตนนะครับ แตนี่เมื่อทาง 
กรรมาธิการไมยอม และกรรมาธิการเสียงขางมากยังไมไดตอบในฐานะกรรมาธิการ 
เสียงขางมาก ผมก็คิดวาเพื่อนสมาชิกในซีกฝายคานก็จําเปนที่จะตองรักษาประโยชน 
เพราะวาเราไมตองการเห็นรางขอบังคับฉบับนี้ออกไปโดยการหมิ่นเหมตอกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
เราไมตองการเห็นการเปลี่ยนแปลงขอบังคับ จํานวนคณะกรรมาธิการ หรือวาอํานาจหนาที่ 
ของคณะกรรมาธิการเพื่อสนองตอบตอการที่จะใหเปนการกระทํานอกเหนือจากอํานาจนิติบัญญัติ 
 



๒๐๙ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     รัชนีพร ๙๓/๒ 
 
และที่สําคัญที่สุดก็คือวาผมอยากจะกราบเรียนวา ขอตกลงที่ตกลงกันไว และทานหวังวา 
การทํางานหลังจากผานคณะกรรมาธิการชุดนี้ ถาเปลี่ยนแปลงจํานวนคณะกรรมาธิการได 
เปลี่ยนแปลงกรรมาธิการได ขอตกลงที่ตกลงกันไมใชเปนขอยุติ ถาเปนอยางนั้นผมคิดวา 
การทํางานรวมกันในสภานี่คงไมเรียบรอยละครับ ผมเองก็เคยเปนทั้งกรรมาธิการ 
ฝายคานและเปนกรรมาธิการพรรครวมฝายรัฐบาล เคยประชุมรวมกันกับทานประธาน 
ทุกสัปดาหในชวงสมัยที่ผานมา ก็ไดพบความเปนจริงสัจธรรมวาเมื่อไรเรามีเสียงขางมาก 
เราก็ตองเคารพเสียงขางมาก แตขณะเดียวกันผมคิดวาในกลไกระบอบประชาธิปไตย 
เราก็ตองเคารพเสียงขางนอยเชนเดียวกันนะครับ คือปฏิบัติตามเสียงขางมากแตตองเคารพ 
เสียงขางนอยเชนเดียวกัน แตวันนี้เมื่อทานคิดวาการปกครองโดยเสียงขางมากแลวจะใช 
แบบวิธีการวาถาหากพวกทานตองการวายังไมสามารถสนองตอบตอจํานวนคน หรือวา 
บุคคลที่อยากเปนประธานคณะกรรมาธิการ นอกเหนือจากหลักการผมคิดวาพวกกระผม 
ก็ยอมไมไดครับ อยางนอยก็มีหลายคณะกรรมาธิการที่ไดมีการแกไข แลวผมคิดวาก็จะมี 
ปญหาในการทํางานในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ผมเปนหวงมากคือคณะกรรมาธิการ 
กิจการสภาผูแทนราษฎร ทานประธานครับ ผมคิดวาสภาในวันนี้ผมเคยพูดในที่ประชุมแหงนี้ 
ทานประธานเองก็เปนมาหลายสมัยทานก็เปนคนที่มีหลักการในสภาแหงนี้ทุกครั้ง 
ที่ทานอภิปราย ผมคิดวาทานก็คงจะไดยิน พวกผมไดเกิดความคิดกันวาในบรรดา ส.ส. 
หลายทานไดเกิดความคิดรวมกันวาเราจะทํางานอยางไรใหในสภานี้ไดทํางานแลว 
มีประสิทธิภาพ คือสนองตอบตอปญหาประชาชน ไมใชพูดแลวผานเลย แตทานก็เอา 
คณะกรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาผูแทนราษฎรไปไวรวมกับคณะกรรมาธิการ 
กิจการสภาผูแทนราษฎร ทั้ง ๆ ที่เราตองการใหมติของสภาแหงนี้มีผลบังคับใชออกไปแลว 
มีผลตอการที่ฝายบริหารตองไปดําเนินงาน วันนี้หลายคนเกิดความรูสึกวาแมแตขอบังคับแคนี้ 
ก็ยังไมสามารถที่จะเสนอแนะใหกรรมาธิการเสียงขางมากไดยอมรับความคิดเห็นและเพื่อ 
รวมความคิดเห็นดังกลาวนั้นใหเกิดความสมานฉันทสูงสุดนะครับ  
  อีกคณะกรรมาธิการหนึ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนตอทานประธานที่มีการแกไข 
คือ คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวของเกี่ยวกับความมั่นคงแหงรัฐ ซึ่งตรงนี้แหละครับผมอยากจะ 
 



๒๑๐ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     รัชนีพร ๙๓/๓ 
 
กราบเรียนวา จริง ๆ แลวเขียนไปแลวอานมาจะเกิดความสับสนมากเลยทานประธานครับ 
จะเกิดความสับสนมาก ผมเรียนวามีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน 
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
                       - ๙๔/๑ 



๒๑๑ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                 สุทธาทิพ ๙๔/๑ 
 
ที่เกี่ยวกับกิจการชายแดน ความมั่นคงแหงรัฐ โดยเฉพาะปจจัยที่สงผลกระทบตอความมั่นคง 
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทานลองอานดูสิครับ เพียงแต 
ทานไปเพิ่มอํานาจหนาที่อยางนี้ละครับ ผมคิดวาถาเราเชิญอธิบดีมาสักคนหนึ่งทานไมตอง 
วิ่งกันทุกหองหรือครับ ๓๒ หอง นึกภาพดูสิครับ แมแตสมัยที่ผานมาเพื่อนขาราชการที่มาชี้แจง 
ที่สภาเขาบอก โอโฮ ถาตั้งญัตติอยางนี้ไมสามารถที่จะแบงอํานาจหนาที่ชัดเจน วันหนึ่ง 
เขาจะตองมอบผูอํานวยการกองทุกผูอํานวยการกองมาชี้แจง เพราะเขาไมสามารถที่จะวิ่งทัน 
เพราะความมั่นคงของรัฐทานก็ยังไปเกี่ยวของกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี ทานลองนึกภาพดูสิครับวาถาอยางนี้จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดไหม  
พออธิบดีไมมา พวกเราซึ่งเปนสภาแหงนี้เราก็บอกวาแมแตขาราชการระดับอธิบดีไมยอมมา 
ทานประธาน ผมก็มารองเรียนบอกวา คณะกรรมาธิการมีอํานาจในการเรียกบุคคลมาชี้แจง 
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ แตวาอธิบดีไมยอมมา ในทายที่สุดพวกผมก็กลาวหาทานวา 
ฝายบริหารไมยอมที่จะมอบอํานาจ ทั้ง ๆ ที่ทําหนังสือเชิญหัวหนาสวนราชการแลว 
ในขอบังคับใหมบอกวา ใหเชิญไปทางรัฐมนตรีดวยเพื่อจะไดดําเนินการควบคุมกํากับ 
เพื่อมาชี้แจงคณะกรรมาธิการใหคณะกรรมาธิการนั้นไดทําหนาที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
กบัพี่นองประชาชน แตผมถามสิครับ ถาทานเขียนอยางนี้และมีคณะกรรมาธิการมากมาย 
อยางนี้อธิบดีจะมาทันหรือครับ เขาก็ตองมอบใหผูอํานวยการกอง บางเรื่องมอบใหขาราชการ 
ระดับ ซี ๕ ซี ๖ มาเลยครับทีนี้ เพราะวาจะไปโทษเพื่อนขาราชการไมได เพราะวันหนึ่ง 
มาวิ่งแตละหอง ๆ ไมทัน นี่คือสิ่งที่จะเกิดปญหาในอนาคตถาเขียนอํานาจหนาที่ของ 
คณะกรรมาธิการเชนนี้นะครับ  
  และที่สําคัญอีกคณะกรรมาธิการหนึ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนคือ 
กรรมาธิการการศึกษา ผมนี่อยากจะกราบเรียนกับทานประธานเลยครับ จริง ๆ ผมเรียนวา 
สภาของเรานั้นไดใหความสําคัญในเรื่องของคณะกรรมาธิการการศึกษานี่คอนขางมาก 
เพื่อนสมาชิกในสภานี้ แมแตกรรมาธิการที่นั่งอยูขางบนนั้นหลายทานก็ใหความสนใจ 
ในเรื่องนี้ แตผมคิดวานี่เปนครั้งแรกครับ ผมไมแนใจวากรรมาธิการเสียงขางมากนี่จะไป 
ยอมรับใหมีการเขียนอํานาจหนาที่ที่เพิ่มเติมจากภารกิจของการศึกษาออกไปไดอยางไรครับ 
 



๒๑๒ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                 สุทธาทิพ ๙๔/๒ 
 
เชน การสงเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย รวมทั้งแนวทางการปรับฐานการเรียนรูของประชาชน 
สูโลกยุคโลกาภิวัตน ผมคิดวาเขียนอยางนี้ทานเหมือนกับเขียนในแผนการศึกษาชาติเลย 
จริง ๆ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการการศึกษานั้นผมวามีอํานาจหนาที่ที่สําคัญ 
ในเรื่องของการจัดการศึกษา เพราะเราตองยอมรับความเปนจริงทานประธานครับ วันนี้ 
อยาวาเปรียบเทียบกับประเทศอื่นเลยครับ เปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบานของเรา เชน 
มาเลเซียที่มีปจจัยนําเขาในการจัดการศึกษาที่เทา ๆ กันกับประเทศไทย วันนี้หลายประเทศ 
เขามองอนาคตของมาเลเซียวาการศึกษาของเขาสามารถที่จะพัฒนาคนเพื่อนําไปสู 
การพัฒนาประเทศชาติในโลกในยุคอนาคตได แตประเทศไทยของเราทานประธานครับ 
วันนี้เพียงแตคณะกรรมาธิการการศึกษา คณะกรรมาธิการการศึกษายังไปเพิ่มภาระหนาที่ 
ที่ไมใชเปนบทบาทโดยตรงครับ การสงเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยนั้นควรจะไปอยูใน 
คณะกรรมาธิการชุดอื่น ควรจะไปอยูในคณะกรรมาธิการวาดวยเรื่องของการมีสวนรวม 
หรือวาดวยเรื่องของกิจการสภาผูแทนราษฎร หรือวาดวยเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ 
วาดวยเร่ืองการพัฒนาฐานความรู อะไรที่เกี่ยวของกับการที่เราจะตองไปดําเนินการ 
เพื่อที่จะใหทุกภาคสวนของสังคมนั้นมามีสวนรวมกับการศึกษา อยางนี้เหลานี้เปนตน 
ทานประธานครับ ที่ผมอยากจะกราบเรียนกับทานประธานวาไมเชนนั้นแลวไมสามารถ 
จะตกลงได  
   ขอสุดทาย ไมใชเปนเรื่องสาระของเนื้อหาในขอ ๘๒ แตผมอยากจะ 
เรียนถามทานประธานดวยความเคารพทานประธานวา วันนี้ทานจะลงมติอยางไรครับ 
ที่จะไปรวมเพื่อใหเปนไปตามขอเรียกรองของฝายที่สงวนความเห็น ทานจะลงมติอยางไรครับ 
ที่พนจากขอกลาวหาวากรรมาธิการเสียงขางมากนั้นไดถูกเรียกรองวาใหมีการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมาธิการใหจํานวนมากขึ้นและเพื่อที่จะดําเนินการ ผมคิดวา 
ถาทานชี้แจง ๓-๔ ประเด็นที่ผมกราบเรียนไมไดนี่นะครับ แนนอนที่สุดวันนี้ทานทั้งหลาย 
ก็คงจะตองรับผิดชอบในเรื่องของขอบังคับนี้ที่จะมีปญหาในอนาคต และที่สําคัญที่สุด 
 
 
 



๒๑๓ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                 สุทธาทิพ ๙๔/๓ 
 
เราหวังเชนเดียวกันกับทานประธานวาตองการใหขอบังคับไดมีผลบังคับใชโดยเร็ว พวกผม
ไมมีปญหาครับ แมจะไมมีผลบังคับใชก็ตองใชขอบังคับตามป ๒๕๔๔ โดยอนุโลมอยูแลว ------ 
 
                              - ๙๕/๑ 



๒๑๔ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                      สุภาภรณ ๙๕/๑ 
 
สัปดาหนี้ถายังไมผานผมตองเรียกรองใหตั้งคณะกรรมาธิการโดยอนุโลมโดยขอบังคับ 
ป  ๒๕๔๔ ไมอยางนั้นจะไมเปนไปตามขอตกลง ผมจะไปทวงถามที่ทานยงยุทธก็ทวงถาม 
ไมไดแลว ตองทวงที่ทานประธานนะครับ เพราะฉะนั้นขอขอบคุณครับทาน  
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
คุณสมควร โอบออม แลวก็ขอเปนกรรมาธิการเลยครับ 
  นายสมควร โอบออม (นครสวรรค) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 
ผม สมควร โอบออม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครสวรรค เขต ๑ ตามที่ผมไดดู 
แลวก็ไดฟงการพิจารณาขอบังคับ หมวด ๔ กรรมาธิการ ขอ ๘๒ นะครับ ผมเองก็ไมเขาใจ 
ในคณะกรรมาธิการที่ไดเพิ่มขอความเกี่ยวกับ (๓๒) คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม 
ขอความก็มีอยูวา คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณา 
สอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม อันนี้เปนของ 
กรรมาธิการที่ยกรางใชไหมครับ แตกรรมาธิการในคณะนี้ก็มาเพิ่มคําวา อุตสาหกรรม 
ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดยอม ผมคิดวาคํานี้มันก็นาจะฟุมเฟอย ผมคิดวาอยางนั้น 
เพราะในคําวา คณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม ก็ยังมีคําวา พัฒนาอุตสาหกรรม ตบทาย 
ก็คือ รวมทั้งศึกษาผลกระทบอันเกิดจากอุตสาหกรรม ถาเผื่อจะใชคําวา อุตสาหกรรม 
ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดยอม ก็นาจะมีทั้งหัวขอดวยแลวก็ลงทายดวย ทีนี้ผมคิดวา 
อยางนี้ละครับไมเขาใจเหมือนกันวาทําไมตองเพิ่มคํานี้ขึ้นมา เปนขอสังเกตครับ ก็ขอหารือ 
ประมาณนี้ครับ ขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
เชิญกรรมาธิการ ดอกเตอรพีรพันธุ พาลุสุข ครับ  
  นายพีรพันธุ พาลุสุข (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานครับ ผม 
พีรพันธุ พาลุสุข สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดยโสธร พรรคพลังประชาชน ในฐานะ 
กรรมาธิการครับ กระผมได รับฟงการอภิปรายของเพื่อนสมาชิก มีขอที่ผมคิดวา 
อยากจะทําความเขาใจกับทานสมาชิกทั้งหลายนะครับ ในเรื่องขอเปนหวงเรื่องหนาที่ 
 



๒๑๕ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            สุภาภรณ ๙๕/๒ 
 
ของคณะกรรมาธิการกิจการองคกรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และกองทุน 
ประเด็นหลักที่ทานอภิปรายวา อํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการชุดนี้อาจจะมีปญหา 
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือมันจะขัดกับรัฐธรรมนูญ ขอวิตกเรื่องนี้คณะกรรมาธิการ 
ไดพิจารณากันอยูหลายรอบ ไดมีความพยายามที่จะเชิญผูที่เกี่ยวของในการยกราง 
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะผูแทนจากคณะกรรมการกฤษฎีกามาใหขอมูลในเรื่องนี้กอนที่จะ 
ตัดสินใจกันอยางไรตอไปนะครับ รวมทั้งไดศึกษารัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๕ แลว ทานประธานครับ 
ในคณะกรรมาธิการชุดนี้มันมีอยูหลายองคกรที่เรารวมเขามาวาควรจะใหสภาไดพิจารณาดวย 
ก็คือ ๑. องคกรตามรัฐธรรมนูญ คือถาไปดูในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เปนครั้งแรกที่มีการแยก 
องคกรตามรัฐธรรมนูญออกมา ความจริงคําวา องคกรตามรัฐธรรมนูญ มันเปนความกาวหนา 
ทางวิชาการที่เพิ่งมีการบัญญัติขึ้นในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ เพิ่งจะนําเขามาในประเทศไทย 
เมื่อไมนานมานี้นะครับ เพราะฉะนั้นการตกผลึกทางวิชาการก็ดูเหมือนจะยังมีความสับสนอยู 
เราเคยเรียกที่เคยไดยินวาเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ แลวก็มีการใหอํานาจหนาที่ 
แกองคกรเหลานี้ จนกระทั่งหลายครั้งพวกเราก็ถามกันเองวา ทําไมจึงใหอํานาจหนาที่ 
แกองคกรเหลานี้มาก มากจนกระทั่งวันหนึ่งไมมีใครตรวจสอบได แลวเขาก็บอกวาเขาเปน 
องคกรอิสระ ทานจําไดไหมครับวา กกต. เองก็มีความเห็นวาเขาไมอยูภายใตการตรวจสอบ 
ของศาลปกครอง แตศาลปกครองเองก็บอกวาศาลปกครองก็มีอํานาจที่จะตรวจสอบ 
ในเรื่องที่เปนคําสั่งทางปกครองของ กกต. ได ----------------------------------------------------- 
 

                - ๙๖ /๑ 
 



๒๑๖ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                            ประภาลักษณ ๙๖/๑ 
 
แลวในที่สุดก็นําเรื่องนี้ไปสูศาลรัฐธรรมนูญและคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่อง 
อํานาจของ กกต. ในทางวิชาการวันนี้พวกผมที่สอนกฎหมายอยูนี้ก็ยังถกเถียงกันอยูวา 
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นมันถูกตองเพียงใด อันนี้ก็เปนความกาวหนาในทางวิชาการ 
แตในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เราแยกเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ แลวจะมาแยกเปน ๒ พวกคือ 
พวกแรกเรียกวา องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และพวกที่สองคือ องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ 
พอเริ่มหัวขออยางนี้ในรัฐธรรมนูญก็เกิดปญหาขึ้นมาแลว ผมยอนถามไปยังผูที่รางวา 
ถาอยางนั้นคณะรัฐมนตรีก็ดี สภาก็ดี ศาลก็ดีเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญหรือไม มันเปน 
ปญหาครับ เพราะฉะนั้นเมื่อทานแยกออกมาอยางนี้นะครับ และแยกเปน ๒ กลุม 
กลุมหนึ่งเปนองคกรอิสระ สวนกลุมที่สองเปนองคกรอื่น องคกรอื่นไมอิสระใชไหม แลวคําวา 
อิสระ คืออะไร นี่เปนความสับสนในทางวิชาการที่ควรจะตองศึกษากันตอไปเพื่อใหเกิด 
ความชัดเจนนะครับ เพราะฉะนั้นในชั้นของคณะกรรมาธิการจึงเห็นวามันมีองคกรอื่น เชน
องคกรอัยการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
ก็เปนองคกรอื่น แมกระทั่งองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับ ซึ่งก็ไดแก กกต. ผูตรวจการแผนดนิ 
ป.ป.ช. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินนะครับ ทุกองคกรเหลานี้ยังคงมีหนาที่ตองเสนอ 
รายงานประจําปตอรัฐสภาอยู เพราะเขาก็รับงบประมาณไปจากประเทศ ฉะนั้นเมื่อเขา 
ไดงบประมาณไปก็จะตองสงรายงานตอสภาอยู สภาก็มีหนาที่ตรวจสอบไดในสวนที่เปน 
อํานาจหนาที่ของสภาก็ไมแปลกครับ ถาอยางนั้นเมื่อสภาสามารถที่จะตรวจสอบการทํางาน 
ขององคกรเหลานี้ตามรายงานที่เขาเสนอมาได เมื่อเราตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมา ทําไม 
จึงจะใหคณะกรรมาธิการซึ่งเปนผูแทนของสภานี้ไมสามารถที่จะเขาไปทําหนาที่สอบถาม 
ตรวจสอบดูการทํางานขององคกรเหลานี้ที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญ ทานประธานครับ  
ถายอนกลับไปดูมาตรา ๑๓๕ อานกันใหชัด ๆ ในวรรคสองที่บอกวา คณะกรรมาธิการ 
ตามวรรคหนึ่งคือ คณะกรรมาธิการของสภานี่นะครับ มีอํานาจออกคําสั่งเรียกเอกสารจาก 
บุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทํา 
หรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษานั้นอยูได และใหคําสั่งเรียกดังกลาวมีผลบังคับ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ แตคําสั่งเรียกเชนวานั้นมิใหใชบังคับกับผูพิพากษาหรือตุลาการ 
 



๒๑๗ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                            ประภาลักษณ ๙๖/๒ 
 
ที่ปฏิบัติหนาที่ตามอํานาจหนาที่ในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดี ก็แปลวา 
เรียกผูพิพากษามาถามวาทําไมจึงตัดสินอยางนี้ ทําไมตัดสินอยางนั้นไมได หรือดวย 
การพนักงานบุคคลของแตละศาลทําไมจึงโยกยาย เลื่อนขั้นคนนี้ อันนี้เรียกไมได หามอยู 
แคนี้ครับ เร่ืองอื่นไดไหม ไดสิ เพราะอยางนอยศาลเอง องคกรเหลานี้เองก็ยังรับงบประมาณ 
ไปจากประเทศอยู แลวใครจะตรวจสอบ ถาไมใชรัฐสภาเปนผูตรวจสอบ ตอไปนะครับ 
และมิใหใชบังคับกับผูตรวจการแผนดินหรือกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
คณะกรรมาธิการก็ดูคํานี้หลายครั้ง หามเฉพาะกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
และหามเฉพาะในประเด็นไหนครับ  ที่ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่โดยตรงในแตละองคกร 
ตามรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
แลวแตกรณี ก็แปลวา ๑. ผูตรวจการแผนดินนี่เรียกทานมาสอบสวนไมไดในเรื่องที่ทาน 
ทําหนาที่โดยตรง คําวา โดยตรง คืออะไร ก็คงตองไปดูในกฎหมายฉบับนั้น ผมไมแนใจวา 
จะมีการปฏิบัติโดยทางออมหรือไม ก็ตองไปดูหนาที่ของแตละองคกรนะครับ รวมทั้งกรรมการ 
ในองคกรอิสระก็เชนเดียวกัน เพราะฉะนั้นในหนาที่ของคณะกรรมาธิการนี่นะครับ 
นอกจากจะมีองคกรอิสระแลวยังมีองคกรอื่นอีกดวย เพราะฉะนั้นในการทําหนาที่ 
ที่คณะกรรมาธิการไดยกรางขึ้นมาบอกวา ใหทําหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน 
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับองคกรเหลานี้ แนนอนครับ เมื่อถึงคราวปฏิบัติจริง คณะกรรมาธิการ 
ก็ตองระมัดระวังวาไมใหขัดตอรัฐธรรมนูญมาตรานี้นะ ถามันไมเขาขายของรัฐธรรมนูญ 
ที่หามไวอยางนี้ ในเรื่องอื่นนั้นก็สามารถที่จะทําได ผมจึงเห็นวาการบัญญัติหนาที่ของ 
คณะกรรมาธิการชุดนี้ไมนาจะขัดกับรัฐธรรมนูญครับ ขอบคุณทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
คุณนิสิต สินธุไพร ครับ  
 
                  - ๙๗/๑ 



๒๑๘ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              จงถนอม ๙๗/๑ 
 
  นายนิสิต  สินธุไพร (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพ ผม นิสิต สินธุไพร 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดรอยเอ็ด พรรคพลังประชาชน ทานประธานที่เคารพครับ 
ในฐานะเปนกรรมาธิการนะครับ ก็กราบเรียนตอที่ประชุมวา คณะกรรมาธิการเสียงขางมาก 
ยืนยันวาเราเองเสนอ ๓๒ คณะ อันนี้ชัดเจนนะครับ ประเด็นที่ ๒  ก็กราบเรียนวา ในสวนที่มี 
การแปรญัตติในคณะกรรมาธิการแลวก็ในที่ประชุมซึ่งก็มีการแปรญัตติหลายประเด็น ๑. มีการแปรญัตติ 
ตัดขอความบางสวน บางขอความซึ่งที่ประชุมก็ทราบกันแลว ๒. มีการปรับปรุงหนาที่ 
ภารกิจของคณะกรรมาธิการ และ ๓. มีการแปรญัตติในเรื่องของชื่อคณะกรรมาธิการ 
ซึ่งในสวนที่เปนรายชื่อของคณะกรรมาธิการที่วามีการแปรญัตติในที่ประชุมก็มีอยู ๔-๕ ทาน 
ซึ่งที่ประชุมจะตองมีลงมติเพิ่มเติมที่กรรมาธิการไดยืนยัน ๓๒ คณะ ก็มีคณะกรรมาธิการ 
แกไขปญหาหนี้สินแหงชาติ  คณะกรรมาธิการสงเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม  คณะกรรมาธิการ 
กิจการชายแดนไทย  คณะกรรมาธิการกิจการชาวไทยโพนทะเล  แลวก็ของคุณสถาพร 
มณีรัตน ขอประทานโทษที่เอยนาม มีการแปรญัตติวรรคหนึ่ง แลวก็เพิ่ม (๓๓) (๓๔) (๓๕) 
อันนี้คือขอความที่ตองมีการลงมติกันในอนาคต ซึ่งก็ใหประธานสภาดําเนินการลงมตินะครับ 
ทีนี้ประเด็นที่ทานสมาชิกไดถามในเรื่องการเพิ่มหนาที่และภารกิจ บางคณะกรรมาธิการ 
เกิดความสับสน อยางเชน คณะกรรมาธิการการศึกษาซึ่งมีการเพิ่มอํานาจหนาที่ 
ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการไดเพิ่มขอความวา การสงเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
รวมทั้งแนวทางการปรับฐานการเรียนรูของประชาชนสูโลกยุคโลกาภิวัตน  จึงขอกราบเรียน 
ทานประธานวา ขอความดังกลาวนี้คณะกรรมาธิการเองมีการหารือกันอยางกวางขวางวา 
สมควรที่จะมีการเพิ่มเติมเขาไปเพื่อขยายบทบาทของคณะกรรมาธิการในการสงเสริม 
กํากับเร่ืองของประชาธิปไตย ซึ่งครั้งหนึ่งก็มีการอภิปรายในที่ประชุมคณะกรรมาธิการวา 
ระบบโรงเรียน สถาบันการเรียนรูตาง ๆ มีการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ตอมา 
ก็ปรากฏวาเรื่องดังกลาวก็หยอนยานไป นาที่จะมีการสงเสริมระบบประชาธิปไตย สงเสริม 
วัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาอยางจริงจัง อันนี้ก็เปนหนาที่ 
กรรมาธิการตองไปติดตามกํากับรายงานตอสภาใหไดทราบตอไป ประเด็นที่ ๒ 
เรื่องการปรับฐานการเรียนรูของประชาชนสูโลกยุคโลกาภิวัตน ตองยอมรับเบื้องตนวา 
 



๒๑๙ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             จงถนอม ๙๗/๒ 
 
กระบวนการเรียนรูทางการศึกษาขณะนี้มีความกวางขวางแลวก็ลึกมาก โดยเฉพาะสื่อ 
การเรียนรูที่ทันสมัยแลวก็สื่อการเรียนการสอนที่มีความกาวหนา ดังนั้นการจัดการ 
เร่ืองการเรียนรูยุคโลกาภิวัตนมีความจําเปนและสําคัญ เพราะขณะนี้การเรียน การสอน 
ในระบบโรงเรียนหรือนอกระบบโรงเรียนก็ดีมีปญหาเรื่องสื่อการเรียน การสอนที่มีความทันสมัย 
อยางมาก ก็เปนปญหาที่จะตองมีการเพิ่มเติมเพื่อใหกรรมาธิการไดศึกษาเรียนรูแลวก็กํากับ 
ติดตามรายงานสภาและรัฐบาลตอไป ก็ขอกราบเรียนวา เปนเจตจํานงของคณะกรรมาธิการ 
ที่มีความตั้งใจที่จะใหมีการขยายบทบาทภารกิจใหคณะกรรมาธิการไดทําหนาที่เพิ่มเติมขึ้น 
นอกจากที่เปนหนาที่เดิมที่คณะกรรมาธิการมีอยูตามรางเดิม ขอขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย  (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
นายแพทยประสงค บูรณพงศ ครับ 
  นายประสงค  บูรณพงศ  (ประธานคณะกรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพครับ 
ผม นายแพทยประสงค  บูรณพงศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครพนม ในฐานะ 
ประธานคณะกรรมาธิการนะครับ กระผมอยากจะกราบเรียนวา ทานที่เคารพทั้งหลาย 
ที่อภิปรายมา มีทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวย โดยเจตนาซึ่งก็บอกวาทางของผมก็ตองจดจํา 
ใสใจตรวจสอบ ผมขอรับทานนะครับ เราจะทําอยางดีที่สุด โดยมีเหตุผลวา อํานาจนิติบัญญัติ 
ควรจะเปนสิ่งที่สูงสุด มีประโยชนสูงสุด อันนี้เราตั้งเปาไวอยางนี้ครับ และเราก็ดําเนินการ 
ตามกฎเกณฑ ขอบังคับที่วางไวทุกประการ เพื่อใหเกิดผลที่ดีที่สุดนะครับ เพราะฉะนั้น 
แนวคิดของคณะกรรมาธิการที่ทําออกมา แลวก็มีการอภิปรายทั้ง ๒ ฝายเรารับฟงครับ 
แตแนนอนการรับฟงจะเชื่อฝายใดฝายหนึ่งก็คงจะไมได ----------------------------------- 
    

                         - ๙๘/๑ 



๒๒๐ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        สิริพร ๙๘/๑ 
 
ก็เอาเหตุผลที่ดีที่สุดมาพิจารณา มารับหรือไมรับ ไมใชคณะกรรมาธิการเทานั้น ก็มาตัดสิน 
โดยทางสภาใหญที่นี่ เพราะฉะนั้นกระผมก็กราบเรียนวา เราทําโดยเจตนาอันบริสุทธิ์ 
ที่ตรงไปตรงมานะครับ ไมมีสิ่งซอนเรนทั้งหลาย ไมมีใครมาบอกวาจะตองมีอยางโนนอยางนี้ 
กี่คณะ เราเตรียมกันมาตั้งแตยกรางแลวนะครับวาจะตองเอาสิ่งที่เปนประโยชน ไมวาจะเปน 
คณะที่เพิ่มขึ้นมา คณะตรวจสอบองคกรอิสระหรืออะไรก็ตาม หรือคณะที่จะเพิ่มใหม แลวเรา 
ใชโดยขอบังคับนี่แหละ บางครั้งมีขอถกเถียง เราถือวาโหวตกันครับ ผมอยากจะกราบเรียน 
ทานที่เคารพทั้งหลายวา ๓๒ คณะเกิดจากการโหวต โหวตแลวทางฝายที่เห็นดวยวาจะตอง 
มากกวา ๓๒ คณะ ทางฝายที่วาเห็นดวย ๓๒ คณะเปนฝายชนะ เมื่อเปนฝายชนะแลว 
มันก็เปนอุดรู เมื่ออุดรูแลวที่บอกวาจะเพิ่มโนนเพิ่มนี่ก็เพิ่มไมได จึงมีการคลุกเคลาเกิดเพิ่มขึ้น 
มาใหม นี่การเพิ่มมาใหมก็เปนกฎเกณฑธรรมดา กรรมาธิการเสียงสวนใหญเมื่อเขาจะเพิ่ม 
มาใหม เพราะวาเสียงสวนใหญเดิมทีเขาอยากจะใหมันมีหลาย ๆ คณะ ไมใชวาใหมันมีแค 
๓๒ คณะหรอก พอเราเปดโอกาสใหกรรมาธิการหลายทาน แมกระทั่งผูแปรญัตติ สิ่งใด 
ที่เปนประโยชนตอสภา ตอฝายนิติบัญญัติก็ทํากัน เพราะฉะนั้นผลออกมาอยางนี้วา 
มันมีแลว ๓๒ คณะที่รางขึ้นมาใหสภาพิจารณา มีผูแปรญัตติมาอีกหลายอยาง ซึ่งหลาย ๆ 
ทานก็บอกวามันยุงยากเหลือเกิน มีแปรญัตติมากเหลือเกิน ผมเชื่อในมันสมองของสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎร เชื่อในมันสมองนักการเมือง เหตุการณของกฎหมายก็ผานอยางนี้มา 
เพราะวาหลายสมัยแลว บางฉบับก็ยุงยากมากแตเรามีกฎ มีขอบังคับ เมื่อวาระที่ ๑ ผาน 
มันก็มาวาระที่ ๒ วาระที่ ๒ เมื่อตกลงกันไมได พูดกันมาก ยาวแลว มีเหตุผลมากมายแลว 
ก็มาชวยกันตัดสินโดยการลงคะแนนโดยการโหวต สิ่งใดที่สภาใหญเห็นวาสมควร ยกตัวอยางวา 
เรามาโหวตวาจะเอาตามกรรมาธิการหรือไม หรือจะเอาตามเสียงของผูแปรญัตติมันก็ไดผลแลว 
จากเสียงผูแปรญัตติ ผูสงวนวาจะเอาขอไหนมันก็ไดผลออกมา ผมก็วามันไมใชเร่ืองยุงยากเลย 
ถาเดินตามกฎเกณฑของมัน ก็มีหลายทานที่กลัววามันจะผิดรัฐธรรมนูญคือคณะกรรมาธิการ 
ทานดอกเตอรพีรพันธุก็ไดพูดไปแลว แตก็เปนสิทธิครับ เปนสิทธิของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ที่จะดําเนินการตอไป นี่เปนเรื่องธรรมดาของทางการปกครองแบบประชาธิปไตย อยางนั้น 
ผมกราบเรียนยืนยันอีกครั้งวา การพิจารณาขอบังคับอันนี้ไมมีอะไรแฝงเรน ไมมีการอาฆาตมาดราย 
 



๒๒๑ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        สิริพร ๙๘/๒ 
 
ถาพูดถึงองคกรอิสระ ในคณะกรรมาธิการของเรามีทั้งฝายคาน ฝายรัฐบาล ในที่ประชุม 
ไมมีใครพูดเลยถึงความอาฆาตมาดรายวาองคกรนี้มันแกลงฉัน ฉันจะตองไมมีครับ 
แตนี่ไปพูดตามรานอาหารหรือในหองอาหารเราไมรับฟง มันเปนเรื่องที่พูดจริงหรือไมจริง 
ก็ไมรู หรือมาแตงกันเองก็ไมรูเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราเอาเฉพาะในที่หองประชุมเทานั้นครับ 
ทานประธานที่เคารพ กระผมขอสรุปวาเราพิจารณาโดยเหตุผลที่ถูกตอง แลวก็มาตัดสิน 
โดยสภาใหญ แลวก็จะตองตัดสินไปโดยขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรตอไป 
คงจะเปนผลสําเร็จครับ ซึ่งถาวันนี้มันชาก็ตองใหตกผลึกใหไดไมมีปญหาหรอกครับ 
ก็คงจะเขาใจกันตอไปแลวก็ไดขอสรุปในที่สุดครับ ขอขอบพระคุณทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
คุณหมอชลนานรวบรัดดวยนะครับ 
  นายชลนาน  ศรีแกว (นาน) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม ชลนาน 
ศรีแกว สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคพลังประชาชนจากจังหวัดนาน ทานประธานครับ 
กระผมมีเร่ืองที่จะกราบเรียนทานประธานผานไปยังทานประธานคณะกรรมาธิการและ 
คณะกรรมาธิการอยูนิดเดียว ในรางขอบังคับ ขอ ๘๒ (๒๑) เร่ืองของคณะกรรมาธิการ 
การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งคณะกรรมาธิการ 
ไดไปทําการแกไข และสมาชิกหลายทานไดอภิปรายใหความเห็นไปในเชิงที่ไมเห็นพองกับ 
ทางกรรมาธิการ แลวทานประธานคณะกรรมาธิการก็ไดกรุณาแกไขในคราวที่มีการรับฟง 
ความคิดเห็นจากสมาชิกแลว ผมเองเห็นพองกับทานประธานในการแกไขนั้น แตอยากจะ 
กราบเรียนกับทานประธานผานไปยังทานประธานคณะกรรมาธิการวา ผมเกรงวาการแกไข 
กลับไปสูรางเดิมในบางขอความซึ่งผมขออนุญาตที่จะอานใหทานประธานไดรับฟง 
มันจะไปซ้ําซอนกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการที่เราตั้งขึ้นมาใหมในรางใหมคือ 
ขอบังคับ ขอ ๘๒ (๑) คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 
ผมขออนุญาตอานใน (๒๑) ในประเด็นที่ผมติดใจวามันจะซ้ําซอน อยางอื่นผมไมติดใจนะครับ 
ที่ทานประธานแกไขก็คือวาแกไขกลับไปเปนรางเดิม คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง 
การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ 
 



๒๒๒ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        สิริพร ๙๘/๓ 
 
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน 
การมีสวนรวมของประชาชน การสงเสริมและเผยแพรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบังคับใช 
รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ขีดเสนใตนะครับ 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ขอความตรงนี้ผมติดใจ ตอไปผมจะไมอาน ฝากทานประธาน 
ไปยังทานประธานคณะกรรมาธิการชวยพิจารณาสักนิดหนึ่งวา การเขียนอยางนี้มันจะมี 
อํานาจหนาที่ไปซ้ําซอนกับคณะกรรมาธิการชุดที่ ๑ หรือไม เพราะถามันซ้ําซอนกัน 
ในภาระหนาที่แลวผมคิดวาการทํางานของคณะกรรมาธิการจะมีปญหา ถาทานประธานคิดวา 
ไมซ้ําซอนผมเองก็ยอมรับ แตถาคิดวาซ้ําซอนก็นาจะแกไขกอนที่เราจะมีการลงคะแนน 
กราบขอบคุณทานประธานครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ทานหมอประสงคครับ  
  นายประสงค บูรณพงศ (ประธานคณะกรรมาธิการ) : ผม ประสงค บูรณพงศ 
ประธานคณะกรรมาธิการ คือในเรื่องของ (๒๑) เราไดไปปรับปรุงซึ่งก็คงจะแถลงทีหลัง 
พอทานกรรมาธิการไดกลาวขึ้นมากอนก็อยากจะเรียนใหทานทราบอยางนี้นะครับ 
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน 
มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนา 
การเมือง การสื่อสารมวลชน การมีสวนรวมของประชาชน การสงเสริมและเผยแพรการเมือง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข วิถีคิดและวิถีปฏิบัติ 
ที่เปนประชาธิปไตย รวมทั้งปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบังคับใชรัฐธรรมนูญ กฎหมาย 
ประกอบรัฐธรรมนูญ สงเสริมการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน เสรีภาพและความรับผิดชอบ 
ในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน การคุมครองผูเสียหายจากการเผยแพร 
ขอมูลขาวสาร ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
ทางการเมืองและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ ทานจะเพิ่มตรงรัฐธรรมนูญ 
แลวมีกฎหมายอื่นใดอีกใชไหมครับ หรือวาเหมาะสมแลว 
  



๒๒๓ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        สิริพร ๙๘/๔ 
 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญหมอชลนานครับ  
                  - ๙๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๔ 
สผ ๑๙/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                    พรภิมล ๙๙/๑ 
 
   นายชลนาน ศรีแกว (นาน) : ทานประธานที่เคารพ ผม นายแพทย 
ชลนาน ศรีแกว พลังประชาชนจากจังหวัดนาน ถาเปนขอความที่ทานประธานคณะกรรมาธิการ 
ไดกรุณาอานใหฟงรอบใหมผมไมติดใจเลยครับ เพราะผมติดใจในประเด็นที่ทานอาน 
รอบแรกสุดที่ผมนั่งฟงอยู มันมีคําวา ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เขาไปเกี่ยวของดวยครับ 
เพราะวาตรงนี้เองผมก็ติดใจวาถามีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของมันก็จะไปซ้ําซอนกับคณะกรรมาธิการ 
ชุดที่ ๑ คือ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ถาทานประธาน 
ยืนยันที่ทานประธานอานครั้งหลังสุดผมเห็นดวยครับ กราบขอบคุณครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
เอาเปนวาคุณหมอชลนานไมติดใจในประเด็นนี้แลวนะครับ ทานสมาชิกทั้งหลายครับ 
ผมในฐานะที่มาทําหนาที่เปนตัวแทนของพวกเราตรงนี้อยากจะใหขอสังเกตไวเร่ืองหนึ่ง 
ครับวา ปกติแลวขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรนั้นถือวาเปนเอกสารประวัติศาสตร 
เปนขอบังคับที่ผานการเขียนหรือกลั่นกรองจากบรรดาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกคน 
ที่ผานมานั้นขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรสวนใหญในเรื่องประเด็นที่สําคัญ 
มักจะไดรับความเห็นชอบจากสภาแหงนี้เปนเอกฉันท แตดูเสมือนวาขอบังคับในการประชุม 
สภาผูแทนราษฎรฉบับนี้เรายังมีความแตกตางทางความคิดในประเด็นสําคัญคอนขางมาก 
ผมก็ขอฝากเปนขอสังเกตครับ แลวก็ตองขอความกรุณาทานประธานคณะกรรมาธิการ 
วิปฝายรัฐบาล วิปฝายคาน ทานลองใชความพยายามอีกครั้งหนึ่งครับ ทําอยางไร 
ความแตกตางทางความคิดเห็นที่เราคิดวาเปนเรื่องธรรมดามันถึงจะลดนอยลงไปได 
และขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรฉบับนี้จะผานสภาอีกครั้งหนึ่งดวยคะแนน 
เปนเอกฉันท ผมอยากเห็นตรงนี้ เราไดอภิปรายกันมาพอสมควร ถือวาจบการอภิปราย 
ในขอ ๘๒ ขอเลื่อนการลงมติไวในวันหนา ปดการประชุมครับ  
 

เลิกประชุมเวลา ๑๙.๑๑ นาฬิกา 
 



การประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๑ 
 ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญทั่วไป)  

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
___________________ 

 
รายนามคณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา นายจเร พนัธุเปรื่อง    รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
   นางสาวยุพา ศิรประภาพร   ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 
        และชวเลข 

ผูตรวจทานรายงานการประชุม      
  

  นางสุจิตรา อรุโณ    ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๔ 
   นางสติมา จนัทรไพจิตร   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
   นางสันทนา ทรัพยพูนผล   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
   นางสาวพัชรี ไชคําพา    เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
  นางเยาวเรศ นวลสกุล   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
   นางรพีพร ดียามา    เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
  นางสาวชนิกา ศรีสมวงษ  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
    

ผูจดรายงานการประชุม (กลุมงานชวเลข ๔) 

  นางสาวกมลมาศ ทังสุภตูิ ศิริสัมพันธ นางสาวพรรษวรรณ แกวนิล  
  นางสาวกุลนิษฐ พัฒนประเสริฐ  นายณัฐวัฒน อนันตสิทธิพงศ    
  นางดวงใจ ม่ันคงดี   นางนิวรา คํางาม              
  นางสาวเบญจมาภรณ รงคทอง นางสาวสายชล ไทยรวมมิตร    
   นางจีรนุช มานะกอบการ     นางสาวรัชนพีร มณีนิล 
  นางสาวสุทธาทิพ ศรีทองอินทร นางสุภาภรณ เพ็ชรนลิ 
  นางสาวประภาลักษณ ปุนบุดดา นางจงถนอม ศรีธนูมาศ  
 



    - ๒ - 
 
  นางสาวสิริพร ณ นาน   นางสาวพรภิมล ยอดทอง 
  นางสาวยุพเยาว แพงไธสงค  นางณัฐชนก วงษนลิ    

นางสาวสารศิา สิงหเมธา  นางศิริลักษณ สุวัตถี  
   นางสาวบุศยรินทร พจนวิชัย  นางกมลทิพย บุญรอดฤทธิ ์
 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
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